
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา วางพานประดับพุมดอกไมถวายบังคมพระรูปตนแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เน� อง

ในวันรัฐธรรมนูญ เม� อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 

หยุดสภาพเลือดไหลรับยุคนี้พรรคไมเหมือนเดิม

หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา...............หนา...2หนา...2

‘ไฟใต’ ไมอาจดับไดดวย ‘วิสามัญ’ เพียงอยางเดียว
นักรบ ‘ผูพลีชีพ’ โจทยใหญที่ ‘กอ.รมน.’ ตองแก
‘ไฟใต’ ไมอาจดับไดดวย ‘วิสามัญ’ เพียงอยางเดียว
นักรบ ‘ผูพลีชีพ’ โจทยใหญที่ ‘กอ.รมน.’ ตองแก
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ราชประสงค • ขุนคลังจอคว่ํา “ยิ่ง

ใชยิ่งได” โอดประชาชนไมสนใจ เล็ง                                                   

คลอดมาตรการลดหยอนดูดเงินคน 

รวย แทงกั๊กลุย “คนละครึ่ง เฟส 4” 

ขอรอดูตัวเลขใชจายภาคประชาชน 

“บิ๊กตู” ปลื้มดัชนีผูบริโภคกระเตื้อง

ขึ้น

เม� อวันศุกรที่ 10 ธันวาคม 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลัง ใหสัมภาษณ

วา   กระทรวงอยูระหวางเรงพิจารณา

มาตรการเพ� อกระตุนเศรษฐกิจในชวง

ปลายป คาดวาจะชัดเจนในวันที่ 21 

ธ.ค. โดยเบื้องตนมาตรการจะเนน

ชวยเหลือคาใชจายเพ� อการอุปโภคบริ              

โภคสําหรับประชาชน ซ่ึงมีหลายโครง                                                    

การที่อยูระหวางพิจารณา เพ� อไมให 

การใชจายภาคประชาชนตองสะดุด

ชาวบานเบรกEIAทีพีไอ

ผวาโยงจะนะพันโจรใต

ชี้หยุดยาว‘การดอยาตก’

ตราดฉีดวัคซีนครบ100%

สงขลา • ชาวบาน 3 ตําบลย� นหนังสือ

ถึง ศอ.บต. เบรก “ทีพีไอ” จัดอีไอเอใน

วันที่ 13 ธ.ค. พวงแกผังเมือง ชี้ตองรอใบ

อนุญาตของกลุ่มชาวบ้านเร่ืองโรงไฟฟ้าก่อน 

“บรรจง” เสนอ 7 ขอผาทางตันวิกฤตจะนะ 

“อลงกรณ” ผวาขาเสี้ยมปนผูชุมนุมอาจซ้ํา

รอย 6 ตุลา

เม� อวันศุกรที่ 10 ธ.ค. ยังคงมีความ

ตอเน� องในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ 

จังหวัดสงขลา โดยกลุมชุมชนจะนะตนแบบ 

อ.จะนะ กวา 20 คน ไดมาย� นหนังสือ

ไทยโพสต • ศบค.เผยยอดติดเช้ือรายใหม 

4,193 ราย เสียชีวิต 28 ราย สวนโอมิครอน

ทั่วโลกติดเชื้อแลว 62 ประเทศ “นายกฯ” 

พอใจการแพรระบาดโควิดทิศทางดีข้ึน เตือน                                                          

ปชช.ทองเท่ียววันหยุดอยาประมาท ยึดมาตร 

การ สธ.เขมขน สั่งขนสงสาธารณะเตรียม

พรอมรับมือชวงปใหม “ตราด” เจง ทั้ง

จังหวัดฉีดวัคซีนเข็มแรกครบ 100%

เม� อวันที่ 10 ธ.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 4,193 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 4,143 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 4,087 

ราย คนหาเชิงรุก 56 ราย เรือนจํา 21 ราย 

เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 29 ราย 

หายปวยเพิ่มขึ้น 7,863 ราย อยูระหวาง

รักษา 56,717 ราย อาการหนัก 1,132 

ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 314 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่ม 28 ราย เปนชาย 15 ราย หญิง 

13 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 

23 ราย มีโรคเรื้อรัง 3 ราย พบผูเสียชีวิต

มากสุดใน จ.เพชรบูรณ 4 ราย ขณะนี้ยอด

ผูติดเชื้อสะสม 2,160,780 ราย ยอดหาย

ปวยสะสม 2,082,951 ราย ยอดผูเสียชีวิต

สะสม 21,112 ราย สวน 10 อันดับจังหวัด

ผูติดเชื้อสะสมมากที่สุดคือ กทม. 629 ราย, 

นครศรีธรรมราช 460 ราย, 

ไทยโพสต • “ประธานรัฐสภา” นํา ส.ส.-

ส.ว.-ขรก.วางพานพุมวันรัฐธรรมนูญ แนะ 

อะไรเปนปญหาประชาธิปไตยตองขจัด “ยิ่ง

ลักษณ” โผลสับกติกาสืบทอดอํานาจ “เพ� อ

ไทย” หวังอาศัยชองทางกฎหมายประชามติ 

รื้อใหมทั้งฉบับ “ชวน” รับช� อเสียง ปชป.ไม

เหมือนเดิม แนะผูบริหารพรรคหยุดเลือด

ไหล “จุรินทร” เมินพรรครวมลงแขงเลือก

ตั้งซอม โวผลงานในภาคใตเยอะ

เม� อวันที่ 10 ธ.ค. ที่อาคารรัฐสภา นาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร  

ในฐานะประธานรัฐสภา เปนประธานในพิธี                                                

ฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พรอมดวยนายพรเพชร วิชิต                                              

ชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประ 

ธานรัฐสภา ขาราชการ และตัวแทนจาก                                             

พรรคการเมืองเขารวม โดยมีการทําพิธีบํา 

เพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระราช

กุศลแดพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยู

หัว จากนั้นนายชวนไดนําวางพานประดับ

พุมดอกไมถวายบังคมพระรูปตนแบบพระ 

บาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  

นายชวนกลาววา วันที่ 10 ธ.ค.ของ

ทุกป เปนวันสําคัญของประชาธิปไตย ที่มี                                            

การพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับ                                                             

แรก สิ่งที่ตองระลึกคือ นับแตการเปลี่ยน 

แปลงการปกครอง 2475 มาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข คนไทยไมยอทอและฟนฝา

รัฐสภา • พลังประชารัฐเขิน ยังไมเคาะ “ผู

วาฯ หมูปา” สมัครผูวาฯ กทม. แตยอมรับ

กระแสตอบรับดี นําโดงทุกโพล ดาน “จุ

รินทร” ยันประชาธิปตยเปดตัว “ดร.เอ”  

13 ธ.ค. เปดสโลแกน “ทําไดไว ทําไดจริง”  

ไมใชไปตายเอาดาบหนา “เจหน�อย” ยันไม

แอบหนุน “ชัชชาติ” ถาสงตองในนามไทย

สรางไทย สวนกาวไกลมาฟอรมใหญ เปด

เม� อไหรไดตะลึง!

เม� อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 นาย

จักรพันธ พรนิมิตร ส.ส.กทม. ในฐานะหัว 

หนาภาค กทม. พรรคพลังประชารัฐ กลาว

ถึงความคืบหนาการเตรียมสงผูสมัครในสวน

ของพรรคลงสูศึกเลือกตั้งผูวาราชการกรุง 

เทพมหานครวา พรรคและคณะทํางานภาค 

กทม. ไดเตรียมในสวนนโยบาย และคนที่จะ

ลงพื้นที่ชวย ส.ส. และเขตที่ยังไมมี ส.ส. 

เสียงสะทอน ตร.ไรเสน

ปชป.ในวันท่ีไมเหมือนเดิม

ตามรอยเสด็จ

คลองดําเนินสะดวก

รถพวงลอบขนผูอพยพ

คว่ําดับ 54

ไทยโพสต • กรมราชทัณฑรอน แจงยิบ

ขั้นตอนการเสนอช� ออภัยโทษ ลั่นทําตาม

กฎหมายไมมีนักโทษวีไอพี “บุญทรง” ได

ลดโทษมาแลว 4 ครั้ง จากคุก 48 ปเหลือ

แค 10 ป 8 เดือน “รัชดา” บอกใกลจะรู

แลวจํานําขาวเจงเทาไหรแน� หลัง อคส.

ระบายขาวในสตอกหมด ก.ย.2565 เบื้อง

ตนขาดทุนแลว 5 แสนลาน อีก 3-5 ปจาย

หนี้หมด

เม� อวันที่ 10 ธ.ค.2564 นายณรงค 

จุยเสย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ ไดชี้แจง

ถึงกระแสสังคมท่ีต้ังคําถามถึงหลักเกณฑ

การอภัยโทษ วาอาจมีการใหสิทธิพิเศษตอ

ผูตองขังบางกลุมวา การอภัยโทษมีการสืบ                                                     

ทอดเปนโบราณราชประเพณี เน� องในโอกาส

สําคัญของบานเมือง เพ� อให โอกาสแกผูกระ                                                               

ทําผิดไดกลับตนเปนพลเมืองดี อันจะเปน                                                              

คุณประโยชนแกประเทศชาติ สวนที่วิพากษ

วิจารณวากรมราชทัณฑและกระทรวงยุติ 

ธรรมมีอํานาจเหนือคําพิพากษาศาล ขอชี้                                                          

แจงวา การพิพากษากําหนดโทษ

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  11  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น  7  ค่ํา  เดือน  1  ปฉลู

อานตอหนา 15 อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9160

อิสรภาพแหงความคิด

‘ยิ่งใชยิ่งได’บู

คลังจอยกเลิก

ก๊ักคนละคร่ึง4

ราชทัณฑแจง

หลัก‘อภัยโทษ’

ปดกวนวี ไอพี

‘ก.ก.-หน�อย’สงชิงผูวาฯกทม.
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2 ในประเทศ

ผู้ว่าฯ กทม.ที่คนกรุงอยากได้

จะเป็นไปได้ตามที่ฝันหรือไม่

ลสำารวจนิด้าโพลในหัวข้อ อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ 

กทม. ล่าสุดพบว่า ประชาชน 34.37% ต้องการให้ 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มาเป็นผู้ว่าฯ รองลงมาคือ 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าครึ่งต่อครึ่ง

ที่อยากให้เป็น นอกจากนั้นยังมีคะแนนอีกร้อยละ 11.68 ที่

ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร แต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มตัวอย่าง

เลือกผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าหรือก้าวไกล รวมถึงพรรคเพื่อ

ไทยจำานวนน้อยมาก ขณะที่บิ๊กเนมรายชื่ออื่นๆ และผู้สมัคร

ในนามพรรคการเมืองที่ ไม่ได้เป็นที่นิยมของคนกรุงเหมือนใน

ต่างจังหวัด  

หากดูตามโพลที่สำารวจแล้วจะเห็นว่า คนกรุงต้องการ

ผู้ว่าฯ ที่เป็นนักบริหาร แก้ไขปัญหาเมืองที่สลับซับซ้อน ขณะ

ที่ภาพการเมืองในสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ยังมีความหมาย

มากไปกว่าการเลือกผู้บริหาร แต่ยังรวมถึงการวางโครงสร้าง

การเลือกตั้งสนามเล็กไปสู่สนามใหญ่ อันเป็นผลทางด้าน

จิตวิทยา และฐานเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะกำาหนด

กระแสพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาล รวมถึงนายก

รัฐมนตรี  หรือผู้นำาประเทศครั้งต่อไป ทำาให้การวางแผน การ

จัดวางจังหวะในการตัดริบบิ้นกำาหนดวันเลือกตั้ง รัฐบาลต้อง

พิจารณาหลายปัจจัยให้อยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุด

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำาคัญที่คนใช้เลือกผู้ว่าฯ ที่เป็น

นักบริหาร คือความสามารถในการแก้ไขปัญหา เนื่องจาก

กรุงเทพฯ กำาลังเข้าสู่โซนที่ไม่น่าอยู่ เพราะจากการพัฒนาจน

ล้นเกิน เคยมีสื่อได้จัดทำาข้อมูลความต้องการของคนกรุงว่า

ต้องการให้ผู้ว่าฯ แก้ไขปัญหาอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับเลือก

นำาไปพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งแต่ละปัญหาล้วนเป็น

สิ่งที่ฝังรากลึกและยากต่อการแก้ไขมาหลายสิบปี ซึ่งเงื่อนไขที่

ต้องคำานึงถึงเป็นพิเศษคือ การที่ผู้ว่าฯ กับพรรคการเมืองที่เป็น

รัฐบาลไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน จะนำามาซึ่งปัญหาการทำางานที่ขัด

แข้งขัดขากันเหมือนในอดีตที่เคยประสบพบเจอกันหรือไม่ 

สำาหรับปัญหายอดฮิตคือ การจราจร ที่เกิดจากปริมาณ

รถยนต์ ที่แม้จะมีการก่อสร้างโครงการระบบรางเพื่อรองรับ 

แต่ก็ดูเหมือนพฤติกรรมคนกรุงยังคงยึดความสะดวกสบาย 

และนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวกันอยู่ ที่สำาคัญ กทม.ไม่สามารถเพิ่ม

พื้นที่ถนนได้อีกต่อไปแล้ว เพราะราคาที่ดินที่สูงมาก และโดย

เฉพาะค่าเวนคืน อาจจะมากกว่าค่าก่อสร้างถนน โดยเฉพาะ

ในเขตวงแหวนรัชดาภิเษก สิ่งที่กรุงเทพมหานครทำาได้ใน

ปัจจุบันคือ เส้นทางลัด อุโมงค์ และสะพานเท่านั้น เพื่อให้เกิด

ความคล่องตัวของรถ 

นอกจากนั้นคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที่คนกรุงมองว่าลดลง ทั้งที่จะได้ชื่อว่าเป็นเมืองน่าท่องเที่ยว 

อาหารอร่อย และมีเสน่ห์ติดอันดับต้นๆ ของโลก แต่ในอีก

ด้านหนึ่งก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมเช่นกัน แม้จะ

ไม่ใช่หน้าที่โดยตรง แต่การจัดโซนนิ่งสถานบันเทิง การติดไฟ

ส่องสว่างตามซอยเปลี่ยว ติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือซีซี

ทีวี โดยประสานร่วมมือกับตำารวจในการบริหารจัดการเพื่อลด

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการก่ออาชญากรรม ก็เชื่อว่าจะสร้าง

ความอุ่นใจให้กับคนที่อยู่ในเมืองได้ 

และที่เป็นปัญหาที่หมักหมมมานานเช่นกันในเรื่องของ

ผังเมือง กทม.ที่ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงไม่เป็นระบบสากล มีการ

ใช้ประโยชน์เป็นเรื่องพาณิชย์มากกว่าสิ่งแวดล้อม พื้นที่สี

เขียวน้อยไป เหล่านั้นล้วนเป็นความต้องการของคนกรุง ที่

มองว่าตัวเองไม่มีคุณภาพในการใช้ชีวิต ต้องการได้ผู้บริหาร

จัดการปัญหาที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาแบบ

ราชการ หรืออยู่ภายใต้การเมือง ซึ่งขาดความเป็นตัวของตัว

เอง โดยต้องรอดูว่าภายใต้ โครงสร้างการเมืองสนามเล็ก สภา 

กทม. และการเมืองสนามใหญ่ ที่ ไม่สามารถตัดขาดกันได้ จะ

ทำาให้คนกรุงเทพฯ ได้เลือกผู้ว่าฯ คนใหม่ในเร็ววันนี้ และเข้า

มาบริหารได้อย่างที่ใจคิดหรือไม่.

ชื่อเสียงเกียรติภูมิพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้เป็น

ไปอย่างเดิม มีความเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและ

สถานการณ์ ปัจจุบันมีการแข่งขันมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่

ก็ยังมั่นคงอยู่ ที่น่าเสียดายคือ คนที่ได้ตำาแหน่งในช่วงที่อยู่

พรรคประชาธิปัตย์ แล้วออกจากพรรคไปเป็นคู่แข่ง ทำาให้

พรรคเหนื่อยเป็นพิเศษที่จะต้องแข่งขันกับคนของตัวเอง 

หลายคนตนก็ขอร้องไม่ให้ออกไป แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขา.

นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน

ราษฎร ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษา

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

 มื่อย้อนกลับไปดูโลกใบเก่าและมองไปข้างหน้าถึงเรื่องทักษะ-

ความรู้ของโลกศตวรรษที่ 21 จะพบว่าการพัฒนาบุคลากรและ

การศึกษานั้นเป็นหัวใจสำาคัญต่อการปรับสร้างความก้าวหน้า

ใหม่! เป็นต้นทุนสำาคัญที่นำาสู่การสร้างสังคม-คุณภาพชีวิต-และเศรษฐกิจ

ใหม่! หากการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาขาดทักษะความรู้ในการปรับ

ตัวที่จะตอบโจทย์สำาคัญนี้ ก็ไม่อาจนำาพาประเทศ

รอดได้ อำานาจการสั่งการแบบรัฐราชการและ

ความสัมพันธ์ของระบบอุปถัมภ์ รวมทั้งความหลง

ตัวเองของสถาบันการศึกษา-อาจารย์ ฯลฯ ล้วนไม่

อาจช่วยอะไรได้เลย!

การปิดตัวเองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา-

การพัฒนาบุคลากร ที่อบบ่มอยู่ในโลกเฉพาะของ

ตัวเอง-วิทยาการความรู้ของตัวเองและสถาบัน ที่

พอกพูนความหลงเงาอำานาจและอัตตานั้นเป็น

ความน่าสงสารเหลวไหลไร้สาระอย่างเหลือเชื่อ

สำาหรับโลกยุคใหม่ เพราะภูมิทัศน์ (landscape) 

ของโลกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว!!! 

สังคมพบความจริงว่า “ภูมิทัศน์ใหม่” ใน

การพัฒนาบุคลากรและการจัดการศึกษาได้เปลี่ยน

ไปจากแต่ก่อนเกือบจะสิ้นเชิง! เรียกว่าทั้งกระบวน

ทัศน์-กระบวนระบบในการศึกษา-การพัฒนาคน

นั้น เปลี่ยนไปลึกถึงรากเหง้าตั้งแต่วิชาแกน-จนถึง

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้! ดังนั้นกระบวนการพัฒนาบุคลากรและการ

ศึกษาต้องปรับสร้างแก่นแกนขึ้นใหม่ ให้สอดรับกับการพัฒนาทักษะ

ชีวิต-การทำางานใหม่ ที่เป็นการเรียนรู้-นวัตกรรม-และทักษะของระบบ

สารสนเทศวันนี้ ที่เทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนสำาคัญในโลกของการ

งานใหม่

แนวคิดสำาคัญในการศึกษา-การพัฒนาบุคลากรศตวรรษที่ 21 คือ

การปรับสร้างทุกระดับ ตั้งแต่วิชาแกนไปจนถึงกระบวนวิชาการแวดล้อม

และประสบการณ์ ที่ต้องมีนัยส่งเสริมสนับสนุนการปรับตัว-การเรียนรู้

ยุคใหม่ในแบบ Digital literacy ซึ่งหมายถึง หลักสูตรการเรียน-การสอน 

มาตรฐานและการประเมิน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ทั้งระบบ ต้องปรับจากโลกเก่าสู่โลกใหม่ที่มีศักยภาพชัดในการ

ปรับตัวเปลี่ยนแปลงเชื่อมสู่ความก้าวหน้าใหม่ ในโลกแวดล้อม-ระบบ

นิเวศ-และภูมิทัศน์ใหม่ ที่มีทิศทางตอบสนองกระแสเศรษฐกิจใหม่ที่

เชื่อมกับภาคอุตสาหกรรม-วิชาชีพใหม่ ตามแรงขับของเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ซึ่งการปรับสร้างสู่โลกใหม่นี้มีสภาวะเหมือน การเปลี่ยน

สัญญาประชาคม (Social contract) ที่ต้องปรับประสานให้การพัฒนา

บุคลากรและการศึกษาเป็นหนึ่งเดียวกับการงานและการพัฒนาความ

ก้าวหน้าใหม่ ในระบบนิเวศที่เปลี่ยนไปของการศึกษาระบบเปิด ที่ทุกคน

สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ใหม่ได้อย่างไร้พรมแดนและกาลเวลา!

เคน เคย์ นักคิด-นักเขียนอเมริกัน ประธานภาคีเพื่อทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ผู้สร้างประสบการณ์ในสัมพันธภาพความร่วมมือใหม่ใน

ศตวรรษที่ 21 ได้ชี้ว่า โลกใหม่ของการศึกษาและการสร้างทักษะนั้น

จำาเป็นยิ่งที่ต้องปรับสร้างความร่วมมือใหม่ขึ้นระหว่าง ชุมชนการศึกษา-

ธุรกิจ-การจัดการนโยบาย! เพื่อปรับสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ของอเมริกาขึ้นใหม่ และผลักดันให้บรรจุเรื่องของทักษะแห่งอนาคตเข้า

กับระบบการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กทุกคน โดยให้ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องจัดการกับปัญหาสำาคัญ 3 ข้อ คือ สร้างแนวทางการปรับกรอบ

ความคิดที่เป็นความจำาเป็นในการเรียนรู้สู่อนาคต หนึ่ง จัดทำาการศึกษา

และพัฒนาทักษะที่สำาคัญในโลกใบใหม่ หนึ่ง วางกระบวนการทางปฏิบัติ

ที่ทำาให้สถาบันการศึกษาบรรลุการสร้างทักษะของศตวรรษที่ 21 อีกหนึ่ง 

ทั้ง 3 ประการนี้จะเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในฐานของความรับผิดชอบร่วม

ในการพัฒนาบุคลากรและการศึกษายุคใหม่!

กรณีนี้หากพิจารณาประสบการณ์จากปฏิบัติการในการพัฒนา

บุคลากรและการศึกษา ของคณะทำางาน EEC HDC ที่เกิดจากปฏิบัติการ 

3 ปีที่ผ่านมาจะพบว่า งานของ EEC HDC มีทิศทางความเคลื่อนไหว

คล้ายกับที่ เคน เคย์ เสนอต่อรัฐบาลอเมริกา จากการปรับสร้างการ

พัฒนาบุคลากรและการศึกษาของ EEC HDC ได้รับผลที่ดีและก้าวหน้า

ตลอดช่วงการทำางานที่ผ่านมานั้น เกิดจากการสร้างความร่วมมือในการ

ประสาน 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันคือ ภาคนโยบาย สถาบันการ

ศึกษา และภาคอุตสาหกรรม  องค์ประกอบ 3 ภาคส่วนนี้ก่อให้เกิด

ความร่วมมือ-ปรับทิศทางร่วมเรียนรู้-สร้างความก้าวหน้าใหม่ทางปฏิบัติ

ขึ้น ปรับทิศทางการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาใหม่ จากที่เคยใช้

ครู-สถาบันการศึกษาเป็นแกนหรือใช้นโยบาย

เป็นแกน ได้มีการจัดปรับให้การจัดการศึกษา

และพัฒนาบุคลากรตอบโจทย์ทักษะยุคใหม่ที่

ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ต้องการ

บุคลากรเป็นแกนร่วมขับเคลื่อน ร่วมปรับ

สร้างความก้าวหน้าและภูมิทัศน์ใหม่ให้เกิดขึ้น

จนสร้างผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการและ

ความก้าวหน้าใหม่ขึ้นในพื้นที่ EEC!  

ในโลกที่เป็นจริง ภาคอุตสาหกรรมเป็น

ภาคส่วนที่ประสบการณ์สูง-เชื่อมโยงกับความ

ก้าวหน้าจริงจากการแข่งขันในระบบตลาด ที่

ต้องปรับตัว-ปรับเทคโนโลยี-ปรับมาตรฐาน

การผลิต-บริการตลอดเวลา และเป็นแกน

หลักสร้างเศรษฐกิจ-ความก้าวหน้าให้ประเทศ! 

การประสานการพัฒนาบุคลากรและการ

ศึกษาที่เชื่อมโยง สถาบันการศึกษา-ภาคส่วน

นโยบาย-ภาคอุตสาหกรรม เข้ากันนั้นเป็น

มรรควิธีในการจัดการสำาคัญที่ช่วยประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และเข้า

ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยียุคใหม่ได้ดีที่สุด-เร็วที่สุด-ประหยัดที่สุด!!! 

ความก้าวหน้าใหม่มีสภาวะการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเร็ว-

ประสิทธิภาพสูง มุ่งสู่แพลตฟอร์มเศรษฐกิจดิจิทัลที่มุ่งลดต้นทุน-เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม-เข้าถึงทุกพื้นที่/ทุกกลุ่มคน และเปิดพื้นที่การพัฒนาอย่าง

ไร้ขอบเขต จากเทคโนโลยียุคใหม่-การเติบโตของปัญญาประดิษฐ์-และ

ระบบไอทีที่ทรงพลัง ทักษะในโลกศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจ-

เท่าทันการเปลี่ยนแปลง! หากยังตกวนอยู่กับปัญหาเก่าๆ เดิมๆ ไม่ลืมหู

ลืมตา ความพินาศของการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาก็จะเกิดขึ้นแน่!.

ดือนสุดท้ายของปี 2564 กลายเป็นเดือนที่มีสถานการณ์

ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ค่อน

ข้างมากเป็นพิเศษ ทั้งการวางระเบิดแบบ หลอกๆ และ

แบบ จริงๆ รวมทั้งการใช้ระเบิดแบบ ไปป์บอมบ์ ขว้างเข้าใส่จุด

ตรวจเจ้าหน้าที่ ทหารพราน การซุ่มโจมตี ซึ่งไม่เฉพาะแต่จุดตรวจ 

ฐานปฏิบัติการของทหาร-ตำารวจ แต่มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเทือกเขา

บูโด ก็ถูก แนวร่วม วางระเบิดแสวง

เครื่องในขณะที่ลาดตระเวนได้รับ

บาดเจ็บด้วยเช่นกัน 

แต่...ที่ต้องนำามา

เขียนถึงเป็นกรณีพิเศษคือ

การที่ แนวร่วม หรือกลุ่ม

ติดอาวุธของขบวนการแบ่ง

แยกดินแดนบีอาร์เอ็น ได้

ทำาการซุ่มยิงนายอนันต์ คง

มณี ซึ่งเป็นชาวไทยพุทธเสีย

ชีวิต ที่บ้านไอร์แยง ต.ศรีสาคร 

จ.นราธิวาส ในขณะที่ร่วมกับพวก 7 คน 

เดินทางกลับจากการหาของป่าในพื้นที่ดังกล่าว และหลังจากที่นาย

อนันต์ถูกยิงเสียชีวิตได้ไม่นาน เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่รับผิดชอบใน

พื้นที่ อ.ศรีสาคร ก็สามารถ วิสามัญ แนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ 1 ราย 

โดยรายละเอียดในการ ปะทะ หรือการ ปิดล้อม ระหว่าง กลุ่ม แนว

ร่วม กับเจ้าหน้าที่ทหาร ไม่มีรายละเอียดที่

ชัดเจน ทราบเพียงว่า ผู้ถูก วิสามัญ ชื่อนายอิส

มาแอ มะหนุ๊ ชาวบ้าน ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี 

ซึ่งถูกระบุว่าเป็น แนวร่วม ระดับปฏิบัติการเป็น

หัวหน้า พลาตง มีหมายจับในการก่อเหตุร้ายใน

พื้นที่ จ.นราธิวาสรวม 6 หมาย 

ประเด็นที่ตามมาคือ หลังจากที่ญาติพี่

น้องของนายอิสมาแอทราบข่าวว่า อิสมาแอ ถูก

เจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต ได้ประสานงานเพื่อขอรับ

ศพมาประกอบพิธีการทางศาสนา แต่เนื่องจาก

เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาที่ยาวนานมากในการ

ดำาเนินการตามกฎหมายกว่า 20 ชั่วโมง ได้สร้าง

ความไม่พอใจให้กับญาติพี่น้อง จึงได้นำามวลชน

กว่า 100  คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ผู้หญิง มาเรียก

ร้องให้นำาศพผู้เสียชีวิตมอบให้กับญาติของคน

ตาย มีการกล่าวโจมตีด้วยการตั้งข้อสงสัยในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของทหารที่เต็มไปด้วยความล่าช้าว่า 

อาจจะมีการ ซ่อนเร้น ปิดบัง อำาพราง ข้อเท็จ

จริง และพร้อมที่จะนำามวลชนบุกขึ้นไปยังที่เกิดเหตุ จนสร้างความ

ตึงเครียดระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มมวลชนที่ แกนนำา ในพื้นที่นำามา

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกดดันเจ้าหน้าที่ทหาร 

แม้ว่าสุดท้ายสถานการณ์จะคลี่คลายด้วยการที่ พ.อ.อิศรา 

จันทกระยอม ผบ.ทหารพรานที่ 45 จะเดินทางมาพบกับกลุ่มมวลชน 

และชี้แจงถึงเหตุผลของความล่าช้าในกรณีการดำาเนินการตาม

กฎหมายในรายของนายอิสมาแอ มะหนุ๊ ในครั้งนี้ และได้ให้ญาติพี่

น้องรับศพไปดำาเนินการตามหลักศาสนา แต่เจ้าหน้าที่ก็ เสียรังวัด 

เสียหายจากการโจมตี และเผยแพร่ข่าวทางโซเซียลไปทั่วโลก โดย

มวลชนซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ไม่พอใจเจ้าหน้าที่รัฐเป็นทุนเดิมอยู่

แล้ว ต่างแสดงความเห็นใน เชิงลบ ต่อปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐ

ในครั้งนี้ 

โดยละเลยข้อเท็จจริง เพราะไม่มีใครกล่าวถึงการที่นายอนันต์ คง

มณี ชาวบ้านผู้หาของป่าที่ถูก แนวร่วม ใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต ซึ่ง

เป็นต้นเหตุที่ทหารส่งกำาลังเข้าติดตาม แนวร่วม ผู้ก่อเหตุ จนมีการ 

ปะทะ กับกลุ่ม แนวร่วม ชุดดังกล่าว ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่นายอนันต์

ถูกยิงเสียชีวิต จนเป็นเหตุให้ แนวร่วม ที่ชื่อ อิสมาแอ ถูกกระสุนปืนเจ้า

หน้าที่เสียชีวิต 

สังเกตว่าไม่มีหน่วยงานไหน ไม่ว่าจะเป็นกรรมการสิทธิมนุษย

ชน, หน่วยงาน เอ็นจี โอ ที่เป็นภาคประชาสังคม หรือหน่วยงานเอ็น

จีโอต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนขบวนการบีอาร์เอ็น และภาค

ประชาสังคม ทั้งในเรื่องการ แบ่งแยกดินแดน และ กำาหนดใจ

ตนเอง ออกมาประณาม แนวร่วม และแสดงความเสียใจต่อ

ครอบครัวผู้ที่เป็น เหยื่อ ของ แนวร่วม ขบวนการแบ่งแยก

ดินแดนผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด 

มีเพียงศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ที่ไปแสดงความเสียใจและร่วม

พิธีศพ ซึ่งเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ในการให้การเยียวยาช่วยเหลือ

ครอบครัวของผู้สูญเสีย ซึ่งก็เป็นการสร้างขวัญกำาลังใจให้กับคนใน

ครอบครัว เพื่อการที่จะสู้ชีวิตต่อไปข้างหน้า หลังขาด เสาหลัก ของ

ครอบครัว 

ประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปคือ พิธีศพของนายอิสมาแอ มะหนุ๊ ที่

ญาติพี่น้องนำาไปประกอบพิธีที่ผิดรูปแบบของ ศาสนาอิสลาม โดยทำาศพ

แบบที่ผู้ตายเป็นผู้ พลีชีพ เป็นการตายแบบ ชาอีด เหมือนการตายใน

สงคราม จีฮัจ ที่ไม่มีการอาบน้ำาศพ มีการยืนแถวเคารพศพแบบการทำา 

วันทยาวุธ ของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำารวจ พลเรือน ที่เสียชีวิตในหน้าที ่มี

การแห่ศพจากบ้านพักไปยังสุสาน กุโบร์ โดยมีมวลชนเดินทางมาร่วม

พิธี ในลักษณะของความ ฮึกเหิม และให้เอาเป็น แบบอย่าง มีการ

ประกาศที่จะสานเจตนารมณ์ของผู้ตายต่อไป 

ผู้เขียนได้หยิบยกประเด็นของการ จัดการศพ ในลักษณะของการ 

บิดเบือนหลักการศาสนา มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ด้วยการถามถึงหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ซึ่งก็หนีไม่พ้น กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่ง

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดับ ไฟใต้ ในมิติของ ทหาร ใน 2 ประเด็นด้วยกัน  

ประเด็นแรก ถามถึงสาเหตุของความ ล้มเหลว ในการแก้ปัญหา

เรื่องการ บิดเบือนหลักการทางศาสนา ที่นับวันยิ่งมีการบิดเบือนหลัก

ศาสนา มาใช้ในการปลุกระดมมวลชน ให้หลงผิดให้เห็นว่า แผ่นดินใน 

3 จังหวัด และ 4 อำาเภอของ จ.สงขลา เป็นแผ่นดินที่มีสงครามทาง

ศาสนา (ดารุนฮารบี) ที่แนวร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดน เมื่อมี

การปะทะกับเจ้าหน้าที่ และถูก วิสามัญ ฆาตกรรม เป็นการตาย

แบบ ชาอีด เป็นผู้ที่ พลีชีพ มีการจัดการศพของผู้ตายเป็นผู้ พลี

ชีพ ในสงคราม ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดจากข้อเท็จจริง เพราะโดยข้อเท็จ

จริง คนที่ถูก วิสามัญ เป็น คนร้าย เป็น อาชญากร และที่สำาคัญมี

การนำาเหตุการณ์เหล่านี้มาใช้ปลูกฝัง ใช้มวลชน เอาอย่าง และมีการ

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อการ สานต่อ ภารกิจของผู้ตาย ซึ่งหมายถึง

การปลุกระดมเพื่อนำามวลชนเข้าสู่แนวทางการเป็น ปรปักษ์ กับรัฐ ที่

เป็นแนวทางของขบวนการบีอาร์เอ็นที่มี ธง ในการแบ่งแยกดินแดน 

แน่นอน...เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า ทราบดีถึงวิธีการ ถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น และ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า ก็ดำาเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ต่ำากว่า 10 ปี มี

การทุ่มเทงบประมาณเป็นจำานวนมากให้กับผู้นำาศาสนา เพื่อขอ

ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจกับในพื้นที่และครอบครัวของ

สมาชิกขบวนการแบ่งแยกดินแดน อะไรคือความ ล้มเหลว อะไร

ที่เป็นปัญหาที่ทำาให้การแก้ปัญหา การใช้หลักศาสนามาบิดเบือน

ของบีอาร์เอ็นไม่ประสบความสำาเร็จ สาเหตุอะไรที่ผู้นำาศาสนาที่อยู่

ฝ่ายรัฐ จึงไม่สามารถดำาเนินการกับเรื่องนี้ ได้ จนจากจุดเล็กๆ ของ

ปัญหาเมื่อ 17 ปีก่อน มีการขยายตัวไปทุกพื้นที่ ซึ่งถ้าสังเกตให้

ดี ตั้งแต่ 2547 ที่เกิด ไฟใต้ ระลอกใหม่ เรื่องการทำาศพของผู้ถูก 

วิสามัญ อย่างนี้มีน้อยมาก และส่วนใหญ่ก็เป็นการ แอบทำา เกรง

กลัวเจ้าหน้าที่ ไม่มีมวลชนเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก แต่วันนี้ยิ่งมีการ

การแก้ปัญหา ยิ่งทำาให้ปัญหาขยายใหญ่ขึ้น มีการทำาศพแบบผู้ตาย

เป็น นักรบ เป็นการตายแบบ พลีชีพ ที่ได้รับการ ยกย่อง มีมวลชน

เข้าร่วมพิธีแห่แหนแบบ ล้นหลาม มีการประกาศที่ชัดเจนที่จะต่อ

ต้านอำานาจรัฐ และสานเจตนารมณ์ของผู้ตาย ความล้มเหลวทั้งหมด

เกิดจากอะไร 

และประเด็นที่สองที่สำาคัญมากคือ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

จะแก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะ ไฟใต้ ไม่ได้จบลงที่การวิสามัญ อิส

มาแอ มะหนุ๊ เป็นศพสุดท้าย และจากรูปการณ์ยังต้องการการปิด

ล้อม ไล่ล่า และจบลงด้วยการ วิสามัญ อีกนับไม่ถ้วน เพราะ 3 ปี

หลังที่ผ่านมาเห็นชัดเจนว่า เจ้าหน้าทหารที่เข้าปิดล้อม ไล่ล่า แนว

ร่วม กลุ่มติดอาวุธ ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็น ได้แต่ศพ

ของแนวร่วม แต่ไม่เคย จับเป็น ได้เลย ดังนั้นการทำาศพแบบ ชาอีด 

เพื่อการ เรียกแขก ให้เข้าร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดน จึงต้องมี

ต่อไป และจำานวนมวลชนจะต้องมากขึ้นเรื่อยๆ และวิธีการต้องเข้ม

ข้นมากกว่าเดิม วันนี้ศพนายอิสมาแอ มะหนุ๊ มีการเลียนแบบด้วย

การทำา วันทยาวุธ เคารพศพผู้ตายแบบการตายในหน้าที่ของทหาร 

ตำารวจ วันหน้าเราอาจจะเห็นการนำาธงชาติ ปาตานี มาห่มศพผู้ตาย

ก็เป็นได้ ทั้งหมดคือความ ก้าวหน้า หรือ พัฒนาการ ของขบวนการ

แบ่งแยกดินแดนที่ทุกฝ่ายต้องติดตาม 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มีนโยบายหรือแผนการอะไรในการ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำาคัญที่ กอ.รมน.ต้อง

คิดเองทำาเอง อย่ารอให้องค์กรกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์

ซี มาให้คำาแนะนำา ในฐานะที่กองทัพยกย่องว่าเป็นผู้มีความชำานาญ

ในเรื่องของ สันติภาพ และปัญหานี้ทุกคนในพื้นที่ที่ไม่ใช่มวลชน               

ของบีอาร์เอ็นรอฟังคำาตอบอยู่ เพราะนี่คือ โจทย์ ใหญ่ของการดับ 

ไฟใต้ เพราะ ไฟใต ้ไม่อาจจะดับได้ด้วยการ วิสามัญ แนวร่วมเพียง

อย่างเดียว.

เมือง ไม้ขม รายงาน

‘ไฟใต้’ ไม่อาจดับได้ด้วย ‘วิสามัญ’ เพียงอย่างเดียว 

นักรบ ‘ผู้พลีชีพ’ โจทย์ใหญ่ที่ ‘กอ.รมน.’ ต้องแก้

เ

ผ

เ

การศึกษาไทยต้องเสริมพลัง

เชื่อมประสานให้เกิดศักยภาพใหม่
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3บทความ-ในประเทศ

โอกาสได้พูดคุยกับตำารวจระดับ “นายพัน” หลายๆ คน 

ซ่ึงไม่ใช่พวกมีเส้น มีสายอะไรมากนัก จะเรียกเป็นพวก 

“เอางาน” เข้าสู้ก็ไม่ผิดนัก ถึงคำาส่ังแต่งต้ัง สารวัตร (สว.)-

รองผู้กำากับการ (รอง ผกก.) ท่ีเพ่ิงคลอดออกมาเมื่อ 3-4 วันท่ีผ่าน

มา

เกือบท้ังหมดก็เข้าใจสัจธรรมแวดวง “สีกากี” ท่ีหนีไม่พ้น

ระบบอุปถัมภ์ ใครมีเส้น มีสาย มีชาติตระกูล มีต๋ัวระดับบ๊ิกๆ ก็ได้

รับการแต่งต้ังไปอยู่ตำาแหน่งดีๆ เก้าอ้ีสำาคัญๆ หน่วยงานระดับ

เกรดเอ

ใครพลาดเป้าหมายในการขอแต่งต้ังโยกย้าย ก็อาจถูก

แต่งต้ังไปอยู่ในตำาแหน่งเยียวยาจิตใจ หรือได้อยู่ท่ีเดิม ในฐานะท่ี

อุตส่าห์มีต๋ัว พวกน้ีไม่ต้องพูดถึง เพราะต่างสมหวังกันไปไม่มากก็

น้อยตามขนาดต๋ัว 

ส่วนใครไม่มีเส้น ไม่มีสาย แต่มีผลงาน นายอยากเอาไว้ใช้

ทำางาน (เฉพาะงานล้วนๆ) หรือกฎระเบียบบังคับให้ต้องได้รับการ

แต่งต้ังสูงข้ึน ก็ไปอยู่ในตำาแหน่งท่ีพวกมีเส้นมีสายไม่อยากไปอยู่

เป็นวัฏจักรท่ีดูเหมือนทุกคนจะเข้าใจและยอมรับชะตา

กรรม!!!

แต่ส่ิงท่ีตำารวจไร้เส้น ไร้สาย ไม่เข้าใจ ไม่อยากจะยอมรับ 

และอยากสะท้อนให้ “ผู้บังคับบัญชา” ได้รับรู้ ได้รับฟังบ้าง 

คือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับตำารวจท่ีอยู่ในตำาแหน่งธรรมดา ท่ี

แทบจะไม่มีผลประโยชน์อะไรเป็นพิเศษ แต่ต้องถูกเตะออกจาก

ตำาแหน่ง เนื่องจากต้องใช้ตำาแหน่งน้ีเยียวยาพวกท่ีโดนเตะออก

จากตำาแหน่งเดิม เนื่องจากถึงจะไม่ใช่ตำาแหน่งท่ีมีผลประโยชน์ 

แต่ก็ยังมีท่ีต้ังของท่ีทำางาน อยู่ในทำาเลท่ีใกล้บ้าน ใกล้นาย หรือ

เพื่อท่ีจะมาเอาอาวุโสในหน่วยงาน 

ตำารวจเหล่าน้ีต่างไม่รู้ตัวและไม่เคยรู้ปลายทางว่าจะต้องถูก

ส่งออกไปดำารงตำาแหน่งท่ีใด หลายคนถูกแต่งต้ังไปดำารงตำาแหน่ง

ในงานท่ีตนเองไม่ถนัด หลายคนถูกแต่งต้ังไปดำารงตำาแหน่งใน

พ้ืนท่ีท่ีอยู่ไกลออกไปจากภูมิลำาเนา 

“ไอ้ท่ีป่าวประกาศว่าเป็นตำารวจอยู่ท่ีใดก็ทำางานได้ มัน

เป็นแค่คำาพูดสะกดจิตท่ีเอาไว้พ่นใส่หน้าลูกน้อง เพราะคนท่ีมี

อำานาจท่ีทำาอย่างน้ีไม่เคยโดนกับตัวเอง เอาแค่ความเดือดร้อน

ของครอบครัวท่ีต้องพรากจากพ่อแม่ลูกเมียก็หนักแล้ว ไหนจะค่า

ใช้จ่ายในการเดินทาง ไหนจะความเส่ียงในการเดินทางกลับบ้านท่ี

มีเพ่ิมข้ึนมาอีก แบบน้ีถึงจะไม่ผิดกฎ ไม่ผิดระเบียบ แต่ก็ถือว่าได้

ทำาบาปให้กับชีวิตตำารวจคนหน่ึง 

ย่ิงในกรณีท่ีเตะคนออกจากตำาแหน่งเดิม ท้ังๆ ท่ีเขากำาลัง

จะมีอาวุโส สามารถแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งสูงข้ึนได้ภายใน 1-2 

ปีข้างหน้า แล้วส่งออกไปในหน่วยท่ีต้องไปมีอาวุโสต่อท้ายลงมา

อีกหลายปี แบบน้ีคนท่ีโดนเตะออกมาเขาจะมีสภาพจิตใจอย่างไร 

อีกกรณีหน่ึงท่ีต้องพูด คือการแต่งต้ังคนมาลงในงาน

อำานวยการต่างๆ ซ่ึงท่ีผ่านมามักจะมีคำาพูดหวานๆ จากพวกนายๆ 

ว่างานอำานวยการถือเป็นงานท่ีมีความสำาคัญ ถือเป็นหัวใจของ

ผู้บังคับบัญชา แต่การแต่งต้ังทุกคร้ังท่ีผ่านมา ตำาแหน่งในงาน

อำานวยการ คือท่ีแก้ไขปัญหาในการแต่งต้ังของผู้บังคับบัญชา การ

จัดคนมาลงไม่เคยคำานึงถึงความรู้ความสามารถ หรือความสมัคร

ใจของคนท่ีจะมาดำารงตำาแหน่งต่อภารกิจหน้าท่ีในงานน้ันๆ ทำาให้

เกิดการผิดฝาผิดตัวข้ึนเป็นประจำา”

เป็นตำารวจอยู่ท่ีไหนก็เป็นตำารวจ ต้องทำางานได้ทุกท่ี 

ตำารวจไร้เส้น ไร้สาย ได้ยินทุกปี และก็อยากถาม “นาย” กลับ  

ทำาไมเด็กเส้น เด็กนาย ลูกหลานผู้มีอำานาจ ไม่คิดเช่นน้ีกันบ้าง

เฮ้อ...รับรู้ รับฟัง แล้วก็ได้แต่ถอนหายใจ เอวัง.

เสียงสะท้อน ตร.ไร้เส้น

มี

ผุดไตส่วนร่ำ�รวยผิดปกติ

ของฝาก ‘ข้าราชการ’

ดถึง “เปรมชัย กรรณสูต” ท่ีสังคมโลกชื่นชมไปแล้ว 

ในฐานะ “นักโทษผู้ย่ิงใหญ่”

เมื่อต้องโทษคุก...หนีได้ ไม่หนี ด้วยสปิริตประชาธิปไตย 

ท่ีขับเน้น “สังคมทัดเทียม”

ผิด ยอมรับคำาตัดสินศาล “เดินเข้าคุก” เหมือนตาสี-ตาสา 

ท่ัวไป ฝากรอยตีนไว้บนหน้าพ่ีโทนาฟกับน้องปูรอแป๊บ เป็นสัญลักษณ์ 

“หญิงร้าย-ชายเลว”!

เรื่องน้ี จะไม่เป็นตำานาน “นักเลงจริง-ข้าราชการแท้” ให้กล่าว

ขาน ถ้าไม่พูดถึง “วิเชียร ชิณวงษ์”

อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวัน

ตก ผู้ยักไหล่ให้สินบน แล้วจับคุณเปรมชัยในคดีเสือดำาสปิริต คุณ

เปรมชัย วันน้ี น้ัน....

จะเหมือนพลอย ท่ีไม่มีเพชรล้อม เพื่อขับเน้นคุณค่าซ่ึงกัน

และกันเลย!

“หัวหน้าวิเชียร”........

เป็นผู้ลบคำาว่า “คุกตะรางมีไว้ขังคนจนกับขังหมา” ให้พ้นไป

จากสารบบยุติธรรมไทย ด้วยการปฏิบัติหน้าท่ี “ข้าราชการตงฉิน” 

ของเขา

จากการจับกุมคุณ “เปรมชัย” ในคดีเสือดำา เม่ือปี ๖๑  

คุณวิเชียรได้รับมอบรางวัล จากโครงการส่ิงแวดล้อมแห่ง

สหประชาชาติ (UNEP) 

เชิดชูเกียรติความกล้าหาญ, การสร้างสรรค์นวัตกรรม และ

ความมีจริยธรรม จากการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพล 

แล้ววันน้ี หัวหน้าวิเชียร ศิษย์เก่า “วนศาสตร์เกษตรฯ”  

ข้าราชการผู้สัตย์ซื่อต่อหน้าท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม อยู่ไหน?

เขาขอย้ายจากทุ่งใหญ่นเรศวร ไปอยู่ท่ี “สำานักบริหารพ้ืนท่ี

อนุรักษ์ท่ี ๑๐ (อุดรธานี)” ใกล้ถ่ินฐานบ้านตัวเอง

เมื่อมีนา ๖๔ แต่งงานกับสาวงามท่ีกาฬสินธ์ุ ขณะน้ี ท้ังชีวิต

ข้าราชการ ท้ังชีวิตครอบครัว หัวหน้าวิเชียร “สมบูรณ์สุข” ตาม

ฐานานุรูป 

ท้ังคุณเปรมชัย ท้ังคุณวิเชียร........

ไม่มีอะไรต้องติดค้าง ในทางผูกพยาบาท ฆาตพยาเวรต่อกัน 

เพราะท้ังสองคน เป็นไปตามคำาว่า

“ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ  

ทายาทา ภาวิสสันติ”

“ทำากรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือบาป จักต้องเป็นผู้ได้รับผลของ

กรรมน้ันๆ สืบไป”

ท้ัง ๒ ก็รับผลแห่งกรรมในด้านของตนแล้ว ไม่ผิดไปจากพุทธ

ธรรมน้ัน เป็นท่ีประจักษ์จริง

และมักเสด็จฯ ไปโดยปราศจากผู้ติดตาม!

วันหน่ึง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ได้เสด็จข้ึนประทับรถ

รางของ “นายจอห์น ลอฟตัส” ท่ีหลักเมือง อันเป็นต้นทาง เผอิญทรงลืม

เอาเงินพกติดตัวไปด้วย 

เมื่อรถเคลื่อนท่ีออก คนเก็บเงินถามว่า จะไปลงท่ีไหน? ตรัสว่า 

“ถนนตก” 

คนเก็บเงินจึงบอกไปว่า “ถนนตกต้องเสียเงินสลึงหน่ึง” 

พระองค์ตรัสว่า 

“ไม่มี รีบออกมาจากบ้าน ลืมเอามา ฉันมีธุระจริงๆ พรุ่งน้ีจะเอา

มาให้ ขอให้ฉันไปด้วยนะ“ 

คนเก็บเงินบอกว่า 

“ไม่ได้หรอก ระเบียบเขามีอย่างน้ัน ข้ึนรถแล้วก็ต้องเสียเงินซี” 

พระองค์ตรัสว่า “เถอะน่า เว้นฉันไว้สักคนคงไม่เป็นไร  ไม่มีใคร

รู้หรอก” 

กระเป๋าตอบว่า

 “ไม่ได้หรอก ฉันต้องทำาตามหน้าท่ี อย่าหาว่าใจร้ายใจดำาเลย

พ่อคุณ ให้พ่อไปด้วยไม่ได้หรอก มันผิดระเบียบ” 

พระองค์ตรัสว่า “ก็ฉันจะไปน่ีนา บอกว่าพรุ่งน้ีจะเอามาให้ เมื่อไม่

เชื่อก็ตามใจ แต่ฉันต้องไปถนนตกให้ได้” 

ฝ่ายคนเก็บเงินก็ไม่ยอมท่าเดียว เถียงกันไปมา เผอิญคุณยายคน

หน่ึงท่ีน่ังมาในรถรางคันเดียวกัน เห็นเถียงกันไปมาไม่หยุด จึงยื่นเงิน

สลึงหน่ึงให้ 

“เอ้า! ฉันให้ค่ารถแทนก็แล้วกัน” 

คนเก็บเงินก็รับเอาไป เรื่องราวควรจะจบลงแค่น้ี แต่พอรถราง

ว่ิงไปจนเกือบถึงถนนตก รถม้าพระท่ีน่ังก็ว่ิงตามไปทัน  ทุกคนบนรถราง 

รวมท้ังคนเก็บเงินหันไปดู มีคนตะโกนว่า 

“ในหลวงเสด็จ” 

ต่างคอยจ้องดูในหลวงกัน รถรางคันน้ันก็หยุด เพื่อให้รถพระท่ีน่ัง

ผ่านไปก่อน แต่รถพระท่ีน่ังไม่เลยไป กลับมาหยุดเทียบรถรางพอดี 

ในหลวงซ่ึงประทับมาในรถราง ก็เสด็จข้ึนประทับบนรถพระท่ีน่ัง 

แล้วก็บ่ายหน้ากลับทันที

ตอนน้ี คนเก็บเงินรถราง ตาเหลือก ตกตะลึง เมื่อรู้ว่าผู้ท่ีตน

ทะเลาะเรื่องค่าโดยสาร และไล่ให้ลงเมื่อก้ี คือ “ในหลวง” 

ถึงกับมือเท้าอ่อน เหงื่อโซมกาย คิดไปคิดมาเลยร้องไห้โฮ เพราะ

เจ็บใจตัวเอง ท่ีมีตาหามีแววไม่ 

เล่นกับใครไม่เล่น ไปเล่นกับเจ้าชีวิต คราวน้ี เห็นทีหัวขาดแน่นอน 

น่ังร้องไห้สะอึกสะอ้ืนเป็นท่ีน่าสงสาร

รุ่งข้ึน ตำารวจมาสืบหาตัวคนเก็บเงินรถราง แล้วจับกุมตัว  คน

เก็บเงินรถรางหน้าซีดเหมือนคนตาย ลาลูกเมียและเพื่อนฝูงเป็นการใหญ่ 

นึกอยู่ในใจว่า โทษของตนต้องถูกตัดหัวสถานเดียวแน่นอน ตำารวจ

พาตัวคนเก็บเงินรถรางเข้าเฝ้าฯ ถึงท้องพระโรง  ถึงกับเป็นลมแล้ว

เป็นลมอีกเลยทีเดียว 

ตำารวจต้องช่วยพยุงเข้าไป พอเข้าไปถึงพระท่ีน่ัง คนเก็บเงิน

รถรางถวายบังคมท่าทางเงอะงะ วิงวอนขอพระราชทานชีวิตเอาไว้

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทอดพระเนตรเห็นอาการของ

คนเก็บเงินแล้ว ก็ให้ทรงนึกขำา 

แต่ก็ทรงแสร้งทำาพระพักตร์บ้ึงตึง มีพระราชดำารัสตวาด และ

ด่าว่าคนเก็บเงินรถราง ตรัสว่า 

“โทษถึงประหาร กูเป็นเจ้าเหนือหัวแท้ๆ ยังทำากับกูได้ถึงเพียง

น้ี จะเก็บเงิน กูก็จะให้ แต่เผอิญกูลืมเอาไป ผัดก่อนก็ไม่ได้ คนแบบน้ี

อยู่ไปก็รกแผ่นดินของกู” 

แล้วตรัสเรียกมหาดเล็ก ให้หยิบถุง “ถุงหน่ึง” มาถวาย 

จากน้ัน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ตรัสเรียกคนเก็บเงิน

รถรางเข้าไปใกล้ๆ ทรงยื่นถุงให้ แล้วตรัสว่า

“เอ้า! เอาไป ถ้าเมืองไทย มีคนทำางานตามหน้าท่ีอย่างน้ีมากๆ 

บ้านเมืองก็เจริญ” 

เมื่อคนเก็บเงินรถรางรับถุงน้ันออกมาแล้ว ก็มีรับส่ังให้นำาตัว

ออกไป พอพ้นวังตำารวจบอกว่า กลับบ้านได้

คนเก็บเงินรถรางประหลาดใจ เอ๊ะ เรื่องมันยังไงกันน่ี  พอ

ตำารวจจากไปแล้ว จึงนึกถึงถุงท่ีได้รับพระราชทานมาแต่พระหัตถ์

ในหลวงข้ึนมาได้ 

เปิดปากถุงออกดู เห็นเป็นเงิน จึงเทออกมานับ ปรากฏว่ามี

ท้ังหมดช่ังหน่ึงพอดี 

คนเก็บเงินรถรางย้ิมออกมาได้ ทรุดตัวลงน่ังกลางถนนน่ันเอง 

หันหน้าไปทางท่ีประทับของในหลวง ถวายบังคมลา  เดินตัวลอย ย้ิม

แป้น กลับบ้านทันที

เค้าโครงเรื่องเล่า : หนังสือเมืองไทยในอดีต (พระนคร)  ของ 

“เพ่ิมศักด์ิ วรรลยางกูล” : วัฒนาพานิช, 2503

...................................

“ถ้าเมืองไทย มีคนทำางานตามหน้าท่ีอย่างน้ีมากๆ บ้านเมือง

ก็เจริญ”

ฝากถึงรัฐบาล!

ถ้าเมืองไทย มีคนทำางานตามหน้าท่ีอย่างน้ีมากๆ บ้านเมืองก็

เจริญ

ฝากถึง ส.ส.-ส.ว.!

ถ้าเมืองไทย มีคนทำางานตามหน้าท่ีอย่างน้ีมากๆ บ้านเมืองก็

เจริญ

ฝากถึงข้าราชการการเมือง ข้าราชการทหาร-ตำารวจ ข้าราชการ

พลเรือน 

และ “ข้าราชการ กทม.” ด้วย!

“พวกล่มชาติ-ล้มสถาบัน” ก็ดูเป็นตัวอย่างไว้ ท่ีว่า “มันต้องจบท่ี

รุ่นเรา” น่ันน่ะ

สาธุ!

จบของพวกคุณน่ันน่ะ ท้ังในสภา-ในถนน มัน “จบแน่”  แต่จบแบบ

“น.ช.เปรมชัย” ครับ!

คนเราเด๋ียวน้ี โดยเฉพาะคนในระบบราชการ นิยมชมชื่นทัศนคติ

ใหม่

“ใครไม่รับใต้โต๊ะ ใครไม่กินสินบน เป็น ‘แกะดำา’ แปลกปลอมใน

หมู่ข้าราชการ ‘แกะขาว’ ท่ีใครๆ เขาก็เอากันท้ังน้ัน!”

ข้าราชการดี จะถูกเหยียบย่ำา กดให้ต่ำาลง ข้าราชการกังฉินกินเมือง 

จะเฟื่องฟู ได้รับการยกย่อง มียศ มีตำาแหน่งก็อยากบอก.......

ในจักรวาลดาวท่ีเหลืออีกไม่เกิน ๖ เดือน 

เพื่อให้กลับตัว-กลับใจ ว่าไฟท่ีเห็นตอนน้ี ด้วยนึกกันว่า เป็นเปลว

ไฟจากคบเพลิงโอลิมปิก น่ารื่นรมย์ สนุกสนานน้ัน

เข้าใจซะใหม่ มันไม่ใช่หรอก 

มันคือ “ไฟนรก” ท่ีจะลามหมกไหม้พวกจัญไรเมืองและพวกกินสิน

บาทคาดสินบนในระบบราชการ!

ส่วนท่ียึดม่ันในสัตย์-สุจริต ผมไม่มีอะไรจะบอก แต่อยากยก “เรื่อง

เล่า” เรื่องหน่ึงมาให้เป็นอุทาหรณ์

----------------------------

Saran Wiki

มีเรื่องเล่ากันว่า “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

ล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี ๕ 

ซ่ึงโดยปกติ พระองค์มักจะเสด็จออกตรวจตราดูแลทุกข์สุขของไพร่

ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์อยู่เสมอๆ 

โดยทรงฉลองพระองค์อย่างประชาชนคนธรรมดาท่ัวไป เสด็จฯ 

ปะปนไปกับประชาชนมิได้ขาด 

พู

เปิดช่องตำารวจ

อกหักตำาแหน่ง

ร้องทุกข์‘ก.ตร’

ปทุมวัน • โฆษก ตร.วอนกำาลังพล

อกหักจากตำาแหน่งโยกย้าย อย่าเพิ่ง

ท้อแท้ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ชี้ช่องหาก

ไม่ได้รับความเป็นธรรมเดินหน้าร้อง

ทุกข์ ก.ตร. 

เมื่อวันศุกร์ ที่สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ พล.ต.ต.ยิ่งยศ  เทพจำานงค์ 

โฆษก ตร.เปิดเผยว่า จากกรณีที่

ปรากฏเป็นข่าวตามช่องทางต่างๆ ว่ามี

ข้าราชการตำารวจบางรายยื่นใบลาออก 

หรือบางรายเกิดอาการท้อแท้กับการรับ

ราชการตำารวจ นั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง

ยอดสุข ผบ.ตร.ได้กำาชับไปยังผู้บังคับ

บัญชาทุกหน่วยให้ลงไปหาข้อมูล ข้อเท็จ

จริงจากกำาลังพลในสังกัด รวมถึงราย

ละเอียดของปัญหาแต่ละบุคคล แล้วให้

เสนอมาตามลำาดับชั้นเพื่อจะได้นำาไปหา

ทางแก้ไข ให้เกิดขวัญกำาลังใจต่อผู้ ใต้

บังคับบัญชา เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้

เต็มกำาลังความสามารถ เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขให้พ่ี

น้องประชาชน

โฆษก ตร.กล่าวอีกว่า ไม่อยากให้

กำาลังพลทุกนายท้อแท้ เพราะหากกำาลัง

พลท้อแท้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ผลที่เกิด

ขี้นจะตกอยู่กับประชาชน การแต่งตั้ง

ข้าราชการตำารวจ วาระประจำาปี ทุกๆ 

ปีที่ผ่านมาก็มีทั้งคนสมหวังและผิดหวัง 

เป็นปกติ เหมือนกันกับข้าราชการทุก

หน่วย ซ่ึงสำานักงานตำารวจแห่งชาติก็

ดำาเนินการด้วยความรอบคอบ เป็นไป

ตามกฎ ก.ตร.รวมทั้งระเบียบกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง วอนว่าอย่าท้อแท้ จงสร้าง

พลังให้ตัวเองเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของพี่

น้องประชาชน สมกับเป็นตำารวจที่เคย

รับรู้รับทราบอยู่แล้วว่า จะต้องปฏิบัติ

ตัวอย่างไรกับการเข้ามารับราชการ

ตำารวจ

“ในการแต่งตั้ ง โยกย้ายนั้น 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติดำาเนินการ

โดยคำานึงประโยชน์แก่ทางราชการเป็น

หลัก ทำาด้วยความรอบคอบ เป็นไป

ตามกฎ ก.ตร. รวมทั้งระเบียบกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้อง หากข้าราชการตำารวจท่ี

เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ

แต่งต้ังโยกย้าย สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติก็มีช่องทางกฎระเบียบให้ร้องทุกข์

ต่อ ก.ตร. ซึ่ง ก.ตร.คณะร้องทุกข์พร้อม

ที่จะนำามาพิจารณาความเป็นธรรม ซึ่ง  

ผบ.ตร.ก็ได้กำาชับให้พิจารณาให้เกิด

ความโปร่งใส เข้าใจถึงเหตุผลและความ

จำาเป็น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการใน

การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำารวจ

ด้วย” โฆษก ตร.ระบุ. 

เหนอือว่ม!วกิฤตฝุน่จิว๋พุง่17จว. 
ลำาพูน • เมื่อวันศุกร์ ท่ีโรงแรม

จามจุรีรีสอร์ท อ.เมืองลำาพูน 

จ.ลำาพูน สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ (สสส.) ร่วมกับกรม

ควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม (ทส.) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดลำาพูน (อบจ.ลำาพูน) 

และภาคีเครือข่าย จัดงานเสวนา

ห้องเรียนสู้ฝุ่นกับโอกาสและ

ความท้าทาย โดยมีผู้แทนจาก

ภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาคราชการ 

ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ ภาค

การศึกษา ภาคประชาสังคม 

และภาคเอกชนเข้าร่วมงานกว่า  

300 คน

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนา

รังสรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ในคณะกรรมการกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) กล่าวว่า มลพิษทาง

อากาศจากฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหา

ใหญ่ของประเทศไทยท่ีสะสมมา

นานกว่า 15 ปี จากข้อมูลการ

ตรวจสอบคุณภาพอากาศเมื่อ 

มี.ค.64 โดยศูนย์แก้ไขปัญหา

มลพิษทางอากาศพบว่า ภาค

เหนือท้ัง 17 จังหวัดตรวจวัด

ปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้สูงสุดอยู่ท่ี 

166 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ซ่ึงเกินค่ามาตรฐานท่ีส่งผลกระ

ทบต่อสุขภาพท่ีองค์การอนามัย

โลกกำาหนดท่ี 15 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร กว่า 11 เท่า 

ดร.นพ.พรเทพกล่าวว่า 

ท่ีผ่านมา สสส.ร่วมกับภาคีเครือ

ข่ายเร่งสร้างความตระหนัก

และให้ความรู้แก่คนในพ้ืนท่ี

จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะ

กลุ่มเด็กและเยาวชน โดย

พัฒนาโครงการสร้างองค์ความ

รู้สำาหรับเด็กและเยาวชนเพ่ือ

การตระหนักถึงปัญหาด้าน

สุขภาพในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อปัญหา 

PM2.5  เกิดเป็นนวัตกรรม 

“ต้นแบบห้องเรียนสู้ฝุ่น” ใน

พ้ืนท่ี 3 จังหวัด  ได้แก่ เชียงราย, 

แพร่ และแม่ฮ่องสอน รวม 30 

โรงเรียนในปี  2563

นายจีรพงษ์ สนิท ผอ. 

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ.ล้ี 

จ.ลำาพูน กล่าวว่า โรงเรียนมีเด็ก

นักเรียนและครู 272 คน ต้ังอยู่

ในชุมชนบ้านก้อในเขตอุทยาน

แห่งชาติแม่ปิง เป็นพ้ืนท่ีล้อม

รอบด้วยป่าและภูเขา ปัญหา 

PM2.5 ในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จึงเกิด

จากไฟไหม้ป่า ท่ีผ่านมาโรงเรียน

ได้จัดต้ังคณะกรรมการนักเรียน

เพื่อตรวจดูตัวเลขค่าฝุ่นในแต่ละ

วัน หากพบค่าฝุ่นอันตรายต้อง

หยุดการเรียนการสอนทันที 

การเข้าร่วมโครงการห้องเรียน

สู้ฝุ่นในคร้ังน้ี โรงเรียนได้เพ่ิม

กิจกรรมห้องเรียนสู้ฝุ่น เสริม

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการในระดับช้ันประถม

ศึกษาปีท่ี 4-6 เพื่อขยายผลให้

เด็กๆ มีความรู้ สามารถอ่านค่า

จากเครื่องวัดค่าฝุ่น ติดธงสีต่างๆ 

และมีวิธีจัดการตัวเอง โดยงด

กิจกรรมกลางแจ้ง และนำาความ

รู้เรื่องการไม่เผาในท่ีโล่งส่งต่อ

ผู้ปกครอง.

กลุ่มภูเก็ตปลดแอก เยาวชนปลดแอก และแฟมินิสต์ปลดแอกภาคใต้ รวมตัวกันทำากิจกรรมที่

เกี่ยวข้องทางการเมือง “10 ธันวา ตามหารัฐธรรมนูญ” และไลฟ์สดผ่านสื่อโซเชียลให้ข้อมูลแก่

สมาชิกทางเว็บไซต์ 

เมื่อวันศุกร์ ที่สำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ.วัชรพล 

ประสารราชกิจ ประธานคณะ

กรรมการ ป.ป.ช.กล่าวถึงผล

งานป้องกันและปราบปราม

การทุจริตตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย

การป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.2561 ครบรอบ 

3 ปี ตอนหนึ่งว่า งานการตรวจ

สอบทรัพย์สินเป็นเงื่อนไข

ที่สำาคัญ ท่ีเราต้องการสร้าง

ความโปร่งใสของผู้ที่เป็นเจ้า

หน้าที่ เจ้าพนักงานรัฐ เจ้า

หน้าที่รัฐ ต้องมีความโปร่งใส มี

การกำาหนดให้ผู้ดำารงตำาแหน่ง

ระดับสูง ผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองต้องยื่นบัญชี

ทรัพย์สิน

พล.ต.อ.วัชรพลกล่าว

ว่า วันนี้เรารู้ว่ากระบวนการ

ตรงนี้เรามีปัญหาล่าช้า เรา

พยายามจะเร่งรัดการตรวจ

สอบทรัพย์สินให้รวดเร็วและ

ตามบัญญัติของกฎหมาย สิ้นปี 

2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม เรามี

บัญชีที่ตรวจสอบค้างอยู่ กรณี

ตรวจสอบปกติ 23,404 บัญชี 

กรณีตรวจสอบยืนยันข้อมูล 

1,540 บัญชี กรณีตรวจสอบ

เชิงลึก 455 บัญชี และในปีที่

ผ่านมามีการเลือกตั้งเทศบาล

และทำาให้บัญชีทรัพย์สิน

ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นมา 

10,500 บัญชีสำาหรับผู้ที่พ้น

ตำาแหน่ง และเพิ่มอีก 10,500 

บัญชีสำาหรับผู้ที่รับตำาแหน่ง

ใหม่ เท่ากับเรามีบัญชีของ

เทศบาลกว่า 20,000 บัญชี

นอกจากนี้  เมื่ อวัน

ที่ 28 พ.ย.64 มีการเลือกตั้ง 

อบต.ทั่วประเทศ วันนี้คนที่

พ้นตำาแหน่งนายก อบต.และ

รองนายก อบต.ที่ต้องยื่นบัญชี

รวมแล้ว 15,900 บัญชี ส่วน

กรณีรับตำาแหน่งใหม่ที่ต้องรอ 

กกต.รับรองอีก 15,900 บัญชี 

และเมื่อ กกต.รับรองแล้วเขาก็

มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

ภายใน 60 วัน ดังนั้นเราจะมี

บัญชี อบต.กว่า 30,000 บัญชี 

มีบัญชีเทศบาลกว่า 20,000 

ของค้างเก่าอีกกว่า 20,000 

บัญชี รวมแล้วประมาณกว่า 

70,000 บัญชีที่ต้องดำาเนินการ 

“วันน้ีเรามีเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน 350 

คน ตามเกณฑ์แล้วปีหนึ่ง

แต่ละคนจะตรวจสอบบัญชี

ทรัพย์สินคนละ 90 บัญชี 

ดังนั้นตามปกติ 350 คนจะ

ตรวจสอบได้ 35,000 บัญชี 

แต่เรามีบัญชีอยู่ในมือท่ีคาด

หวังว่าจะเกิดขึ้นในปี 2565 

กว่า 60,000 ถึง 70,000 บัญชี 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงได้มี

การวางแผนจ้างบุคคลมาช่วย

ตรวจสอบบัญชีเข้าสู่ระบบ 

เพราะไม่เช่นนั้น 2 ปีก็ทำา

ไม่เสร็จ ซึ่งในปีงบประมาณ 

2566 ต้ังเป้าหมายว่าต่อไป

ระบบการย่ืนบัญชีทรัพย์สิน

จะเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ท้ังหมดเพื่อจะได้ตรวจสอบ

รวดเร็วขึ้น” พล.ต.อ.วัชรพล

ระบุ 

นอกจากน้ี ต่อไป ป.ป.ช. 

จะดำาเนินการเร่ืองร่ำารวยผิด

ปกติ เรียกคืนทรัพย์สินให้ตก

เป็นของแผ่นดิน อย่างปี 2564 

เรียกคืนมาได้ 655.99 ล้าน

บาท ซ่ึงขณะน้ีมีเรื่องตรวจสอบ

ร่ำารวยผิดปกติอยู่กว่า 300 เรื่อง 

ไต่สวนอยู่กว่า 100 เรื่อง ถ้า

เราจริงจังในเรื่องน้ีคนก็จะเกรง

กลัวและมีความโปร่งใสเกิดข้ึน 

และเรากำาลังแก้กฎหมายให้เจ้า

หน้าท่ีของรัฐ 100 เปอร์เซ็นต์ 

จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ซ่ึงอยู่

ระหว่างดำาเนินการแก้กฎหมาย

“ในปีนี้ ได้มอบหมาย

ให้นายนิวัติไชย เกษมมงคล 

เลขาฯ ป.ป.ช.ประเมินว่า จะ

ปรับโครงสร้างหน่วยงาน

ไต่สวนอย่างไร โดยในปีนี้จะ

เพิ่มสำานักไต่สวนคดีร่ำารวยผิด

ปกติขึ้นมา เพราะเป้าหมาย

คือต้องการสร้างสังคมที่ ไม่

ทนต่อการทุจริต ‘ไม่ทน ไม่

ทำา ไม่เฉย’ โดยเชื่อมั่นว่าเรา

เดินมาในทางที่ถูกต้องและ

แนวโน้มน่าจะมีความหวัง 

แต่คงจะต้องพิสูจน์กันต่อไป” 

พล.ต.อ.วัชรพลระบุ.

นนทบุรี • หนาว! ป.ป.ช.ขุดตรวจบัญชีทรัพย์สิน เทศบาล-อบต.

ป้ายแดงและพ้นเก้าอี้ ขณะที่บิ๊กกุ้ยเผย ลิสต์ตรวจสอบบิ๊กท้อง

ถิ่นอู้ฟู่ยาวเหยียดกว่า 300 เรื่อง จ่อผุดสำานักงานไต่สวนคดีรวย

ผิดปกติสะสางงาน 



ทําไมจีนเสนอยุทธศาสตร ‘วงจรหมุนเวียนคู’
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4 บทความ

เ

ชวนดูดาว  

ไมรูจะเหมือนชวงใกลเลือกตั้งป 62 หรือไม ที่ชวงนั้น 

“ลุงปอม”-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ จะอารมณ

ดีเปนพิเศษ สงสัยกลัวส� อจะไมรัก (อิอิ)

พอกลับมาหลังเลือกตั้ง แถม 

พวงดวยหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ที่ตองปวดหัวคุมนักการเมือง

รอยพอพันแม ไมนับปญหาทางการเมือง

สารพัด ลุงปอม จึงเริ่มหงุดหงิดและ

อารมณไมคอยดีเวลาตอบคําถามส� อ 

แตจูๆ  ชวงสองสัปดาหมาน้ี “ลุง                                                      

ปอม” กลับมาอารมณดีอยางผิดสังเกต                                                     

...อีกคร้ัง อยางเชนเม� อตนสัปดาหท่ีผานมา 

หลังใหสัมภาษณเสร็จ พล.อ.ประวิตร 

ไดทักทายส� อมวลชนพรอมกับกลาววา “วันนี้ (7 ธ.ค.) ชวง

กลางคืนใหดูดาวศุกร เพราะจะสวางที่สุดขอใหรอดูดวยนะ” 

เม� อผูส� อขาวถามกลับวาดาวศุกรสวางจะมีผลดีอยางไร 

พล.อ.ประวิตรกลาววา “ก็แจมใสสิ” 

แหะๆ เดาใจ “ลุงปอม” ไมถูก ไมรูวาอารมณดีจริงๆ ใน

ชวงนี้ หรือเพราะใกลเลือกตั้งกันแน� 555

รัฐมนตรีฮอต

เขาสูฤดูหนาวของไทยใหรูสึกเย็นสบายกันบาง โดยเฉพาะ

ในตางจังหวัดอากาศหนาวจนหลายคนตองรีบหยิบเสื้อกันหนาว

มาใสกอนที่ลมหนาวจะหมดไป 

สวนในกรุงเทพฯ ก็มีเย็นๆ บาง                                    

ในตอนเชา พอสายๆ เริ่มรอนตามปกติ 

รวมถึงในวันประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ประจําสัปดาหที่ผานมา ที่

ทําเนียบรัฐบาลคึกคักแตเชา นักขาว

ดักสัมภาษณรัฐมนตรีไปหลายคน จน

เวลาลวงเลยไปชวงสายแดดออก เริ่ม

รูสึกรอนๆ ซึ่งเปนจังหวะเดียวกับที่สัม 

ภาษณ “รมต.ลูกท็อป”-วราวุธ ศิลป

อาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คร้ันสัมภาษณเปนการเปนงานกันเสร็จ นักขาวถาม “รมต.

ลูกท็อป” วา รูสึกรอนหรือไม เพราะตอนนี้นักขาวรูสึกรอน

มาก ดาน “ลูกท็อป” อารมณดี ปลอยมุกกลับทันทีวา “อยูใกล

รัฐมนตรีฮอตก็อยางนี้” ทําทุกคนหัวเราะกระจาย ฮาๆๆ

แหม..ถึงวาทําไมที่ทําเนียบฯ รอนๆ สงสัยเปนเพราะมี 

รัฐมนตรีฮอต อยาง “ลูกท็อป” นี่เอง ฮาๆๆ 

             

เสียงหวาน 

ครูแกว-นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผูแทน

ราษฎร เปนหนึ่งในสามประมุขฝาย

นิติบัญญัติ ที่ตองสลับหมุนเวียนมาทํา

หนาที่บนบัลลังกยามประชุมสภา

เม� อไมกี่วันกอน ครูแกว กดกริ่ง

เรียกใหสมาชิกเขาหองประชุมเพ� อรวม

โหวตวาระญัตติบางเร� อง แตเน� องจาก

สมาชิกไมไดอยูในหองประชุมจํานวน

มาก ทําให นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 

ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชา

รัฐ ลุกขึ้นหารือ ขอใหประธานรอสัก

หน�อย เพราะมีสมาชิกกวา 30 คนกําลังประชุมเร� องเอนเตอร

เทนเมนตคอมเพล็กซ ขอใหรอสักหน�อยนะครับ 

เม� อ ครูแกว ไดฟงบอกกลับมาวา “ครับๆ รอครับ เสียง

หวานอยางกับพระเอกเลยนะครับ” เม� อถึงชวงนี้ทําใหสมาชิก

ในหองประชุมถึงกับอมย้ิมตามไป หลังไดยินครูแกวเอยแซวเพ� อน 

ส.ส.ดวยกันเอง 

แหะๆ แมบางชวงจะตองเจอชวงตึงเครียด ยามสมาชิก

ฝายคาน ฝายรัฐบาล ปะทะคารมกลางสภา แตครูแกวมักมีวิธี

สงบ ผอนคลายบรรยากาศไมใหซีเรียสเกินไป อิอิ

ลูกพระแมธรณี

ชวงนี้กระแสขาวเลือกตั้งอลวนอลเวง ขืนไมตั้งสติดีๆ จะ                                                                         

สับสนเอาไดระหวางเลือกตั้ง ส.ส.กับเลือกตั้งพอเมือง กทม. 

สําหรับคายพระแมธรณีบีบมวยผม-

พรรคประชาธิปตย เตรียมพรอมสูทุก

ศึก เจาะลงมาที่สนาม ส.ส. จังหวัด

พังงา มีกระแสขาว “ราเมศ รัตนะ

เชวง” อยากเปลี่ยนบทบาทจากโทร

โขงพรรค มารับใชพ่ีนองชาวพังงาแทน

ลาสุดก็ยังเห็นขึ้นปายคัตเอาต

หลายจุดในพื้นที่พังงาวา “ผมลูกพระ

แมธรณี ผมเกิดแผนดินพังงา” 

ปะหนาเจาตัวจึงไขขอสงสัย “โฆษกราเมศ” บอกวา 

“เปนการลงไปทํากิจกรรมกับพรรคพวก เพราะผมเปนคนพัง                                                                              

งาเลยมีเพ� อนๆ ในจังหวัดเยอะ ในฐานะที่เปนเลขานุการประ 

ธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ผมจึงไปรับฟงและรับเร� อง

ราวรองทุกขจากพี่นองประชาชน!@”  

แหม! อยากลง ส.ส.พังงา ก็บอกมาเถอะ อิอิ.

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

ศุภชัย โพธิ์สุ 

วราวุธ ศิลปอาชา 

ราเมศ รัตนะเชวง

ม� อหลายเดือนกอน รัฐบาลจีนไดเสนอแผนยุทธศาสตรเศรษฐ 

กิจที่เรียกวา “วงจรหมุนเวียนคู”  ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 

ป ฉบับที่ 14 แผนนี้มีหลักที่สําคัญคือ “ใชวงจรหมุนเวียน ใหญ 

ในประเทศเปน องคหลัก วงจรหมุนเวียนคูภายในและภายนอกสง

เสริมซึ่งกันและกัน”

การหมุนเวียนของวงจรเศรษฐกิจก็คือ การรวมปจจัยทุกอยาง

ทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนทุน เทคโนโลยี บุคลากร แรงงาน วัสดุ 

หรืออ� นๆ มาทําการผลิตเปนผลิตภัณฑ เปนสินคา แลวผานการ

ซื้อขายแลกเปลี่ยน ระบบการเงิน การขนสงส� อสาร ฯลฯ กระจาย

สินคาไปสูการบริโภค ถาการหมุนเวียนอยูภายในประเทศก็คือวงจร

หมุนเวียนภายใน แตถาการหมุนเวียนเกี่ยวพันถึงปจจัยภายนอก หรือ                                                                               

หมุนเวียนถึงขอบเขตตางประเทศก็เปนวงจรหมุนเวียนภายนอก    

โดยปกติประเทศที่ ไมไดปดประเทศยอมมีวงจรหมุนเวียน

ภายในภายนอกสองวงจร ประเทศจีนก็เชนเดียวกัน แตประเด็นที่

ผูคนใหความสนใจเปนพิเศษยังอยูที่การเนนการหมุนเวียนภายใน

เปน องคหลัก มันจึงทําใหเกิดการคาดเดาตางๆ จีนเองใหคําอธิบาย

วา เพราะสถานการณตางประเทศมีความไมแน�นอนสูง การเกิดโรค

โควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกและทําทาจะไมจบลงงายๆ จะทําให

เศรษฐกิจโลกถดถอย การหมุนเวียนภายนอกของจีนก็ตองหดตัว หรือ

ความขัดแยงระหวางจีนกับสหรัฐที่จากสงครามการคาลามไปเปน

สงครามดานอ� นๆ ที่สหรัฐพยายามปดลอมจีน สหรัฐอาจทําทุกอยาง

ที่ขัดขวางการคาตางประเทศของจีน ลวนเปนเหตุที่จีนตองขยายการ

หมุนเวียนภายในมาทดแทน เพ� อรักษาระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

มันก็ตรงกับการเขาใจของคนทั่วไป และก็ตองยอมรับการเห็นการณ

ไกลของผูนําจีน เพราะสถานการณขณะนี้มีความรุนแรงมากกวาเม� อ

หลายเดือนกอน

การเนนการหมุนเวียนภายในเปนองคหลัก ที่บางทานเห็นวา                                                                                   

จีนจะพัฒนาประเทศไปถึงข้ันอยูได โดยการอาศัยการหมุนเวียนภายใน

เพียงอยางเดียว ไมตองพึ่งพาชาวโลก แตชาวโลกกลับยังตองพึ่งพา

จีน มันคงไมใชเจตนาของจีน แตความรุนแรงของการระบาดของโลก

โควิดก็อาจนําพาไปสูทางนั้น

จะเขาใจเจตนาที่แทจริงของจีนจําตองศึกษาใหละเอียดวา

จีนเองกลาวถึงประเด็นนี้อยางไรบาง โดยเฉพาะที่อธิบายไวในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 14 นี้ เร� องวงจนคูเปนบทหนึ่งใน 19 บทของ

แผนฯ เปนการอธิบายหลักการอยางกระชับเทานั้น ซึ่งพอสรุปไดดังนี้

บทที่ 4 “สรางตลาดภายในที่แข็งแกรงใหญโต สรางรูปแบบ

การพัฒนาแบบใหม” นโยบายหลักที่เสนอก็คือ ยืนหยัดยุทธศาสตร

การขยายอุปสงคภายใน เรงรัดทําใหระบบอุปสงคภายในมีความสม 

บูรณ อาศัยการคิดคนใหมและอุปทานที่มีคุณภาพสูง ผลักดันใหเกิด

อุปสงคใหม เรงสรางรูปแบบที่การหมุนเวียนใหญภายในเปนองค

หลัก  การหมุนเวียนคูภายในภายนอกสงเสริมซึ่งกันและกัน

ขอ 12 สรางการไหลคลองของวงจรหมุนเวียนใหญภายใน อาศัย                                                                                      

ตลาดภายในที่ใหญโตแข็งแกรง ทะลวงขอตอการผลิต การแบงปน 

การหมุนเวียน การบริโภค กอเกิดความสมดุลที่อุปสงคชักนําอุปทาน  

อุปทานสรางอุปสงค เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจที่ดี

ขอ 12.1 ยกระดับความสอดคลองของระบบอุปทานใหเขากับ

ความตองการของอุปสงค ปรับปรุงยกระดับคุณภาพ สรางอุปทาน

สําหรับการศึกษา การรักษาพยายาม การอภิบาลคนชรา สงเสริมการ

พัฒนาของการผลิต ฯลฯ

ขอ 12.2 กระตุนการไหลเวียนของปจจัยการผลิต ยกระดับ

ความสามารถของระบบการเงินที่บริการภาคเศรษฐกิจที่แทจริง กระ 

ตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหพัฒนาอยางสมดุลไปกับเศรษฐกิจที่แท

จริง กระตุนปฏิสัมพันธระหวางภาคเมืองและภาคชนบท ฯลฯ

สมาน ประชามิตร 

นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน

ไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระบุวา “โอมิครอน” ระบาดไดเร็วกวา

สายพันธุเดลตา สายพันธุ L มีลูกมากกวา แพรกระจายไดเร็วกวา 

ระบาดหนักที่ยุโรป ทําใหสายพันธุ S หายไป

ตอมาสายพันธุ G แพรระบาดไดเร็วกวา จึงเขามาแทนที่

สายพันธุ L

หลังจากนั้นสายพันธุอังกฤษ หรือแอลฟา ระบาดไดเร็ว

มาก ก็เขามาเบียดสายพันธุ G ดังเห็นไดจากสายพันธุ G ระบาด

ในประเทศไทยที่สมุทรสาครในรอบ 2 ตอมาสายพันธุแอลฟาหรือ

อังกฤษเขามาจากประเทศเพ� อนบานอีกก็ระบาดมาก และแทนที่

สายพันธุ G

สายพันธุแอลฟาระบาดสูสายพันธุเดลตาไมได เดลตาเริ่ม

จากอินเดีย เขามาไทยโดยคนงานกอสราง และก็ระบาดไปทั่วประ 

เทศไทย ขณะนี้สายพันธุเดลตาระบาดทั่วโลก เพราะแพรกระจาย

ไดงาย มีการระบาดเปนระยะเวลายาวนานกวาสายพันธุอ� น

โอมิครอนมาจากจังหวัดเคาเต็ง (Gauteng) ของแอฟริกาใต 

เม� อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผานมา โดยขณะนี้มีการพบผูติด

เชื้อโควิดสายพันธุ โอมิครอนแลวในอยางนอย 13 ประเทศ ไดแก 

แอฟริกาใต บอตสวานา เบลเยียม ฮองกง อิสราเอล อังกฤษ 

เยอรมนี อิตาลี เนเธอรแลนด เดนมารก ออสเตรเลีย แคนาดา  

สาธารณรัฐเช็ก ผูติดเชื้อรวมทั้งหมดอยูในหลักรอย (ขอมูล ณ วัน

ที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

“สายพันธุ โอมิครอนมีแนวโนมที่จะแพรระบาดไดเร็ว ก็

อาจจะมายึดพื้นที่สายพันธุเดลตาได โดยเฉพาะอาจทําใหระบาด

ทั่วโลกได ตามกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร โดยทั่วไปการแพร

กระจายสายพันธุตางๆ ในอดีตมาสูไทย มาได โดยบินมา เดินมา 

หรือวายน้ํามา”

หมอธีระ ช้ีโอมิครอนด้ือตอภูมิคุมกันจากวัคซีนมากกวาสาย

พันธุ G 41 เทา

1.โอมิครอนอาศัยตัวรับ ACE2 ในการติดเชื้อเขาสูเซลล

ปอดของมนุษย เฉกเชนเดียวกับสายพันธุอ� นๆ กอนหนานี้

2.ในการศึกษาเร� องผลของภูมิคุมกันจากวัคซีนพบวา โอมิ 

ครอน โดยเปรียบเทียบกับสายพันธุ G นั้น พบวาภูมิคุมกันจาก

วัคซีน Pfizer/Biontech (BNT162b2) จะจัดการเชื้อโอมิรอนไดลด

ลง 41 เทา

นอกจากนี้ ดวยความรูปจจุบัน โอมิครอนนั้นเปนสายพันธุ

ที่สามารถติดเชื้อในคนที่เคยติดเชื้อมากอน โดยพบการติดเชื้อซ้ํา 

(Reinfection) ไดมากกวาสายพันธุอ� น 2.4 เทา บงชี้วาภูมิคุมกัน

จากการติดเชื้อตามธรรมชาตินั้นน�าจะไมพอที่จะปองกัน แตงาน

วิจัยของ Sigal นี้ชี้ใหเห็นวาภูมิคุมกันในคนที่ติดเชื้อมากอนแลวได

รับวัคซีนไป จะยังสามารถจัดการเชื้อโอมิครอนได

ภาพรวม โอมิครอนแพรงายขึ้นชัดเจน มีแนวโนมดื้อตอ

ภูมิคุมกันจากวัคซีนมากกวาสายพันธุ G 41 เทา การติดเชื้อดู

เหมือนจะมีอาการปวยรุนแรงนอยลงกวาเดิม แตพอมีคนติดจํานวน

มากก็กระทบตอระบบสาธารณสุขของประเทศนั้นๆ อยางมากทีเดียว 

สวนเร� องการเสียชีวิตนั้นน�าจะประเมินกันไดในอีกไมกี่สัปดาหถัดจาก

นี้ แตเร� องภาวะอาการคงคางหรือ Long Covid จากโอมิครอนนั้นยัง

ไมมีขอมูล เพราะตองติดตามระยะยาว

ขณะที่ โลกกําลังจับตาดูการแพรระบาดของไวรัสโควิดกลาย

พันธุ โอมิครอนในประเทศแถบแอฟริกาตอนใต รวมถึงที่แพรระบาด

ไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก นักวิทยาศาสตรกําลังจับตาดูดวยความ

กระวนกระวายใจวา การตอสูระหวางไวรัสโควิดกลายพันธุ โอมิครอน

และเดลตาจะเปนตัวชี้วัดอนาคตของการแพรระบาด

อยางไรก็ดี ตอคําถามที่วาโอมิครอนจะกลายมาเปนไวรัสกลาย                                                                                            

พันธุหลักท่ีแพรระบาดไปท่ัวโลกแทนท่ีเดลตาไดหรือไม นักวิทยาศาสตร

บางคนคาดวามีความเปนไปได เม� อดูจากตัวเลขการแพรระบาดใน

แอฟริกาใตและอังกฤษ

ดร.จาค็อบ เลมิเยอ หนึ่งในทีมผูเฝาจับตาดูไวรัสกลายพันธุ 

ภายใตการวิจัยที่นําโดยฮารวารดเมดิคัลสกูล ระบุวา ขณะที่มีขอมูล

เพิ่มมากขึ้นเร� อยๆ ที่บงชี้วามีความเปนไปไดที่โอมิครอนจะแซงหนา

เดลตาในหลายๆ พื้นที่ หรืออาจจะในทุกพื้นที่ของโลก

กระนั้นก็ดียังคงมีนักวิทยาศาสตรอีกหลายคนที่ชี้วา ยังคงเร็ว

เกินไปที่จะบอกไดวาโอมิครอนสามารถแพรระบาดไดดีกวาเดลตา 

หรือหากมันสามารถแพรระบาดไดเร็วกวาจริง มันจะแพรระบาดจน

แซงหนาเดลตาไดเร็วแคไหน

แมทธิว บินนิคเกอร ผูอํานวยการแผนกไวรัสวิทยาในศูนย

มาโยที่รัฐมินนิโซตา กลาววา ในสหรัฐเราเห็นการเพิ่มขึ้นอยางมีนัย

สําคัญของไวรัสเดลตา แตโอมิครอนจะเขามาแทนที่ไดหรือไม คิดวา

น�าจะรูในอีกราว 2 สัปดาห

ปจจุบัน คําถามสําคัญเกี่ยวกับไวรัสกลายพันธุ โอมิครอนยังไมมี

คําตอบ ไมวาจะเปนเร� องที่วา มันทําใหเกิดอาการปวยปานกลางหรือ

รุนแรง และมันจะสามารถหลบหลีกภูมิคุมกันในผูที่เคยติดโควิด-

19 และวัคซีนไดหรือไม

สําหรับประเด็นเกี่ยวกับความรวดเร็วในการแพรระบาด นัก                             

วิทยาศาสตรชี้ ไปที่สถานการณในแอฟริกาใต ประเทศที่พบการ

แพรระบาดของโอมิครอนที่แรกของโลก ความรวดเร็วในการแพร

ไปยังผูคนเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จนเกือบจะกลายเปนสายพันธุหลัก  

ในแอฟริกาใตแลว ทําใหผูเช่ียวชาญดานสาธารณสุขกังวลวา แอฟริ                                                                                                

กาใตกําลังเผชิญกับการแพรระบาดระลอกใหมจนคนปวยไขลนโรง

พยาบาล

ในชวงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา แอฟริกาใตมีผูติด

เชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเพียงไมถึง 200 คน แตจํานวนผูติดเชื้อรายวัน

กลับเพิ่มขึ้นเปนมากกวา 16,000 คน ในชวงสุดสัปดาหที่ผานมา 

โดยในจังหวัดเคาเต็ง ซึ่งเปนศูนยกลางของการระบาดระลอกใหม 

พบผูติดเชื้อโอมิครอนมากถึง 90% และขณะนี้ยังกลายเปนสาย

พันธุหลักที่ระบาดในอีก 8 จังหวัดของแอฟริกาใตอีกดวย

วิลเลม ฮาเนคอม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพแอฟริกา 

กลาววา โอมิครอนแพรกระจายไดรวดเร็วอยางยิ่ง ซึ่งเม� อดูจาก

แนวโนมดังกลาวแลวอาจพูดไดวา มันเปนไวรัสท่ีแพรระบาดไดมาก 

อยางไรก็ดี เม� อตอนตรวจพบโอมิครอน แอฟริกาใตมีตัวเลขผูติด

เช้ือเดลตาตํ่า ดังน้ันเราคงพูดไมไดเต็มปากเชนกันวาโอมิครอนแพร

ระบาดแซงหนาเดลตา

นักวิทยาศาสตรระบุวา ยังไมชัดเจนวาโอมิครอนจะระบาด

ในลักษณะเดียวกันในประเทศอ� นหรือไม โดย ดร.เลมิเยอ กลาววา 

ขณะนี้ยังคงมีความไมแน�นอนสูง แตเม� อนําขอมูลเทาที่มีมารวมกัน

ก็จะทําใหเห็นภาพของการปรากฏขึ้น ที่มีความสอดคลองวามีความ

เปนไปไดที่โอมิครอนจะกลายเปนสายพันธุหลักในโลก ในอีกไมกี่

สัปดาหหรือไมกี่เดือนขางหนา และจะทําใหจํานวนผูปวยเพิ่มสูงขึ้น

ดวย

อยางไรก็ดี ระหวางที่ขอมูลหลายๆ อยางยังคงไมชัดเจน 

นักวิทยาศาสตรแนะนําใหผูคนทําทุกสิ่งที่สามารถทําไดเพ� อปองกัน

ตนเอง โดยตองทําใหแน�ใจวาเรามีภูมิคุมกันจากวัคซีนมากที่สุดเทา

ที่จะเปนไปได ดังนั้นผูที่ยังไมไดเขารับวัคซีนควรเรงฉีดวัคซีน และ

หากมีสิทธิไดรับวัคซีนเข็มกระตุนก็ควรรีบไปฉีด ทําทุกอยางที่รูวามี

ประสิทธิภาพในการลดโอกาสที่จะติดเชื้อ ไมวาจะเปนการสวมใส

หนากากอนามัย รักษาระยะหาง และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการรวม

ตัวของคนหมูมาก

อยาเพิ่งต� นตระหนก โอมิครอนน�ากังวล แตอาจไมรุนแรง

จากรายงานของ พญ.โคเอตซี ประธานแพทยสมาคมแหง

แอฟริกาใต ระบุวา ผูติดเชื้อจากไวรัสโอมิครอนมีอาการรุนแรง

ในระดับใกลเคียงกับไวรัสเดิมคือ มีอาการไขสูง ปวดกระดูก ปวด

กลามเนื้ออยางมาก และอาการออนเพลีย แตแตกตางไปตรงที่ผูที่

ไดรับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ โอมิครอนไมมีปญหาเร� องการไดกลิ่น

กับการรับรส ซึ่งขณะนี้ (29 พ.ย.64) ยังไมมีรายงานผูเสียชีวิต จึง

พอสรุปไดวาไวรัสโอมิครอนทําใหเกิดโรคท่ีมีอาการรุนแรงปานกลาง

มีความเปนไปไดวา โอมิครอน อวสานโควิด-19 เพราะผู

ติดเช้ือโอมิครอนอาจมีภูมิคุมกันโควิดอ� นทุกสายพันธุ และจะทําให

โควิด-19 เปนอันตรายเล็กนอยเหมือนไขหวัดใหญ.

เปนการประมาณความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอ

เศรษฐกิจโดยรวมและสถานการณเศรษฐกิจสวนตน การ

ที่ผูบริโภคมีความม่ันใจตอเสถียรภาพของรายไดของตน

จะตัดสินกิจกรรมการใชจาย และถูกใชเปนหนึ่งในตัวชี้วัด

เศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น เม� อความเช� อมั่นผูบริโภคสูงขึ้น ผู

บริโภคจะมีการบริโภคมากขึ้น และสงผลดีตอการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่หากความเช� อมั่นผูบริโภคต่ําลง ผู

บริโภคจะประหยัดกิจกรรมใชจายของตนมากขึ้น และสงผล

เสียตอเศรษฐกิจเชนกัน.

ความเช� อมั่นผูบริโภค

ขอ 12.3 เสริมความแข็งแกรงของบทบาทสนับสนุนของระบบ

โลจิสติกส ลดตนทุนในการขนสง ขจัดการผูกขาด ฯลฯ

ขอ 12.4 สรางระบบนโยบายของรัฐที่ สงเสริมวงจรหมุนเวียน

ใหญภายใน เชนดวยระบบภาษี การชี้นําใหภาคการเงินสนับสนุน

ภาคการผลิตที่เปนเปาหมาย ฯลฯ

ขอ 13 สงเสริมวงจรหมุนเวียนคูภายในภายนอก ตั้งอยูบน

พื้นฐานของวงจรหมุนเวียนใหญภายใน รวมกันผลักดันสรางตลาด

ภายในที่ใหญโตแข็งแกรงและการเปนประเทศการพาณิชยที่เขม

แข็ง ทําใหเปนสนามดึงดูดปจจัยการผลิตจากทั่วโลก กระตุนอุปสงค

ภายในและภายนอก การนําเขาและสงออก ประสานพัฒนาการนํา

เขาของทุนนอกและการสงออกทุนในไปลงทุนตางประเทศ เรงสราง

ความไดเปรียบในการรวมมือและการแขงขันทางสากล

ขอ 13.1 ผลักดันการพัฒนารวมกันของการนําเขาและสงออก 

บูรณาการระบบการกํากับควบคุมของรัฐ ปรับแกระเบียบ ลดภาษีนํา

เขา เพ� อลดตนทุนการนําเขา ขยายการนําเขาผลิตภัณฑคุณภาพสูงที่

ใชเทคนิคกาวหนา ที่เปนอุปกรณสําคัญ ที่เปนทรัพยากรและพลังงาน 

บูรณาการโครงสรางและคุณภาพของสินคาสงออกที่สรางมูลคาเพ่ิม

สูง เจาะลึกตลาดสงออกเดิม และขยายตลาดใหม ฯลฯ  

ขอ 13.2 ยกระดับการลงทุนสากลทั้งสองทิศ ยืนหยัดการให

ความสําคัญทั้งการนําเขาทุนนอกและการสงออกทุนในไปลงทุนตาง

ประเทศ ใหเปนการลงทุนมีคุณภาพ ใชประโยชนจากปจจัยสําคัญ

ของทรัพยากรโลก ประกันการบูรณาการของหวงโซอุตสาหกรรม หวง

โซอุปทาน ฯลฯ

ขอ 14 เรงรัดบมเพาะระบบอุปสงคภายในที่สมบูรณ ดําเนิน

การยุทธศาสตรขยายอุปสงคภายใน เพ่ิมบทบาทการบริโภคท่ีมีตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และบทบาทการลงทุนที่มีตอการยกระดับคุณภาพ

ของอุปทาน สรางตลาดภายในที่มีความตองการสูงตอทั้งการบริโภค

และการลงทุน

ขอ 14.1 สงเสริมการบริโภคอยางรอบดาน ......(มีการสาธยาย

รายละเอียดประเภทการบริโภคจํานวนมาก).........ขยายจํานวนประ 

ชาชนที่มีรายไดปานกลางอยางไมหยุดยั้ง เพ� อปลดปลอยพลังการ

บริโภคอยางตอเน� อง ฯลฯ

ขอ 14.2 บุกเบิกพื้นที่การลงทุน......(มีการสาธยายรายการมาก 

มายที่ควรลงทุน และรูปแบบการลงทุนที่เปดกวางตอทุนภาคเอกชน

และทุนภาคสังคม) ฯลฯ

กลาวโดยสรุป ที่บรรยายไวทั้งหมดในแผนฯ ลวนเปนขอเสนอ

การปรับปรุงแกไขปญหาเศรษฐกิจของจีน ช้ีนําทิศทางการพัฒนา เปน

ประเด็นปกติ การเตรียมพรอมรับสถานการณวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีอาจ

เกิดข้ึน ก็อาจเปนสาเหตุท่ีเรงใหจีนตองปรับตัวใหเร็วย่ิงข้ึนเทาน้ัน

ในแผนฯ ก็ไมไดแสดงวาจีนตองการตัดขาดจากโลก จีนยังให

ความสําคัญกับวงจรภายนอก พยายามขจัดสิ่งกีดขวางดวยการลด

ภาษี เปดพื้นที่มากขึ้นใหกับการลงทุนจากตางประเทศ แตก็มุงเนน

เร� องคุณภาพของการลงทุน ยังเปดประเทศเหมือนเดิม ยังยืนหยัดใน

หลักการนโยบายโลกาภิวัตน พหุภาคีนิยม

เร� องวงจรคูที่เสนอในคร้ังนี้พิจารณาแลวก็ไมใชของใหมที่เพ่ิง

คิดคนขึ้น แตเปนสิ่งที่จีนทําอยูแลว โดยปกติจีนจะปรับแกปญหา

เศรษฐกิจอยูตลอดเวลา แตเพ� อใหเกิดความสนใจถึงความสําคัญของ

การเรงขยายวงจรหมุนเวียนภายในใหมากขึ้น เลยตองยกเปนหมาย

กําหนดการ (Agenda) ใสไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งที่ผูคนใหความสนใจคือ การระบุ

วาวงจรภายในเปน องคหลัก วาหมายถึงอะไร มีความจําเปนเพียงไร 

โดยปกติประเทศใหญทั่วไปเชนจีน ยอมมีตลาดภายในขนาดใหญ มี

วงจรหมุนเวียนภายในที่ใหญและสมบูรณกวาประเทศเล็ก แตเผอิญ

สําหรับประเทศจีนแลวมีการสงออกจํานวนมาก มีวงจรหมุนเวียน

ภายนอกที่ใหญไมแพวงจรหมุนเวียนภายใน โดยเฉพาะการสงออกที่

เปนตัวทํากําไรใหจีน ทําใหจีนผานพนระยะสะสมทุนไดอยางรวดเร็ว 

และมีบทบาทอยางสําคัญที่นําพาใหจีนพัฒนาอยางรวดเร็ว อาจ

ทําใหผูคนละเลยหรือใหความสนใจกับวงจรภายในนอยไป ฉะนั้นถา

ยกประเด็นขึ้นมาเพ� อเนนใหผูคนสนใจการพัฒนาตลาดภายใน การ

หมุนเวียนภายใน การบูรณะวงจรก็เปนสิ่งสมควร การกําหนดวา

ขนาดเศรษฐกิจภายในจะตองเปนองคหลัก ควรหมายถึงเปนตัวพึ่งตัว

หลัก ถาตีความวาจะตองใหญกวาขนาดเศรษฐกิจภายนอกแลวอาจ

เปนความไมถูกตอง นโยบายที่กําหนดในแผนฯ ก็ไมไดแสดงวาจะลด

บทบาทของวงจรหมุนเวียนภายนอกเพ� อชูวงจรหมุนเวียนภายใน แต

ใหการสงเสริมและชี้นําเทาเทียมกัน 

ถาโลกเกิดวิกฤตตามท่ีคาดหมาย วงจรหมุนเวียนภายนอกสะดุด 

วงจรหมุนเวียนภายในก็ยอมตองโตกวาอยางแน�นอน แตถาโลกไมเกิด

วิกฤตหรือผานพนวิกฤตไปแลว การขยายตัวของวงจรภายนอกของ

ประเทศจีน โดยเฉพาะภายใต โครงการ One Belt One Road และขอ

ตกลงทางการคาท่ีจีนทํากับตางประเทศไวมากมาย ก็ยากท่ีจะคาดเดา

ไดวาจะใหญโตเพียงใด ปจจุบันจีนไดกาวพนจากการสงออกสินคาแบบ

ธรรมดาไปเปนการสงออกทุน สงออกโครงการแลว มันอาจมีขนาด

ใหญกวาวงจรภายในก็ได และก็ไมใชส่ิงท่ีตองไปหามมัน จึงไมสามารถ

กําหนดตายตัวไดวาวงจรหมุนเวียนภายในตองเปนองคหลักถาหมายถึง

มีขนาดใหญกวา แตถาเปนการเนนถึงความสําคัญก็เปนอีกความหมาย 

เพราะการยึดวงจรหมุนเวียนภายในมีความสําคัญเปนองคหลักจะ

เสริมความม่ันคงของระบบเศรษฐกิจ เพราะเปนปจจัยท่ีอยูภายใตการ

ควบคุมไดมากกวาการอาศัยวงจรหมุนเวียนภายนอก

ยุทธศาสตร “วงจรหมุนเวียนคู” เปนสวนเสริมและชวยให

แผนฯ สมบูรณยิ่งขึ้น มันยอมมีความสําคัญ แตก็ไมไดมีความสําคัญ

มากกวาหรือจะมาใชแทนยุทธศาสตรสวนอ� นๆ ที่มีอยูในแผนฯ และ

ตัวยุทธศาสตร “วงจรหมุนเวียนคู” เองก็ตองอาศัยนโยบายอ� นมา

ชวยเหมือนกัน

“วงจรหมุนเวียนภายใน” จะโตขึ้นไดตองอาศัยการเพิ่มขึ้นของ

การบริโภคภายใน การเพิ่มขึ้นของการบริโภคภายในก็ตองอาศัยการ

เพิ่มขึ้นของการแบงปนรายไดที่เสมอกันยิ่งขึ้น เพ� อใหผูมีรายไดต่ําที่

เปนที่มาสวนสําคัญของการบริโภคไดบริโภคมากขึ้น มาในชวงนี้เรา

จึงไดเห็นการชูประเด็นการแบงปนครั้งที่ 3 ในจีน คือการเรียกรอง

ใหผูที่รวยกอนบริจาคทรัพยคืนสูสังคมใหมากขึ้น แสดงวาจีนไดยก

ระดับ “นโยบายแกจน” เดิมไปเปนนโยบาย “ร่ํารวยรวมกัน” “ฟนฟู

ชนบท” โดยตั้งเปาใหมีชนชั้นกลางเปนกลุมชนสวนใหญของประเทศ

ในภายภาคหนา 

นโยบายตางๆ ของจีนแตละเร� องลวนเปนสิ่งสอดรับประสาน

ซึ่งกันละกัน จะพิจารณาแยกสวนไมได.

ปรมาจารยโบบิ-

สมบูรณ นําทิพยจันทาเจริญ

โอมิครอน อวสานโควิด



นที่สุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา “องอาจ คล้ามไพ                                                                        

บูลย์” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งดูแลพื้นที่                                                                           

กทม.ก็ยืนยันแล้วว่าจะส่ง ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณ 

สวัสดิ์ ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามค่าย

แม่พระธรณีบีบมวยผม ภายหลัง “ดร.เอ้” ยื่นหนังสือลาออก

จากตำาแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง  (สจล.) 

“ถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาธิปัตย์ที่มีความผูกพันกับ

ชาวกรุงเทพมหานครมายาวนาน จะต้องเสนอทางเลือกที่ดี                                                               

ท่ีสุดให้แก่ชาว กทม.ได้พิจารณา ซ่ึงคร้ังน้ีจะเป็นอีกคร้ังหน่ึง 

ท่ีผมมีความม่ันใจว่าจะมีเสียงตอบรับในระดับท่ีเป็นท่ีน่า

พอใจ...เอาเป็นว่าเราทำาหน้าที่ของเรา และเดินหน้าตามแนว 

ทางที่เราได้เดิน คือเน้นเรื่องการทำาหน้าที่หากได้รับเลือกตั้ง 

และเน้นในเรื่องการทำางาน ‘ทำา                                                   

ได้ไว ทำาได้จริง’ ซึ่งเป็นทิศ 

ทางที่พรรคกำาหนด ผู้สมัครผู้

ว่าฯ กทม. ถ้าได้รับเลือกตั้งก็

ต้องเดินหน้าทำาไปตามนี้ เพื่อ

ชาวกรุงเทพมหานคร เพื่อผล                                       

ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นด้าน                                                

หลัก” นายจุรินทร์ ลักษณ                                              

วิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิ 

ปัตย์ ตีปี๊บการันตีเรื่องนี้ 

สแกนประวัติส่วนตัว 

“ดร.เอ้” คือหนุ่มใหญ่หัวทัน

สมัย อายุ 49 ย่าง 50 ปี เกิดวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 

พ.ศ. 2515 แต่งงานมีครอบครัว มีลูกเรียบร้อย ผลงานที่ผ่าน

มามีมากมายโดยเฉพาะในด้านวิศวกรรม จบการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน และจบปริญญาเอกท่ี สถาบัน

เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of 

Technology) หรือ MIT  

ทั้งนี้ งานวิจัยระดับปริญญาเอก “ดร.เอ้” ทำาเรื่อง

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เพื่อ

พยากรณ์การทรุดตัวของกรุงเทพฯ จากการก่อสร้างอุโมงค์

รถไฟฟ้าใต้ดิน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เฮอเบิร์ต ไอน์สไตน์                                                                               

หลานของศาสตราจารย์ ดร.อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยา 

ศาสตร์ชื่อก้องโลกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระดับเซียน  

นอกจากเป็นผู้บริหาร สจล.แล้ว ยังทำางานด้านวิศวกรรม

หลายโครงการ อาทิ โครงการอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายแรก,  

โครงการอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินส่วนต่อขยาย, อุโมงค์ระบายน้ำา

ของ กทม., โครงการรถไฟฟ้ายกระดับ, โครงการอุโมงค์รถไฟ, 

โครงการอุโมงค์ทางลอด และโครงการของภาคเอกชน  รวม

ทั้งโครงการก่อสร้างแก้มลิงใต้แห่งแรกของกรุงเทพฯ ที่วัดมัง 

กรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในรอบ 8-9 ปีที่จะถึงนี้ ดร.เอ้

มีความตั้งใจจะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีทั้งหมดพัฒนา 

และแก้ไขปัญหาที่น่าเบื่อเรื้อรังของคนกรุง โดยเฉพาะเรื่อง

น้ำาท่วม 

เอาเป็นว่า 13 ธ.ค.นี้ หลายคนรอคอยการเปิดตัวอย่าง

เป็นทางการ และรอฟังไอเดียสุดล้ำาที่จะทำาให้เมืองหลวงของ

ประเทศ.

พรรคเพื่อไทย มาคราวนี้มาแปลกชนิดมหัศจรรย์พันลึก 

เพราะเปลี่ยนทั้งชื่อพรรค ก็ไม่เชิงแต่ว่าชื่อใช้ควบกับโปรโมชัน

ใหม่ไปเลยคือ เปล่ียนสีฟ้ากลายเป็นสีแดงช้ำาเลือดช้ำาหนองไปเลย 

ตัวอักษรสีแดง แล้วตัวอักษรประกาศบรรยาย พรุ่งนี้ เพื่อไทย 

เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน (ใช้อักษรสะบัดแปลงให้แจ้งกระจ่าง

ว่า กูรุ่นใหม่ ไม่ใช่รุ่นเก่า มันต้องเท่ให้ระเบิดไปเลย)

ครับ....ระเบิดจริงๆ เพราะผลจากการประชุมใหญ่ที่ขอน 

แก่นเมืองขอนงาม มีระเบิดจริงๆ เพราะหัวหน้าพรรคคนเก่าคน

เชียงใหม่นั่งเก้าอี้มาตั้งแต่หัวดำาจนหัวขาวทนรักษา “หม้อข้าว” 

เอาไว้ให้นาย คราวนี้นายเก่าและแก่ (อย่างไอ้ทักเกี้ยม) เอาคน

เก่าๆ ออกไปนั่งนอกสนาม เปลี่ยนทีมใหม่ชนิด “กูมั่นใจต้อง

หย่ายให้ครบ” ครับ ท่านหัวหน้าพรรคตัวจริงยกพรรคย้ายจาก

เชียงใหม่ไปลงขอนแก่น แดนของหัวหน้าใหม่ที่ชื่อ ชลน่าน ก็คง

มานานเหมือนเขาชื่อ ชลน่าน แต่บ้านอยู่ขอนแก่น คนละเมือง

ห่างกันเกือบ ๑,๐๐๐  กิโลเมตร กำานันถึกอาจจะพูดผิด แต่ถึงผิด

ก็ยอมให้ด่า

หัวหน้าพรรคใหม่คนนี้ก็หน้าเก่าในพรรคนี้นี่แหละ พอได้

น่ังเก้าอ้ีหัวหน้าก็แอกต์อาร์ต ผมน่ีแหละนายกรัฐมนตรีของ พรรค

เพื่อไทย

แต่พอปิดท้ายการประชุมใหญ่ (ก็ท่ีขอนแก่นน่ันแหละ)  เกิด

ปรากฏการณ์ประหลาด เพราะคนที่ถูกประกาศปิดท้ายว่าคือผู้

บริหารพรรคตัวจริง (ซึ่งไม่ต้องเป็นหัวหน้าพรรคก็ได้) อ้าว! เล่น

กะไอ้ทักเกี้ยม ประกาศข้ามห้วยมาจากดูไบ  “เฮ้ย....ลูกสาวกูเอง”

“ใช่...ลูกสาวมันแน่นอน แต่ที่พิเศษยิ่งก็คือ ตำาแหน่งที่มา

น่ังในพรรคคือตำาแหน่งผู้บริหารพรรคแทนพ่อมันเป็นเช่นน้ีเอง ถ้า

ประชุมใหม่อีกคร้ังคนท่ีน่ังหัวโต๊ะก็คือ ผู้หญิงสาว (ยังอวบอ่ิม) โสด 

(ยังไม่มีผัว) เป็นลูกคนสุดท้อง (ไม่ใช่น้องสุดท้ายอย่างอียิ่งเละ)”

เพียง ๑ ชั่วโมงหลังการปิดประชุมใหญ่ ทั้งเจ้าตัวที่มีชื่อ

ไม่เหมือนใคร แต่เป็นโคตรชินวัตรที่มีพ่อชื่อทักษิณ (อดีตนายก

รัฐมนตรีประเทศไทยคนหนึ่ง คนที่เท่าไหรก่ำานันถึกก็ลืมแล้ว

ท้ังประวัติพ่อ ประวัติลูกถูกขุดคุ้ยข้ึนมากองเป็นภูเขา เหมือน

ขี้ควายโรงเชือด เผลอแผล็บเดียวข่าวไอ้ลูกชายหัวโปรดชื่อโอ๊ก

อ๊าก เรื่องพกกระดาษเข้าห้องสอบเข้ามหา’ลัย งามหน้าไปอีกคน

เพราะแพท้องทานผ่านเข้ามหาลัยจูลาได้อย่างมหัศจรรย์ เพราะ

แก้ตัวเลขคำาตอบข้อสอบเข้าเรียนมหาลัยจูลานั่นแหละ

ไส้หลายขดถูกคนนำาออกมาคลี่ตีแผ่ กำานันถึกว่าถึงตอนนี้

5บทความ

ยังไม่ชัดเจนจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ 

แต่สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เที่ยวนี้ น่าจะ

คึกคักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา 

เพราะนอกจาก ชื่อผู้สมัคร ที่โผล่มาสร้างสี 

สันแล้ว บรรยากาศการเมืองระดับประเทศ ที่อยู่ในขั้นไม่เผา

ผี จะทำาให้ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เหนื่อยชนิดรากเลือดกันเลยที

เดียว 

ที่ไม่เป็นปริศนาแล้วคือประชาธิปัตย์ 

ดร.เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ลาออกจากอธิการบดีสถา 

บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (สจล.) 

เป็นที่เรียบร้อย 

รอพิธีปลุกเสก ๑๓ ธันวาคม ให้กรรมการบริหารพรรค

ประชาธิปัตย์เคาะกระหม่อม เป็นอันเสร็จพิธี 

ก็น่าเห็นใจประชาธิปัตย์ขาลง ต้องมาสู้ในสนามเลือกตั้ง 

กทม. ที่ไม่ได้เป็นของประชาธิปัตย์พรรคเดียวอีกต่อไปแล้ว 

ฟัง “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” เผยความในใจ ก็เหมือนรู้ว่า

มีจุดอ่อน และพยายามแก้ไข 

“ทำาได้ไว ทำาได้จริง” คือสโลแกนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

พร้อมทั้งยืนยัน ทำาการบ้านมาจบแล้ว ไม่ใช่ไปตายเอา

ดาบหน้า 

แต่...ก็ต้องเผื่อใจ ในวันที่คนกรุงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

แล้ว 

หากเทียบฟอร์มสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ประชาธิปัตย์

กินพรรคอื่นขาดกระจุย 

นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึง ๒๕๕๙ ก่อนมีผู้ว่าฯ กทม.

แต่งตั้ง ประชาธิปัตย์ยึดครองเก้าอี้นี้มานานถึง ๑๒ ปี จาก  

“อภิรักษ์ โกษะโยธิน” และ “หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร”

ที่จริงต้องบวกสมัยการดำารงตำาแหน่งของ พลตำารวจเอก  

อัศวิน ขวัญเมือง เข้าไปด้วย เพราะนายบิ๊กตำารวจที่เติบโตใน

ยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

ก้าวเข้าสู่การเมืองครั้งแรก ก็ในนามประชาธิปัตย์

หลังเกษียณอายุราชการ พลตำารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง 

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าฯ กทม. ของคุณชายสุขุมพันธุ์

จับพลัดจับผลูได้เป็นผู้ว่าฯ กทม.จากการแต่งต้ังของ คณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ปชป.ในวันที่ ไม่เหมือนเดิม

ฉะนั้นหากนับ พลตำารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เข้าไปด้วย 

ก็เท่ากับประชาธิปัตย์ยึดครองเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.ยาวนานถึง ๑๗ ปี

เลยทีเดียว

แต่ช่วงหลังมานี้ พลตำารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ไม่ใช่คน

ของประชาธิปัตย์อีกแล้ว 

แล้วเป็นคนของใคร 

ปริศนานี้มาพร้อมกับปริศนาอื่นๆ 

จำา “พลตำารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา” ได้มั้ยครับ เดินหา

เสียงเตรียมกระชากเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.นานอยู่หลายเดือน ในนาม

พรรคพลังประชารัฐ

แต่จู่ๆ กลับถอนตัว ท่ามกลางข้อกังขาจากบรรดาแม่ยก 

ทำาไมถึงไม่ไปต่อ 

ชื่อ “จักรทิพย์ ชัยจินดา” ถือเป็นบิ๊กเนมในสนามเลือกตั้งผู้

ว่าฯ กทม. อยู่ในข่ายมีลุ้น ฉะนั้นการถอนตัวแปลความเป็นอย่าง

อื่นไม่ได้ นอกจากมีตัวเลือกที่ดีกว่า 

แล้วเป็นใคร? 

พลตำารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ใช่หรือไม่ 

ชื่อนี้เคยถูกหยิบยกขึ้นมา แต่ก็ก่อนที่ “พลตำารวจเอก จักร

ทิพย์ ชัยจินดา” จะตกเป็นข่าวสมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามพลังประ 

ชารัฐ

หรือ สมัครอิสระ แต่พลังประชารัฐให้การสนับสนุน

ฉะนั้น พลตำารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ไม่ใช่แน่นอน

ก็สอดคล้องกับท่าทีของ “จักรพันธ์ พรนิมิตร” หัวหน้าภาค                                                                                         

กทม.ของพรรคพลังประชารัฐที่ยืนยันว่า ไม่ใช่ และตัว พล.ต.อ. 

อัศวินเองก็ไม่ได้แสดงความจำานงมายังพรรคแต่อย่างใด

ครับ...ก็เหลือที่ตกเป็นข่าวร้อนฉ่า “ผู้ว่าฯ หมูป่า-ณรงค์ศักดิ์ 

โอสถธนากร” 

แต่มีประเด็นต้องกุมขมับเพิ่มเติม

เพราะเหลืออายุราชการอีก ๔ ปี  

แถมยังมีโอกาสขึ้นเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย 

จิ้มเครื่องคิดเลข หาก “ผู้ว่าฯ หมูป่า” อดใจรับราชการอยู่

ครบ ๖๐ ปี หลังเกษียณอายุราชการ สามารถลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.

ได้ทันที 

เพราะวาระการดำารงตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม.คือ ๔ ปี เท่ากับ

อายุราชการของ “ผู้ว่าฯ หมูป่า” ที่ยังเหลืออยู่พอดี 

แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะพลังประชารัฐเคลียร์ทางให้ โล่ง

แล้ว 

ในวันที่ยังไม่มีชื่อ ผู้ว่าฯ หมูป่า โพลแทบทุกสำานัก ยกให้  

“ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” นำาโด่ง 

แต่หากวันไหน แน่ชัดแล้วว่า “ผู้ว่าฯ หมูป่า” อยากเป็นผู้

ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง วันนั้นสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จะร้อน

ฉ่า 

สถานการณ์เปลี่ยนทันที 

ปี ๒๕๔๗ อภิรักษ์ โกษะโยธิน ชนะเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่าฯ 

กทม. ในขณะนั้นพื้นที่เลือกตั้งใน กทม.เป็นของพรรคไทยรักไทย

เพราะการเลือกตั้ง ส.ส.ปี ๒๕๔๔ ประชาธิปัตย์แทบจะสูญ

พันธุ์ ไปจาก กทม. 

ได้มา ๘ คน จาก ๓๗ เขต

ที่เหลือเป็นของไทยรักไทยทั้งหมด

สถิตินี้สะท้อนว่า เจ้าของสนามใหญ่ อาจไม่ใช่ผู้ชนะใน

สนามเล็กเสมอไป 

แต่พรรคประชาธิปัตย์ก็สร้างตำานานมาหลายบท 

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ชนะการเลือกตั้ง ได้เป็นผู้

ว่าฯ กทม. ปี ๒๕๕๒ 

ในขณะที่การเลือกตั้ง ส.ส.ปี ๒๕๕๐ ประชาธิปัตย์กลับมา 

ทวงความยิ่งใหญ่ใน กทม.อีกครั้ง กวาดไป ๒๗ ที่นั่ง เหลือให้

พรรคพลังประชาชน ๙ ที่นั่ง 

ประชาธิปัตย์ชนะทั้งสนามเล็กสนามใหญ่ 

แล้วเลือกตั้งที่จะมาถึง ประชาธิปัตย์ มีโอกาสแค่ไหน 

เทียบชื่อชั้น “ดร.เอ้” กับ “ชัชชาติ” และ “ผู้ว่าฯ หมูป่า”  

ถือเป็นรองพอสมควร 

ปรากฏการณ์หล่อเล็กหล่อใหญ่ ไม่อาจนำามาใช้ในสนาม

เลือกตั้งเที่ยวนี้แน่นอน

เพราะความหล่อของ “ผู้ว่าฯ หมูป่า” อยู่ในระดับแม่ยก

ยอมตายแทน 

ส่วน “ชัชชาติ” ก็หล่อแบบทนถึก กว่าใครในปฐพี ไม่ต้อง

กินอะไรก็อยู่ได้ ๓ เดือน 

“ดร.เอ้” ผู้มาใหม่ หล่อแบบพระเอกละครรีรันหลังข่าว 

เอาเป็นว่าผุดผ่องทางการเมือง แต่จะถูกจริตคนกรุงหรือ

ไม่ เป็นอีกเรื่อง 

คนในประชาธิปัตย์บอกว่า การลาออกจากอธิการบดีของ  

“ดร.เอ้” ถือเป็นการตัดสินใจที่สำาคัญ 

เหมือนกับกรณีที่ “อภิรักษ์ โกษะโยธิน” ลาออกจาก

บริษัท ที.เอ.ออเร้นจ์ จำากัด (ปัจจุบันคือ ทรูมูฟ) เพื่อนำาประสบ 

การณ์การบริหารงานที่หลากหลาย มาเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่

ให้คน กทม.พิจารณาในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

ผลเลือกตั้งออกมาเหนือความคาดหมาย “อภิรักษ์ โกษะ                                                                            

โยธิน” ชนะบิ๊กเนมที่พรรคไทยรักไทยให้การสนับสนุนอย่าง  

“ปวีณา หงสกุล” ถล่มทลาย

“อภิรักษ์” กับ สโลแกน “กรุงเทพฯ ๓๖๐ องศา” ทิ้งไม่

เห็นฝุ่น ไม่เฉพาะ “ปวีณา หงสกุล” เท่านั้น แต่ยังมีคนเด่นดัง

อีกเพียบ อาทิ

“เฉลิม อยู่บำารุง”

“ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์”

“นิติภูมิ นวรัตน์”

“พิจิตต รัตตกุล”

“พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์”

ครับ...นั่นคืออดีตของประชาธิปัตย์ 

แต่ประชาธิปัตย์ในวันนี้ “นายหัวชวน” ยังยอมรับว่า 

“ชื่อเสียงเกียรติภูมิพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้เป็นไปอย่างเดิม”

โชคดีครับ...ดร.เอ้.

ส.ส.ค้านกาสิโน

1.นายกูเฮง ยาวอหะซัน 

2.นายซูการ์ โน มะทา 

3.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง 

4.นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์  

5.นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ 

6.นายอันวาร์ สาและ 

7.น.ส.ละออง ติยะไพรัช 

8.นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล 

9.นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์

มหัศจรรย์พันลึก 

เรียน บ.ก.อัตถ์ และ บ.ก.เปลว ที่รักและนับถือยิ่ง

ก่อนดำาเนินเรื่องหลักกระผมกำานันถึก ขอรายงานตัวแก้

ข่าวความล่าช้าของจดหมายแต่ละฉบับ เหตุสำาคัญอย่างยิ่งก็คือ 

ต้องฝากจดหมายทุกฉบับไปกับบังส่งหนังสือพิมพ์ประจำาซอยทุก

ในเขตบ้านของกระผม บางวันมาช้าบางวันมาเร็วและที่ช้าที่สุดก็

คือ ๒ วันต่อเล่ม ซึ่งเป็นการกระทำาของลูกค้าที่สร้างความชอกช้ำา

ใจให้นายจ้างเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง กำานันถึก  ต้องใช้ความอดทนอย่าง

ยิ่ง จึงจำาใจต้องรายงานความบกพร่องของ “ข่าว” ที่จะเขียนด้วย

ประการฉะนี้แหละขอรับ  ซึ่งคาดหมายไว้ว่าปัญหานี้จะหมดสิ้น

ไปเมื่อไม่มีผู้ส่งชื่อ กำานันถึก จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดประทาน

ทราบ

ต่อไปนี้เป็นข่าวย่อยเรียนผ่านท่าน บ.ก.อัตถ์ ไปถึงท่าน

อาจารย์สมบัติ น้องรักว่า

สมาชิกไทโปสนาราม มอบหมายให้แจ้งว่ารายงานเอกสาร

สำานักนายกรัฐมนตรียุคนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ทำาประกาศเรื่องรัฐนิยมผ่านราชกิจจานุเบกษา แจ้งข้อมูลเรื่อง

การเปล่ียนคำาชื่อประเทศ สถานท่ีผู้คนท้ังหลายท้ังปวงจาก สยาม                                                                                     

เป็น ไทย กำานันถึกรับแจ้งผ่านมาว่าทุกท่านรับทราบแล้ว ขอบ 

คุณยิ่ง บางคนแจ้งเพิ่มเติมว่าได้อ่านตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือ ย้อน

หลัง ๕๐-๖๐ ปี ความที่ทราบมาจึงลืมหมด ได้อาศัยความขยัน

ขันแข็งของท่านนายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทยได้กรุณา

แนะนำาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ก็ฝากขอบคุณมายังทุกคน และ

พร้อมจะได้รับความรู้ต่างๆ ที่ท่านนายกคงจะได้ส่งมาให้ทราบกัน

เรื่อยๆ มีสมาชิกหลายท่าน (อย่างกำานันถึกนี่) บอกมีหนังสือเก่าๆ  

เยอะแยะ จะขอบริจาคให้สมาคมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก จะ

อุทิศให้ก็ขอความกรุณาแจ้งผ่าน บ.ก.อัตถ์มาได้ครับ

ต่อไปนี้เป็นข่าว “การเมือง” ที่ กำานันถึก มีความรู้สึกส่วน

ตัวว่ามันเป็น “การมั่ว” หรือ “การมั่วซั่ว” ของนักการเมืองไทย

ในยุคนี้ อย่างสดๆ ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จะเห็นว่าระยะ

นี้จะมีข่าวประเภท ข่าวหลอก ข่าวยั่วยุ ข่าวเสียบ ข่าวสอด ข่าว

กระทบกระเทือน กระแทกกระทั้น บางทีคนที่เป็นข่าว นักการ

เมืองถึงกับผรุสวาทใส่กันต่อหน้าเวทีเลย  ข่าวเปลี่ยนทุกวันไม่มี

ซ้ำา จนกำานันถึกอยากจะเรียกว่า ข่าวโคมลอยหรือข่าวไอ้กร๊วก 

มากกว่าข่าวที่มีความจริงเพียงหนึ่งในร้อย อย่างกับเพลงสุนทรา

ภรณ์

ข่าวที่ถือว่าสำาคัญหน่อยก็คือ ข่าวของพรรคการเมืองท่ีชื่อ                                                                              

“เพื่อไทย” ซ่ึงได้ใช้ชื่อพรรคผ่านการล้มเหลวในการเลือกต้ังหลาย

ครั้ง (เกินกว่า ๒ ครั้งก็ถือเป็นหลายครั้ง)

มาถึงวันนี้ พรรคเพื่อไทย เปิดโปงการผ่าตัดครั้งใหม่  หลัง

จากกลุ่มผู้ก่อตั้งแตกกระจายไปตั้งพรรคชื่ออื่น โดยผู้บริหารเดิม

ที่ชื่อ ดาลัดยูงรำาแพน ส่วนจะปรับชื่อพรรคใหม่ว่าอะไรนั้น ท่าน

สมาชิกทั้งหลายคงทราบกันจนยับเยินแล้ว

ตีป๊ีบ ‘ดร.เอ้’ ทางเลือกดีท่ีสุดคนกรุง

คุณแพ้ท้องทานเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะสะดุ้งเฮือกๆ ด้วย

เสียงนินทา (ที่เป็นเรื่องจริงที่เคยมีคนช่วยกันขุดแต่แพ้ฤทธิ์กล้วย 

ฮ้า ฮ้า) คราวนี้จะถึงตาสนุกเพราะไอ้ทักเกี้ยมสามารถบัญชาการ

ผ่านลูกได้ ดังนั้นจึงพูดได้ว่า “ทักษิณคิด แพทองทำา” เหมือน 

ทักษิณคิด ยิ่งลักษณ์ทำา ไม่มีผิด เอาไง ชลน่าน ได้นั่งเก้าอี้หัว 

หน้าพรรคมันจะใหญ่เท่านายก รมต.อย่างคุยหรือเปล่า ฮ้า ฮ้า 

ฮ้า....ขอได้รับความขอบคุณจากผมต่อ บ.ก.ทั้ง ๒ ท่าน.

กำานันถึก

 

มิเป็นไรครับ ความล่าช้าของจดหมายมิได้เป็นอุปสรรคใน

การพูดคุย เพราะเราคุยกันได้ทุกเรื่อง ทุกสถานการณ์อยู่แล้ว ถึง

บางเรื่องอาจคุยกันช้าไปบ้าง แต่ก็ได้แง่มุมใหม่ๆ แตกต่างไปจาก

การคุยปุบปับเดี๋ยวนั้น 

พูดถึงข่าวปล่อย ข่าวปลอม ข่าวมั่ว ปัจจุบันมีมากกว่าเมื่อ

ก่อนเยอะมากครับ อาจเป็นเพราะยุคโซเชียลใครๆ ก็เป็นผู้ให้

ข่าวได้ ข่าวที่ไม่ได้กรองจึงเต็มไปหมด ส่วนหนึ่งที่โลกนี้มีความ

ขัดแย้งมากขึ้นก็มาจากข่าวมั่วๆ นี่แหละครับ 

และยิ่งถ้าพรรคการเมืองเป็นฝ่ายปล่อยข่าวปลอม ข่าวเท็จ

เสียเอง ความเสียหาย ความขัดแย้งก็จะยิ่งมากขึ้นเป็นทวีคูณ 

เรื่องในพรรคเพื่อไทย คนนอกวิจารณ์แทบไม่มีผิดครับ  หุ่น

เชิดมีมาตลอด แต่นักการเมืองบางคนลืมไปครับ เห็นตำาแหน่ง

ใหญ่ๆ ล่อตา ลืมไปว่าในอดีตมีบางคนต้องติดคุกแทนด้วยซ้ำา ผม

ก็ไม่อยากพูดอะไรมาก แค่อวยพรให้หมอชลน่านโชคดีครับ อย่า

ให้ซ้ำารอยแบบ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ หรือ บุญทรง เตริยาภิรมย์ เลย

ครับ. 

วัดความดัน

 * ดูเพดานกับดวงไฟกลมโต

โอ้! ไม่นานก็จักนิทราหนอ

ที่นอนเล่นรำาพึงนี้คอยรอ

เขามาจ่อเครื่องวัดความดัน

 * จ่อและจดวัดได้เท่าใด

บันทึกไว้เปรียบเทียบแปรผัน

ช่วงนี้ดีกว่าแต่ก่อนนั้น

อันสูง-ต่ำาขึ้นลงแกว่งไกว

 * นึกดูความดันเปรียบเหตุการณ์

บ้านเมืองดี-ร้าย วูบไหว

อยู่ที่ “คน” นั่นแหละพาเป็นไป

“คนผู้ใหญ่” พาใหญ่ได้หลายทาง

 * ทางเส้นเลือดแตกตายยกไว้

ก่อนนอนนี่ไหว้ทางสว่าง

พระหลวงพ่อสอนทางปล่อยวาง

นอนคืนนี้ทำาใจว่างเกลี้ยงเกลาฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธคานี

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

ก็

ใ



ธกส.ลุยจ่ายประกันสวนยาง

ปี65ลุ้นศก.ไทยลืมตาจีดีพี4%ต้องไม่ใช่ความฝัน!

รฟท.ยืนยันไม่จอดรถ‘สถานีดอนเมือง’
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6 เศรษฐกิจ

แก้ปมราคาตกต่ำา/นัดโอนอีกเดือนละครั้งถึงก.ย.65

กษาปณ์ เงินรวง

ไทยโพสต์ • “ธ.ก.ส.” กดปุ่มจ่ายเงินประกันรายได้ชาวสวนยาง 

ระยะที่ 3 ให้เกษตรกรแล้ว 3.81 แสนราย วงเงิน 739 ล้านบาท 

หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางตกต่ำา-ภัย

ธรรมชาติ-ผลกระทบจากโควิด-19 ปักหมุดเดินหน้าจ่ายอีกเดือน

ละครั้งจนถึง ก.ย.2565

ศรษฐกิจประเทศไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาต้องเจอกับวิกฤตโรค

ระบาดอย่าง “โควิด-19” ที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลในทุก

มิติ ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ สะท้อนจาก

ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ที่ผ่านมาหดตัวที่ ติดลบ 6.1% ซึ่งเป็นการ

ขยายตัวต่ำาสุดในรอบ 22 ปีตั้งแต่เกิดวิกฤตต้มยำากุ้ง เนื่องจากการระบาด

ของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักกับภาคการท่องเที่ยว ที่ได้ชื่อว่า

เป็น “พระเอก” ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

รัฐบาลจำาเป็นต้องใช้มาตรการเข้มงวดอย่าง “ล็อกดาวน์” ในการ

ป้องกันการแพร่ระบาด มาตรการดังกล่าวได้ผลดีในด้านสาธารณสุข 

ขณะที่ด้านเศรษฐกิจต้องยอมรับแบบไร้ข้อแก้ตัวว่า พังยับเยิน! โดย

ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน รัฐบาลตัดสินใจใช้มาตรการล็อกดาวน์ 2 ครั้ง 

ครั้งแรกในช่วงเดือน เม.ย. ปีที่ผ่านมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เรียกได้

ว่าเจอกับภาวะ “ช็อก” ทุกอย่างหยุดนิ่งตามวัตถุประสงค์ของมาตรการ 

การดำาเนินธุรกิจ การใช้ชีวิตประจำาวันถูกจำากัด ผลกระทบที่เกิดจาก

มาตรการล็อกดาวน์ในครั้งนั้นสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล

แม้ว่าหลังจากนั้นรัฐบาลจะทยอยประกาศผ่อนคลายมาตรการ

ล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-

19 อยู่ในจุดที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ผลพวงความเสีย

หายจากมาตรการล็อกดาวน์ดังกล่าวเรียกว่า สาหัส! หลายคนคงได้เห็น

ภาพของภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สายป่านสั้น ต้อง

ปิดกิจการลงเพราะทนแบกรับต้นทุนไม่ไหว ผลกระทบเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ 

เมื่อมีการปิดกิจการ แน่นอนว่า ปัญหาการว่างงานก็ตามมาทันที

สถานการณ์ล่วงเลยมาจนถึงช่วงสิ้นปี 2563 หลายคนมั่นใจว่า

ช่วงสิ้นปีซึ่งถือเป็นไฮซีซั่นของการประกอบธุรกิจจะบรรเทาผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าได้ แต่ความฝันก็ต้องพังครืน! เมื่อประเทศไทย

เจอการระบาดของโควิด-19 คลัสเตอร์ใหม่ รอบนี้ยาวจนกินเวลามาถึง

 

ช่วงกลางปี 2564 สถานการณ์การระบาดดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้น จาก

จำานวนผู้ติดเชื้อหลักร้อย ขยับเป็นหลักพัน และหลักหมื่นในที่สุด ด่าน

สุดท้ายของรัฐบาลคือ การงัด “มาตรการล็อกดาวน์” ออกมาสู้ แม้ว่า

การล็อกดาวน์ในรอบนี้จะไม่เข้มข้นเท่ารอบแรก แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลย

คือ บาดแผลของภาคธุรกิจจาก

มาตรการล็อกดาวน์ในรอบแรกยัง

ไม่หายดีก็ต้องมาเจอกับความเจ็บ

ปวดซ้ำาสอง!!

ในฝั่งภาคธุรกิจที่ต้องแบก

รับผลกระทบจากมาตรการล็อก

ดาวน์นั้น มุมของรัฐบาลก็ได้เร่ง

ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและ

บรรเทาความเดือดร้อนในหลาก

หลายมิติ โดยเฉพาะในภาคการ

เงิน การเติมทุนเพื่อต่อลมหายใจ

เป็นเรื่องสำาคัญที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเร่งดำาเนินการ แต่ก็

เหมือนความช่วยเหลือที่หยิบยื่น

นี้จะมาไม่เต็มที่ เพราะหลายเสียงจากผู้ประกอบการที่เดือดร้อนยืนยัน

ว่า เข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือที่มีให้!! ขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็มีการ

กู้เงินเพิ่มเติมเพื่อนำามาช่วยเหลือในด้านการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ในมิติต่างๆ ที่จำาเป็น

การดำาเนิน “มาตรการด้านสาธารณสุข” ถูกหยิบยกให้ทำาคู่ขนาน

ไปกับ “มาตรการด้านการคลัง” เพราะการดำาเนินมาตรการใดมาตรการ

หนึ่งแบบสุดโต่งเกินไปคงไม่เป็นผลดี การสร้างสมดุลในการบริหาร

ระหว่าง 2 ส่วนเป็นสิ่งที่รัฐบาลเล็งเห็น จึงได้เริ่มทยอยคลายล็อกดาวน์ 

และเป็นที่มาของการตัดสินใจเดินหน้า นโยบายเปิดประเทศ เมื่อวันที่ 

1 พ.ย.2564 หลังจากที่ทดลองนำาร่องกับ 2 โครงการอย่าง ภูเก็ตแซนด์   

บ็อกซ์ และสมุยพลัสโมเดล

หลายส่วนยอมรับว่า หลังจากรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการ

ล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเดินหน้านโยบายเปิดประเทศรับนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติ ช่วยทำาให้บรรยากาศด้านเศรษฐกิจกลับมามีชีวิตชีวา

มากขึ้น ขณะที่อีกหลายส่วนก็ยังเห็นว่าหลายๆ มาตรการที่รัฐบาลกำาลัง

ดำาเนินการยังไม่ใช่ยาแรงเพียงพอ

ในมุมของกระทรวง

การคลังก็มองว่า สถานการณ์

และเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ

หลายๆ อย่างเริ่มมีทิศทาง

ที่ดีขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยใน

ปี 2564 โดย “อาคม เติม

พิทยาไพสิฐ” รมว.การคลัง ที่

มองว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะ

ขยายตัวได้อย่างน้อย 1% ถือ

เป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผล 

จากไตรมาส 4/2564 ที่คาด

ว่าเศรษฐกิจจะมีสัญญาณการ

ฟื้นตัวดีต่อเนื่องจากไตรมาส

ก่อนหน้าที่หดตัว 0.3% นั่น

เพราะ “ภาคการส่งออก” ที่

ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง อีกทั้ง

ยังมีผลสัมฤทธิ์จากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่

จะช่วยสนับสนุนอำานาจการ

ซื้อและลดภาระความเป็นอยู่

ของประชาชนในประเทศ ผ่าน

โครงการสำาคัญอย่าง คนละ

ครึ่ง และยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมี

มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้

จ่ายของประชาชน อย่าง มาตรการลดค่าน้ำาประปา ค่าไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมด

มีการทำาคู่ขนานไปกับ การเร่งฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนในประเทศ 

ส่วนการเปิดประเทศเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ให้ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว เหล่านี้เป็นเครื่องยนต์

สำาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปี 2564

“ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็น 12% ของจีดีพี ปีนี้การจะคาดหวังให้

นักท่องเที่ยวต่างชาติโต 40 ล้านคนเหมือนปี 2562 คงไม่ได้ ส่วนวิกฤต

โควิด-19 เข้าสู่ปีที่ 2 ก็คาดว่าใกล้จะจบ และทุกคนคงไม่ต้องการเห็น

สถานการณ์เหมือนปี 2563-2564 ที่ต้องจำากัดตัวเอง จำากัดการออกจาก

บ้าน การทำาธุรกิจ ทุกคนอยากมีรายได้ มีงานทำา มีอาชีพ ดังนั้นสิ่งที่

ต้องทำาคือป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ ขณะที่เศรษฐกิจก็จำาเป็นต้องเดิน

คู่ขนานไปกับการป้องกันการระบาดของโควิด-19 และเมื่อสถานการณ์

ต่างๆ ดีขึ้น มาตรการที่รัฐบาลเข้าไปช่วยในการเยียวยาหรือกระตุ้นการ

ใช้จ่ายก็อาจจะลดน้อยลงไป แต่ในภาพรวมเป็นเรื่องที่ต้องดูในป ี2565”

ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2565 กองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประเมินว่า จีดีพีของไทยจะขยายตัวที่ระดับ 3.5-

4.5% โดยมีค่ากลางที่ 4% นั้น ถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสม ใช้ได้ในช่วง

ของการฟื้นตัว โดยรัฐบาลยังมองว่าในปีหน้ามาตรการทางการคลังยัง

มีความจำาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

เม็ดเงินของรัฐบาลผ่านงบประมาณต่างๆ ยังมีความสำาคัญในการหล่อ

เลี้ยงระบบเศรษฐกิจ โดยในปีงบประมาณ 2565 มีวงเงินรวมกว่า 

1 ล้านล้านบาท จะเข้าไปหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจผ่านโครงการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สำาคัญ

รมว.การคลังย้ำาว่า ปีหน้าการเติบโตภายใต้จีดีพีที่ 4% นั้น สิ่งที่

ต้องการคือ การเติบโตที่ทั่วถึง กระจายในทุกหย่อมหญ้า ไม่ใช่เฉพาะโม

เดิร์นเซ็กเตอร์อย่างอีอีซี หรือ 12 อุตสาหกรรมใหม่เท่านั้น แต่ยังต้องคิด 

ถึงเศรษฐกิจชุมชนที่จะเป็นตัวสร้างฐานรายได้ให้กับประเทศอย่างมั่นคง

ในอนาคต โดยการทำาให้เศรษฐกิจเดินคู่กับโควิดได้ต้องอาศัยความร่วม

มือ การ์ดตกไม่ได้ เชื่อว่าหากภาครัฐ เอกชนและประชาชนรวมพลังกัน 

เศรษฐกิจไทยจะยืนอยู่ได้ และเติบโตได้ จีดีพ ี4% ไม่ไกลเกินเอื้อม!!.

นายกษาปณ์ เงินรวง                       

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคาร

ได้เริ่มโอนเงินประกันรายได้                            

ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ใน                                 

โครงการประกันรายได้เกษตรกร 

ชาวสวนยาง ระยะที่ 3 สำาหรับ

งวดเดือน ต.ค.-พ.ย.2564 แล้ว     

กว่า 739 ล้านบาท สำาหรับ

เกษตรกร 381,480 ราย เพื่อ

ให้เกษตรกรชาวสวนยางมีราย

ได้ที่แน่นอนจากการประกัน

รายได้ ช่วยบรรเทาความเดือด

ร้อนจากปัญหาราคายางตกต่ำา 

จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

จากวิกฤตโควิด-19 ปัญหาภัย

ธรรมชาติ และช่วยสร้างความ

มั่นคงในอาชีพ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมี

เป้าหมายเกษตรกร 1.88 ล้าน

ราย พื้นที่สวนยางกว่า 19.16 

ล้านไร่ วงเงินงบประมาณ 

9,783.61 ล้านบาท โดยประกัน

รายได้ ตามการผลิตแต่ ละ

ประเภท ได้แก่ ยางพาราแผ่น

ดิบคุณภาพดี ประกันราคา 

60 บาท/กิโลกรัม, น้ำายางสด 

(DRC 100%) ประกันราคา 57 

บาท/กิโลกรัม และยางก้อน

ถ้วย (DRC 50%) ประกันราคา 

23 บาท/กิโลกรัม กำาหนดระยะ

เวลาประกันรายได้เป็นระยะ

เวลา 6 เดือน (เดือน ต.ค.

2564-มี.ค.2565)

สำาหรับหลักเกณฑ์การ                                             

จ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกร 

ชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียน

และแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูก

ยางกับการยางแห่งประเทศไทย 

(กยท.) โดยเป็นสวนยางพารา

อายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว 

รายละไม่เกิน 25 ไร่ กำาหนด

ปริมาณผลผลิตยางที่จะประกัน

รายได้ ผลผลิตยางแห้ง (DRC 

100%) 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน 

และผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 

50%) 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน โดย                                                

กยท.จะตรวจสอบและรับรองสิทธ์ิ  

พร้อมทั้งประมวลผล ส่งมายัง 

ธ.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกรโดย 

ตรง

สำาหรับ เงินค่าประกัน

รายได้ในแต่ละเดือน = (ราคา

ยางท่ีประกันรายได้-ราคาอ้างอิง 

การขาย) x ปริมาณผลผลิตยาง

ตามเนื้อที่กรีดยาง โดยแบ่ง

สัดส่วนรายได้ หากเจ้าของ

สวนกรีดเองจะได้รับส่วนต่าง

ประกันรายได้ทั้งจำานวน กรณี

จ้างกรีดยาง เจ้าของสวนยาง

จะได้ 60% และคนกรีดจะได้ 

40% ของรายได้ทั้งหมด โดยมี

การประกาศราคากลางอ้างอิง

ทุกเดือน และจะมีการจ่ายเงิน

เดือนละครั้ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง

เดือน ก.ย.2565 ซึ่งเกษตรกร

สามารถตรวจสอบการโอน

เงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน 

ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 

ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา

ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ดี วันที่ 9-13 

ธ.ค.2564 ธ.ก.ส.ได้ทยอยโอน

เงินเข้าบัญชีของเกษตรกร

ในโครงการประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 

2564/65 จำานวน 3.58 ล้าน

ครัวเรือน วงเงิน 6.4 หมื่นล้าน

บาท หลังจากได้รับมอบหมาย

ให้ดำ า เนินการจ่ ายเงินตาม

โครงการดังกล่าวตามกรอบ

การอนุมัติวงเงิน 7.45 หมื่น

ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 

4.69 ล้านครัวเรือน.

‘ซีแพนเนล’ฟุ้ง

ขยายการผลิต

รองรับดีมานด์

พพ.เร่งลงนาม43โรงไฟฟ้าชุมชน

เ

ชลบุรี • นายชาคริต ทีปกรสุข

เกษม กรรมการผู้จัดการ บมจ.

ซีแพนเนล หรือ CPANEL ผู้

ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป หรือ 

Precast Concrete เปิดเผยว่า 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริษัท

ก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 เพื่อ

ขยายกำาลังการผลิตเพิ่ม 5-10% 

เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโต

ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มี

สัญญาณฟื้นตัวในปี 65 คาดจะ

แล้วเสร็จไตรมาส 3/2566 ส่ง

ผลให้อัตรากำาไรขั้นต้นปรับตัวดี

ขึ้น เนื่องจากสามารถควบคุม

ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำาหรับผลประกอบการ

งวด 9 เดือนปี 2564 ท่ีผ่านมา 

มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

โดยมีกำาไรสุทธิอยู่ท่ี 20.19 ล้าน

บาท มากกว่ากำาไรท้ังปี 2563 อยู่

ท่ี 13.13 ล้านบาท ขณะท่ีแนว

โน้มไตรมาส 4/64 บริษัทมีคำาส่ัง

ซ้ือทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ท้ัง

โครงการแนวราบและแนวสูง 

ม่ันใจการดำาเนินงานในปี 2564 จะ                                                 

สามารถทำารายได้ตามเป้าท่ีปรับ

ใหม่ไม่ต่ำากว่า 35% และกำาไร

ของบริษัทจะปรับตัวดีข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง ส่วนในปี 2565 คาดว่า

รายได้จะเติบโตมากกว่า 25%

นายช าค ริต ก ล่ า ว ว่ า 

เศรษฐกิจในประเทศจะทยอย

ฟ้ืนตัว กำาลังซ้ือผู้บริโภคกลับมา

ในหลายพ้ืนท่ี ส่งผลให้โครงการ

บ้านยังเป็นท่ีต้องการ ทำาให้การ

แข่งขันของผู้ประกอบการจะย่ิง                                          

สูงข้ึน จึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้อง                                               

ปรับกลยุทธ์ ลดต้นทุนการก่อ                                                

สร้าง ลดจำานวนแรงงาน บริหาร                        

ความเส่ียง ลดเวลาการก่อสร้าง 

รวมถึงใช้วัสดุท่ีทำาให้การก่อ 

สร้างเสร็จเร็วมากข้ึน

“แรงงานก่อสร้างยังขาด 

แคลน เพราะต้นทุนแรงงานสูง

ทำาให้ค่าแรงสูงข้ึนไปด้วย สำาหรับ

มาตรการกำากับสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่

อาศัยทำาให้ผู้บริโภคซ้ือบ้านได้มาก

ข้ึน ส่วนการอนุญาตให้ชาวต่างชาติ                                                 

ซ้ืออสังหาฯ ในประเทศไทยมาก

ข้ึนขณะน้ีอยู่ในระหว่างการร่าง

กฎหมาย โดยมี 3 กลุ่มท่ีน่าสนใจ 

คือ กลุ่มวัยเกษียณ กลุ่มนักลงทุน 

และกลุ่มท่ีมาลงทุนในอุตสาห    

กรรมใหม่ๆ” นายชาคริตกล่าว.

นครศรีธรรมราช • พพ. 

เดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชน ลุย                                        

ลงนามทั้ง 43 โครงการภาย         

ใน 15 ม.ค.2565 นำาร่อง                             

โรงไฟฟ้าปาล์มดี ชุมชน                                     

กรีนพาวเวอร์ นครศรีธรรม 

ราช ลั่นปี 68 จ่ายไฟครบทั้ง 

149.5 เมกฯ

นายประเสริฐ สินสุข

ประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ 

พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า                          

ภายหลังจากท่ีมีการพิจารณา

อนุมัติโครงการโรงไฟฟ้า

ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐาน   

ราก (โครงการนำาร่อง) จำานวน                                                 

43 ราย รวมกำาลังผลิต 149.5                                               

เมกะวัตต์ จากจำานวนผู้สมัคร                                               

ท่ีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ 

และคำาเสนอขอขายไฟฟ้า

หัวลำาโพง • การรถไฟฯ แจง 

ยังคงเปิดให้บริการขบวนรถไฟ

ชานเมืองถึงสถานีหัวลำาโพง

ตามปกติ ย้ำายังไม่ได้มีการหยุด

รถที่สถานีดอนเมือง เผยเหตุ

ที่ผู้ โดยสารสายสีแดงเพิ่มขึ้น

เนื่องจากตอบโจทย์ประชาชนใน                                

การเดินทาง

นายเอกรัช ศรีอาระยัน                                                     

พงษ์ ผู้อำานวยการศูนย์ประชา                                      

สัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศ 

ไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงกรณีมี

การตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุที่มี

จำานวนผู้ โดยสารใช้บริการรถ 

ไฟชานเมือง (รถไฟฟ้า) สายสี

แดงจำานวนมาก ว่ามาจากการ

รถไฟฯ มีการหยุดให้บริการขบวน                            

รถไฟชานเมืองท่ีสถานีดอนเมือง 

นั้น เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความ

จริง เนื่องจากปัจจุบันการรถ

ไฟฯ ยังคงเปิดให้บริการเดินรถ

ไฟชานเมืองทุกขบวนเข้าถึง

สถานีกรุงเทพ (หัวลำาโพง) ตาม

ปกติ ไม่ได้มีการหยุดเดินรถที่

สถานีดอนเมืองตามที่มีการตั้ง

ข้อสังเกตแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.                               

2564 การเดินขบวนรถไฟช่วง                               

จากสถานีชุมทางบางซื่ อถึง

สถานีรังสิต ขบวนรถไฟโดยสาร

ทั้งหมดจะขึ้นไปใช้ทางรถไฟยก                       

ระดับเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าสาย                        

สีแดง และยุติการเดินขบวนรถ 

ไฟโดยสารบนทางรถไฟระดับ

พื้นดิน จึงทำาให้ไม่สามารถให้

บริการท่ีสถานีและท่ีหยุดรถระดับ 

พื้นดินรวม 5 แห่ง ได้แก่ สถานี

บางเขน สถานีหลักสี่ ที่หยุด

รถ กม.11 ที่หยุดรถทุ่งสองห้อง 

และที่หยุดรถเคหะ กม.19 ซึ่ง

แผนการปรับลดขบวนรถดังกล่าว 

ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีเป้าหมาย

ให้รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ามาวิ่ง

ให้บริการทดแทนแต่อย่างใด

สำ าหรับการให้บริ การ

ประชาชนจะเป็นการใช้ทางยก

ระดับในการเดินขบวนรถร่วม

กัน และใช้ระบบรถไฟชานเมือง

สายสีแดงในการสนับสนุนการ

ให้บริการของผู้ โดยสารในช่วง

สถานีดังกล่าว ส่วนสาเหตุที่

โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงมี

ผู้ โดยสารใช้บริการจำานวนมาก 

มาจากการให้บริการที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการเดิน

ทางของผู้ โดยสารได้ดี ตลอด

จนการรถไฟฯ มีการคิดอัตราค่า

โดยสารในราคาท่ีไม่สูง โดยเร่ิม

จัดเก็บค่าโดยสารอัตรา 12-42 

บาท เพื่อต้องการแบ่งเบาภาระ

ค่าครองชีพ และเป็นทางเลือกให้

พ่ีน้องประชาชนในการเดินทาง

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้โดย 

สารรถไฟสายสีแดงเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีจำานวน 10,602 คน 

เมื่อวันท่ี 26 พ.ย.ท่ีผ่านมา วันท่ี 

27 พ.ย. มีจำานวน 11,180 คน วัน

ท่ี 28 พ.ย. มีจำานวน 10,129 คน 

วันท่ี 29 พ.ย. มีจำานวน 11,401 

คน และคาดว่าผู้โดยสารจะมาใช้

บริการเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง.

ด้านเทคนิค 169 ราย ซึ่งเป็นไป                                            

ตามที่ คณะอนุกรรมการนำ า

เสนอรายชื่อให้เมื่อวันที่ 22 

ก.ย.2564 และจะต้องมีการลง

นามร่วมกันก่อนเดินหน้าก่อ 

สร้างทั้ง 43 รายก่อนวันที่ 15 

ม.ค.2565 ซึ่งปัจจุบัน พพ.ได้

สร้างการรับรู้ ความเข้าใจขับ

เคลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

เพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผนส่งเสริมพลัง 

งานทดแทน ผลักดันขับเคลื่อน

โรงไฟฟ้าชุมชนให้เกิดขึ้นอย่าง

มีประสิทธิภาพและได้รับการ

ยอมรับจากชุมชน

ล่าสุด ได้ลงพื้นที่ภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าชม

บริษัท ปาล์มดี ชุมชนกรีนพาว

เวอร์ จำากัด ได้ร่วมกับวิสาหกิจ

ชุมชนปาล์มน้ำามันพืชโตไวและ                  

เลี้ยงสัตว์ปาล์มดีศรีนคร เพื่อ

การผลิตไฟฟ้าจากพืชชีวมวล 

ขนาด 2.85 เมกะวัตต์ โดย

ใช้พืชโตเร็วเป็นเช้ือเพลิงหลัก 

นำาวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์ม

เป็นเช้ือเพลิงเสริม และบริษัท 

ปาล์มดีกรีนพาวเวอร์ จำากัด ได้                            

ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผลิตปาล์ม

น้ำามันและปลูกหญ้าเนเปียร์ใน                       

การผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาด                      

3 เมกะวัตต์ ซ่ึงการผลิตจะ                                                                     

ใช้หญ้าเนเปียร์ผสมกับน้ำาเสีย 

25% ในการหมักเพื่อให้เกิดก๊าซ

ชีวภาพ และใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อ

มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าต่อไป

นายอดิศักด์ิ ชูสุข ผู้อำานวย                          

การกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน พพ.                                     

กล่าวว่า ภายในช่วงปี 2568 ทุก

โรงไฟฟ้าท้ัง 43 รายจะต้องทำาการ                                    

ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และจ่าย

ไฟฟ้าเข้าระบบ (ซีโอดี) ตาม

เป้าหมายท่ีได้ทำาสัญญาไว้ หาก                                    

ทำาไม่ได้ตามเป้า พพ.จะยกเลิก

ใบอนุญาต ท้ังน้ีเพื่อสร้างความ                                                  

เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี                                                  

พพ.ได้จัดเสวนาและนิทรรศ 

การเ พ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจให้กับวิสาหกิจชุมชนพ้ืน                                                    

ท่ีรอบโรงไฟฟ้า และแลกเปล่ียน                                             

เรียนรู้เก่ียวกับพืชพลังงาน ถือ

เป็นหน่ึงในนโยบายพลังงาน

เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ท่ีจะช่วย                                          

ให้ชุมชนมีรายได้จากการจำา                                            

หน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็น                                               

เช้ือเพลิง เกิดการสร้างงานสร้าง                                              

อาชีพ และสร้างความเข้มแข็ง

ในชุมชน ลดการย้ายถ่ินฐานของ                                                  

แรงงาน เกิดการจับจ่ายใช้สอย

ในพ้ืนท่ี ก่อให้เกิดการหมุนเวียน

ของเศรษฐกิจในชุมชน.

บขส.นำาร่อง 4 จังหวัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ขนส่ง จำากัด (บขส.) เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่สถานีเดินรถ

พิษณุโลก จ.พิษณุโลก เพื่อหารือถึงแนวทางในการพัฒนา

สถานีเดินรถในต่างจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาค 

เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการและเพิ่มการอำานวยความ

สะดวกให้สามารถรับฝากส่งพัสดุภัณฑ์แบบข้ามภาคได้ ซึ่งจาก

การสำารวจพื้นที่พบว่า สถานีเดินรถพิษณุโลกมีพื้นที่เหมาะสม 

สามารถจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาคได้ จึงได้มอบหมาย

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้

ได้พิจารณาคัดเลือกสถานีเดินรถนำาร่อง 4 แห่งในการเป็นศูนย์

รับส่งพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค คือ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น 

และนครราชสีมา

ขยายผลจับโจรขโมยสายไฟรถไฟฟ้า

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำานวยการศูนย์ประชา 

สัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า จาก

กรณีมีผู้ก่อเหตุลักลอบตัดสายใยแก้วนำาแสง รถไฟฟ้าสายสีแดง

นั้น ในประเด็นดังกล่าว การรถไฟฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด 

และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้                                                                        

สั่งการให้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตำารวจรถไฟ

เพื่อขยายผลการจับกุมผู้ต้องหา เพราะถือเป็นพฤติกรรมอุกอาจ

ในการทำาลายทรัพย์สินของราชการ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนส่วนรวม พร้อมทั้งให้เร่งดำาเนินคดีให้ถึงที่สุดทั้งทาง

แพ่งและอาญา โดยท่ีผ่านมาสามารถจับกุมได้จำานวนท้ังส้ิน 4 คร้ัง 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายผลและการเฝ้าระวังใกล้ชิด และล่าสุด

อยู่ระหว่างการขยายผลกับร้านค้าท่ีทำาการรับซ้ือของดังกล่าว

KC เผยพอใจนักลงทุนตอบรับ RO ดี

นายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ บมจ.เค.ซี. พร็อพ                                                                          

เพอร์ตี้ หรือ KC เปิดเผยว่า ในช่วงการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้                                                                          

ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ระหว่างวันที่ 8-24 พฤศจิกา 

ยน 2564 มีผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มทุนทั้งหมด 173 ราย รวมเป็นเงิน 

215,653,120.50 บาท หรือ 2,156,531,205 หุ้น โดยการ

ทำา RO ในครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่                                                                           

1/2564 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจัด 

สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 2,914,009,678 หุ้น มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน RO) ในอัตราส่วนการ

จัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้

ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท

พาณิชย์ชวนชิมช็อปตลาดต้นสัก

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิด

เผยว่า ตลาดต้นสักนั้นเป็นตลาดที่อยู่ในความส่งเสริมของกรม                                                                               

การค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และให้ความร่วมมือกับกระ 

ทรวงพาณิชย์เป็นอย่างดีมาตลอด รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการ

พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 15 (พาณิชย์จานด่วน 

ราคาถูก!) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ตามนโยบาย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วม

โครงการมีเมนูต่างๆ มากมาย ที่ผ่านมาประชาชนให้การตอบ

รับเป็นอย่างดี เพราะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารจานด่วน

ในราคาถูก จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปชมชิมช็อป

กันได้ในราคาประหยัด โดยในส่วนของตลาด ราคา 30-35 

บาท และในส่วนของห้างฯ ราคา 35-40 บาท

TM ลุยส่งสินค้าเข้าแคมเปญในลาซาด้า

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เทคโนเมดิคัล หรือ TM เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดโปรโมชันลด

ราคาสินค้าร่วมกับ LAZADA ผ่านแคมเปญ 12 เดือน 12 ลดจัด

เต็ม โดยจากกระแสตอบรับที่ดีมากจากกลุ่มลูกค้าบริษัท จึงได้

ขยายเวลาโปรโมชันดังกล่าวไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 

สำาหรับโปรโมชันที่ขยายเวลาได้แก่ เซตเดียวจบในราคาเพียง 

700 บาท และโปรโมชันสุดคุ้ม จ่ายเพียง 3,300 บาท เพื่อรับ

ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ Purell Advanced เป็นต้น.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.97 33.69
ยูโร 37.22 38.21
ปอนดสเตอรลิง 43.26 44.45
เยน (100 เยน) 28.81 29.66
หยวนจีน 4.95 5.35
ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,200 28,300
ทองรูปพรรณ 27,697 28,800
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

‘‘แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2565 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ    

(ไอเอ็มเอฟ) ประเมินว่าจีดีพีของไทยจะขยายตัวที่ระดับ 3.5-4.5% 

โดยมีค่ากลางที่ 4% นั้น ถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสม ใช้ได้ในช่วง

ของการฟื้นตัว โดยรัฐบาลยังมองว่าในปีหน้ามาตรการทางการ

คลังยังมีความจำาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับการฟื้นตัวทาง

เศรษฐกิจ เม็ดเงินของรัฐบาลผ่านงบประมาณต่างๆ ยังมีความ

สำาคัญในการหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจ โดยในปีงบประมาณ 2565 มี

วงเงินรวมกว่า 1 ล้านล้านบาท จะเข้าไปหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจ

ผ่านโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สำาคัญ’’
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ณหภูมิในพื้นที่หลายแห่งของไทย

เริ่มลดลง ทำ�ให้หล�ยคนอย�กเดิน

ท�งไปสัมผัสอ�ก�ศที่เย็นสบ�ย ทั้ง

ยังได้นำ�ไอเทมกันหน�วชิ้นโปรด ไม่ว่�จะ

เป็นเสื้อกันหน�ว ผ้�พันคอ ผ�้ห่ม หมวก 

ม�เตรียมพร้อมสำ�หรับก�รใช้ง�นอีกครั้ง 

ซึ่งเสื้อผ�้ชนิดนี้จำ�เป็นต้องได้รับก�รดูแล

เป็นพิเศษ เพร�ะเนื้อผ้�มีคว�มละเอียด

อ่อน เกิดคว�มเสียห�ย เช่น ข�ด หด 

ยืด ย้วย และเป็นขุยได้ง่�ย ต้องใช้วิธีก�ร

ดูแลรักษ�ที่แตกต�่งจ�กเสื้อผ้�ทั่วไป 

วันนี้ แอลจี (LG) เจ้�ของสโลแกน 

“Life’s Good” ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ

ของก�รส่งเสริมสุขภ�วะที่ดีจ�กก�รสวม

ใส่เสื้อผ�้ที่สะอ�ดและยืดอ�ยุก�รใช้ง�น

ให้ย�วน�น จึงรวบรวมเคล็ดลับน่�รู้เกี่ยว

กับก�รดูแลทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องนุ่งห่ม

ในช่วงฤดูหน�ว เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก

ในก�รใช้ง�นเครื่องซักผ้�ให้กับผู้บริโภค

• รูดซิปเส้ือกันหน�วและกลับด้�น                                                      

ในออกข้�งนอก วิธีน้ีจะช่วยป้องกันก�รเกิด                                                       

คว�มเสียห�ยกับเน้ือผ้�และยืดอ�ยุก�รใช้                                                     

ง�นของเส้ือกันหน�วได้เป็นอย่�งดี                                                   

นอกจ�กน้ี ก�รใช้เครื่องซักผ้�ท่ีมีประสิทธิ 

ภ�พยังส่งผลต่อคว�มส�ม�รถในก�รดูแล

รักษ�เส้ือผ้�ให้อยู่กับเร�ย�วน�นม�กข้ึน 

• ไอเทมกันหน�วที่ทำ�จ�กขนสัตว์ 

ไม่ว่�จะเป็นเสื้อกันหน�ว หมวก ผ้�ห่ม 

หรือผ�้พันคอ จำ�เป็นต้องได้รับก�รดูแล

รักษ�ด้วยคว�มอ่อนโยน โดยควรใส่ถุง

ต�ข่�ยก่อนก�รซัก และเลือกโปรแกรม

ก�รซักเสื้อขนสัตว์ โดยเฉพ�ะ ซึ่งจะใช้

น้ำ�เย็นในก�รทำ�คว�มสะอ�ด เนื่องจ�ก

ก�รซักด้วยน้ำ�ร้อนอ�จทำ�ให้ผ�้ขนสัตว์หด

และเสียห�ยได้ 

• เปลี่ยนวิธีต�กผ้�เพื่อป้องกัน

ก�รยืดย้วย ด้วยก�รแขวนผ�้แบบแนว

นอน โดยพ�ดลงบนตะแกรงหรือนำ�ไม้

แขวนเสื้อม�แขวนเรียงกัน 

• หลีกเล่ียงก�รซักผ้�บ่อยเกินไป

เพื่อยืดอ�ยุก�รใช้ง�น แน่นอนว่�ก�รนำ�

ผ้�ไปซักบ่อยจนเกินคว�มจำ�เป็นอ�จส่งผล

ให้เกิดเน้ือผ้�มีสีซีดจ�งและเก่�ได้เร็วย่ิงข้ึน. 

อุ

เคล็ดลับน่ารู้..ยืดอายุไอเทมกันหนาว

ลายคนที่เตรียมหาของขวัญสำาหรับ

คนพิเศษ หรือเตรียมจัดบ�้นเพื่อเฉลิม

ฉลองต้อนรับปีใหม่ ล่�สุดแบรนด์ตุ๊กต�

หมีระดับพรีเมียม “Teddy House” 

ได้เปิดตัว “Aroma Teddy” หมีหอมปรับ

บรรย�ก�ศ ตุ๊กต�หมีดีไซน์น�่รักที่มีตัวกระจ�ย

กลิ่น (Diffuser) ช่วยส่งกลิ่นหอมไปทั่วทุกบริเวณ

บ้�น รถยนต์ หรือส�ม�รถพกติดตัวไปได้ทุก

ที่ เพื่อมอบบรรย�ก�ศอันรื่นรมย์ อีกทั้งยังช่วย

ปรับสมดุลให้กับร่�งก�ย อ�รมณ์ และจิตใจ

อีกด้วย 

“เกรซ พรพิไลสวัสดิ์” กรรมก�ร

บริห�รแบรนด์ “Teddy House” 

กล่�วถึงจุดเด่นและแนวคิดหลัก

ในก�รสร้�งสรรค์ “Aroma 

Teddy” หมีหอมปรับ

บรรย�ก�ศว่� “เร�

ต่อยอดจ�กคว�ม

เชี่ยวช�ญด้�นก�รผลิตตุ๊กต�หมีที่มีคุณภ�พในระดับส�กล จึงเกิดเป็นไอเดียที่อย�กจะสร้�งสรรค์ไอเทมใหม่ๆ ให้ตุ๊กต�ของเร�

มีฟังก์ชันก�รใช้ง�นที่หล�กหล�ยยิ่งขึ้น และส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน ด้วยก�รเพิ่มคว�มหอมเข�้ไปในตัวตุ๊กต� 

จ�กก�รปรุงกลิ่นหอมพิเศษด้วยก�รใช้ศ�สตร์ของ Aromatherapy โดยก�รนำ�น้ำ�หอมพรีเมียมนำ�เข�้จ�กประเทศอังกฤษ ผสม

ผส�นกับน้ำ�มันหอมระเหยที่สกัดจ�กธรรมช�ติ 100% พร้อมคิดค้นนวัตกรรม Push and Breathe ที่กดแล้วหอมขึ้นม� เพื่อเพิ่ม

คว�มสะดวกสบ�ยในก�รใช้ง�น อีกทั้งยังส�ม�รถนำ�ติดตัวไปใช้ได้ต�มที่ต่�งๆ ด้วยขน�ดที่เล็กกะทัดรัด ไม่ว�่จะนำ�ไปตกแต่งบ�้น ติด

ไว้ภ�ยในรถยนต์ หรือให้เป็นของขวัญสำ�หรับคนพิเศษ เพียงกดที่หัวของน้องหมี กลิ่นหอมของอโรม�บำ�บัดก็จะกระจ�ยออกม�”

โดย “Teddy House” ได้รังสรรค์ “Aroma Teddy” หมีหอมปรับบรรย�ก�ศออกม�ทั้งหมด 5 กลิ่นด้วยกัน กลิ่น Peace My 

Mind ช่วยสร้�งคว�มรู้สึกสงบผ่อนคล�ย ม�จ�กกลิ่นของล�เวนเดอร์ และค�โมม�ยล์ เพิ่มคว�มสดชื่นด้วยกลิ่นส้ม และไม้จันทน์หอม 

กลิ่น Breathe Me Luck ให้คว�มรู้สึกที่สดชื่นจ�กกลิ่นน้ำ�หอมฟรุตตี้จ�กกีวีและลูกแพร์ ผส�นกับกลิ่นของน้ำ�มันหอมระเหยเลมอนและ

เกรปฟรุต กลิ่น Sweet Princess ช่วยสร้�งคว�มรู้สึกหอมหว�นตร�ตรึงใจ เหมือนอยู่ท�่มกล�งสวนดอกไม้ กลิ่น Charming Spell กลิ่น

หอมสุดคล�สสิกที่ให้คว�มรู้สึก

หรูหร�อย�่งมีระดับ และสุดท�้ยที่ 

Vanilla Cream Puff กลิ่นสำ�หรับ

ส�วกว�นิลล� ที่ให้คว�มรู้สึก

หว�นละมุน 

ล่�สุด “Teddy House” ยัง

ได้ร่วมเป็นกำ�ลังใจให้กับบุคล�กร

ท�งก�รแพทย์ ที่ต้องเผชิญกับ

สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ

โรคโควิด-19 ด้วยก�รจำ�หน�่ย

ตุ๊กต�หมี “Aroma Teddy” คอล

เลกชัน My Hero ที่สวมใส่ชุด

คุณหมอ พย�บ�ล และชุดพีพี

อี ในร�ค�ตัวละ 580 บ�ท และ

นำ�ร�ยได้ 100 บ�ท จ�กก�ร

จำ�หน�่ยตุ๊กต�หมี My Hero ใน

ทุกๆ หนึ่งตัว มอบสมทบทุนเพื่อสร�้ง “ศูนย์วิทย�ก�รเวชศ�สตร์ผู้สูงอ�ยุระดับช�ติ

โรงพย�บ�ลศิริร�ช” โดยมีระยะก�รจัดทำ�โครงก�รเป็นเวล� 1 ปี หรือจนกว่�สินค้�

จะหมด. 

ห

รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำาปี  

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา น�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นมอบร�งวัลรัฐบ�ลดิจิทัล

ประจำ�ปี 2564 “Digital Government Awards 2021” แก่หน่วยง�นภ�ครัฐที่มีก�รปรับเปลี่ยนองค์กร

สู่ก�รเป็นรัฐบ�ลดิจิทัลในระดับสูง จำ�นวนทั้งสิ้น 33 ร�งวัล จัดขึ้นโดยสำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล 

(องค์ก�รมห�ชน) หรือ DGA เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยง�นภ�ครัฐ ณ สโมสรทห�รบก วิภ�วดี 

กรุงเทพฯ

Cinema In The City By The River

นรุตม์ เจียรสนอง รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รฝ�่ยก�รตล�ด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์    

กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมกับ ไกรสร ไชยชนะ Experience Center Deputy Manager เกรท วอลล์ 

มอเตอร์ (ประเทศไทย) จัดง�น “Cinema In The City By The River” ครั้งแรกในไทยที่คุณได้ชม

ภ�พยนตร์แบบ Outdoor ริมแม่น้ำ�เจ้�พระย� ผ�่นเครื่องฉ�ย Laser ที่ให้คว�มคมชัดระดับ 4K ที่

สร�้งอรรถรสในก�รรับชมด้วยภ�พและเสียงที่คมชัดม�ตรฐ�นเดียวกับโรงภ�พยนตร์ ที่ริเวอร์ พ�ร์ค 

ไอคอนสย�ม

‘นาโนรีเลกซ์ เคลียร์’ เปลี่ยนโลกคมชัด

รศ.นพ.อนันต์ วงศ์ทองศรี ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยก�รแพทย์ และจักษุแพทย์

ศูนย์รักษ�ส�ยต�เลเซอร์วิชั่น จัดง�นแนะนำ�เทคโนโลยีล่�สุด “น�โนรีเลกซ์                             

เคลียร์” (NanoRelex CLEAR) ซึ่งคิดค้นขึ้นม�เพื่อรักษ�ส�ยต�สั้น เอียงและส�ยต�

ย�ว นวัตกรรมล่�สุดนำ�เข�้โดยเลเซอร์วิชั่นที่ถือเป็นผู้บุกเบิก NanoRelex แห่งแรก

ของประเทศไทย โดยทีมศัลยแพทย์เลสิกชื่อดังระดับมืออ�ชีพและบริก�รม�ตรฐ�น

ส�กล ที่อ�ค�รเลเซอร์วิชั่นรัชด�ภิเษก 48

หนุนไปรษณีย์ ไทยก้าวกระโดด

วรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดก�รใหญ่ ผู้บริห�รสูงสุด กลุ่มง�น SCB Academy ธน�ค�ร

ไทยพ�ณิชย์ ร่วมกับ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จำ�กัด ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU) ในโครงก�รพัฒน�ทักษะกำ�ลังคนดิจิทัล

ให้แก่บุคล�กรของไปรษณีย์ไทย ผ่�นหลักสูตรสน�มทักษะ (pmd47) เตรียมคว�มพร้อมก�ร

ทำ�ง�นในยุคดิจิทัล ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด สำ�นักง�นใหญ่

ตุ๊กตาหมีหอม...ของขวัญปีใหม่ได้ทำาบุญ

เซ็นทรัลพัฒนาร่วมส่งต่อความสุข

บริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำ�กัด (มห�ชน) ผู้บริห�รศูนย์ก�รค�้เซ็นทรัลเวิลด์ 

เซ็นทรัลพล�ซ� เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่  

เอ�ท์เล็ต ร่วมกับ NIM EXPRESS ภ�ยใต้แคมเปญ FORWARDING HAPPINESS 

2022 จัดกิจกรรม CSR มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจเพื่อคว�มยั่งยืนสำ�หรับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกภ�คส่วน และร่วมส่งต่อคุณค�่และคว�มเชื่อในเรื่องของ Community 

at Heart เข้�ม�ในแคมเปญ FORWARDING HAPPINESS 2022 ด้วยก�รเปิด

โอก�สดีๆ ให้ลูกค้�ส�ม�รถส่งต่อคว�มสุข เป็นกำ�ลังใจ ด้วยก�รเลือกซื้อของขวัญ

ในง�น gift market และนำ�ไปหย่อนลงกล่องของขวัญยักษ์ NIM EXPRESS ได้ที่

ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พระร�ม 9, เซ็นทรัล อีสต์วิลส์, เซ็นทรัล           

ปิ่นเกล�้ และเซ็นทรัล บ�งน�

สาขาแรก ‘โออิชิ บิซโทโระ’ 

นงนุช บูรณะ

เศรษฐกุล กรรมก�ร

ผู้จัดก�ร บริษัท    

โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด 

(มห�ชน) รับมอบ

ช่อดอกไม้แสดง

คว�มยินดีจ�ก 

อิศเรศ จิร�ธิวัฒน์ 

Head of Food and 

Fashion Partner 

Management บริษัท 

เซ็นทรัลพัฒน� 

จำ�กัด (มห�ชน) 

เนื่องในโอก�สฉลอง

เปิดบริก�รส�ข�แรก 

“โออิชิ บิซโทโระ” (OISHI BIZTORO) ภ�ยใต้แนวคิด ท�งเลือกคว�มอร่อยง�่ยๆ สไตล์

ญี่ปุ่นโมเดิร์น ที่เซ็นทรัลพล�ซ� อยุธย� จังหวัดพระนครศรีอยุธย� เมื่อเร็วๆ นี้
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8 ท่องเที่ยว

ต
ามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ยกระดับตลาดน้ำา

ดำ�เนินสะดวกเป็นก�รท่องเที่ยวยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม โดยมี 9 หน่วยง�นพันธมิตรผนึกกำ�ลัง และมีก�ร

ไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค หรือ PEA เป็นกำ�ลังหลักในก�รสนับสนุน ด้วย

ก�รจัดทำ�เครื่องยนต์ไฟฟ�้พลังง�นแสงอ�ทิตย์ต้นแบบให้แก่เครือ

ข่�ยชุมชนท่องเที่ยวคลองดำ�เนินสะดวกจำ�นวน 25 ลำ� ในเวล� 5 ปี

น�ยภ�ณุม�ศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่�ก�ร PEA เปิดเผยว�่ 

ล็อตแรกจะส่งมอบเรือต้นแบบเครื่องยนต์ไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ 

จำ�นวน 5 ลำ� ให้ชุมชนได้ร�วเดือนมกร�คม 2565 โดยทั้งหมดจะ

เป็นชุมชนที่ อพท.เข้�ไปพัฒน�และสนับสนุนให้เป็นต้นแบบเส้น

ท�งท่องเที่ยวท�งน้ำ� “วิถีคลอง วิถีไทย ต�มรอยเสด็จคลองดำ�เนิน” 

ได้แก่ ชมรมส่งเสริมก�รท่อง

เที่ยวโดยชุมชนวัดโชติท�ยก�

ร�ม ชมรมส่งเสริมก�รท่อง

เที่ยวโดยชุมชนบ�้นเจ๊กฮวด 

มห�ดเล็ก วิส�หกิจชุมชนกลุ่ม

ฟื้นฟูตล�ดน้ำ�ดำ�เนินสะดวก

ป�กคลองลัดพลี วิส�หกิจ

ชุมชนท่องเที่ยวสวนเกษตร

แม่ทองหยิบดำ�เนินสะดวก 

และชมรมคนรักษ์ตล�ดน้ำ�

ดำ�เนินสะดวก (ผู้ประกอบก�รเรือนำ�เที่ยว)

รองผู้ว�่ฯ กล่�วอีกว�่ ในช่วงสถ�นก�รณ์ท่องเที่ยวปกติ ตล�ด

น้ำ�คลองดำ�เนินสะดวกจะมีเรือห�งย�วท่องเที่ยวให้บริก�รต่อวัน

กว่� 700 ลำ� และมีข้อมูลปี 2561 จ�กสำ�นักง�นสิ่งแวดล้อมภ�ค

ที่ 8 จังหวัดร�ชบุรี ที่ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และเทศบ�ล

ตำ�บลดำ�เนินสะดวก ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 บริเวณตล�ดน้ำ�เหล�่                 

ตั๊กลัก ต้นท�งเข�้คลองตล�ดน้ำ�ดำ�เนินสะดวก พบว�่มีค่� PM 

2.5 สูงสุดถึง 87 ไมโครกรัมต่อลูกบ�ศก์เมตร จ�กค่�ปกติที่

กำ�หนดต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบ�ศก์เมตร โครงก�รนี้จึง

ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ลดปัญห�ดังกล่�วได้ห�กเกิดก�รขย�ยผลทยอย

ปรับม�ใช้เรือไฟฟ้�ในบริเวณดังกล่�ว

“เรือพลังง�นแสงอ�ทิตย์มีต้นทุนตกลำ�ละ 2.5 แสนบ�ท 

ไม่นับรวมตัวเรือ แต่เรือนี้มีค�่ใช้จ่�ยพลังง�นถูกม�กๆ ถ้�ช�ร์จ

ไฟบ้�น ตกประม�ณ 50 บ�ท

ต่อวัน หรือถ้�วันไหนแดดดีๆ ก็

จะส�ม�รถใช้พลังง�นจ�กแสง

อ�ทิตย์ได้ทั้งวัน เทียบกับค่�น้ำ�

มันเรือที่ตกวันละ 400 บ�ท 

ถือว่�ถูกม�กและไม่ก่อมลพิษท�ง

เสียงและท�งอ�ก�ศอีกด้วย ซึ่ง

จะทำ�ให้ก�รท่องเที่ยวยั่งยืน”

รองผู้ว่�ฯ ย้ำ�ว่� เรือ

จำ�นวน 25 ลำ�ดังกล่�วยังเป็น

แค่โครงก�รนำ�ร่อง ที่คิดว่�จะจุดประก�ยให้ผู้ประกอบก�รเรือ

ท่องเที่ยวดำ�เนินสะดวกอื่นๆ เปลี่ยนม�ใช้เรือไฟฟ้�ม�กขึ้น ส่วน

ก�รส่งมอบเรือต้นแบบให้กับใครนั้นเป็นเรื่องที่คนในชุมชนจะต้อง

ตกลงกันเอง.

าพโปสเตอร์ของตลาดน้ำาคลองดำาเนินสะดวกที่คลาคล่ำาไปด้วย

เรือพ่อค้�แม่ค้� บรรทุกผลหม�กร�กไม้ม�เต็มลำ� เป็นสีสัน ให้

คว�มรู้สึกฉูดฉ�ดคึกคัก ที่ใครๆ พอเห็นแล้วก็อย�กม�สัมผัสเห็น

ของจริง ได้กล�ยเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ก�รท่องเที่ยวประเทศไทยม�

เป็นเวล�น�น และดึงดูดนักท่องเที่ยวจ�กทุกมุมโลกให้ม�เที่ยวตล�ดน้ำ�

ดำ�เนินสะดวก

แต่ในช่วง 2 ปีม�นี้ในสถ�นก�รณ์ โควิด-19 ดำ�เนินสะดวกมีแต่

คว�มเงียบเหง� ไม่มีนักท่องเที่ยวย�่งกร�ยม� ในวันนี้ดำ�เนินสะดวกจะ

กลับม�คึกคักอีกครั้ง เพร�ะก�รคล�ยล็อกด�วน์จ�กโควิด ที่สำ�คัญยังมี

ก�รเปิดตัวก�รท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ต�มรอยเสด็จคลองดำ�เนิน” 

ซึ่งองค์ก�รบริห�รก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษเพื่อก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน 

(อพท.) ร่วมมือกับชุมชน ซึ่งน�ว�อ�ก�ศเอก อธิคม คงมี ผอ.อพท. เล่�

ว่� สืบเนื่องจ�กพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี ได้มีโอก�ส

ไปล่องเรือไฟฟ�้ ชุมชนริมคลองเมืองอ�เมียงส์ ประเทศฝรั่งเศส แล้วเกิด

คว�มประทับใจจนปิ๊งไอเดียว�่ ไทยเร�น่�จะมีก�รบริห�รจัดก�รท่องเที่ยว

ท�งน้ำ�แบบนี้บ�้ง

จ�กคว�มประทับใจของน�ยกฯ ได้นำ�ไปสู่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 

2561 ซึ่งให้ อพท. และกระทรวงมห�ดไทย ร่วมกันเป็นเจ�้ภ�พเฟ้นห�

คลองต้นแบบก�รท่องเที่ยววิถีคลอง ในช่วงนั้นมีก�รเสนอชื่อของตล�ดน้ำ�

ในประเทศไทยหล�ยแห่งเข�้ม�ให้เลือก แต่ปร�กฏว�่คลองดำ�เนินสะดวก

ได้รับก�รคัดเลือกให้เป็นคลองท่องเที่ยวต้นแบบ ที่จะผนวกกับคว�มยั่งยืน 

ยังนำ�ไปสู่คว�มร่วมมือในก�รผลักดันให้มีก�รใช้เรือพลังง�นไฟฟ้�แทน

เรือห�งย�ว พ�นักท่องเที่ยวชมสองฝั่งคลอง ซึ่งมีก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค 

(กฟภ.) หรือ PEA, อพท., ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, องค์ก�รบริห�ร

ส่วนท้องถิ่นอำ�เภอดำ�เนินสะดวก ส่วนร�ชก�รของจังหวัดร�ชบุรี ร่วม

มือกันจัดห�เรือพลังง�นไฟฟ้�ซึ่งมีพลังง�นหลักจ�กแผงโซล�ร์เซลล์บน

หลังค�เรือคอยจ่�ยกระแสไฟให้เครื่องเรือ

เรือพลังง�นไฟฟ�้นี้จะเป็นตัวเปลี่ยนสภ�พก�รท่องเที่ยวแบบเดิม

ของคลองดำ�เนินสะดวกให้กล�ยเป็นวิถีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

ทำ�ให้นักท่องเที่ยวซึมซับคว�มเป็นธรรมช�ติของวิถีคลองได้ดีกว่�เดิม 

เพร�ะส�ม�รถลดระดับเสียงได้ม�กกว่�เรือห�งย�วหล�ยสิบเท่� เสียง

เครื่องเรือที่วิ่งเบ�แผ่วๆ ร�วเสียงกระซิบ ทำ�ให้คนในเรือส�ม�รถพูดคุย

กันได้รู้เรื่อง ไม่ต้องตะเบ็งเสียงแข่งกับเสียงเรือ

เรื่องเสียงเรือห�งย�วนี้สร�้งปัญห�ให้กับช�วคลองดำ�เนินสะดวก

ย�วน�นไม่ต่ำ�กว�่ 30 ปี หรือนับตั้งแต่ก�รท่องเที่ยวคลองบูมก็ว่�ได้ 

นอกจ�กเสียงแล้วเรือที่แล่นเร็วยังสร�้งคลื่นที่รุนแรง สร้�งคว�มเสียห�ย

แก่ตลิ่งและเขื่อนของช�วบ�้นอีกด้วย จนมีก�รร้องเรียนกับกรมเจ�้ท�่ 

ทำ�ให้กรมเจ�้ท่�จำ�กัดคว�มเร็วของเรือ แต่เรื่องเสียงยังไม่ส�ม�รถจัดก�ร

ได้ อีกทั้งควันที่เกิดจ�กเครื่องเรือที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลธรรมด�ๆ ซึ่งมี

ลพบุรี อ�ยุ 800-1,000 ปี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ช�วดำ�เนินสะดวก

มักม�ขอพรให้สมหวังในเรื่องต่�งๆ และมีพิพิธภัณฑ์ของวัดที่เก็บรวบรวม

โบร�ณวัตถุไว้ม�กม�ย

จุดต่อม� บ้�นเจ๊กฮวด (เล้� ฮวด เส็ง) เป็นเรือนทรงไทยริมคลอง

ดำ�เนินสะดวก อ�ยุกว�่ 100 ปี เป็นส่วนหนึ่งในตำ�น�นเสด็จพระพ�สต้น

ของในหลวง ร.5 ทรงแวะที่บ้�นเจ๊กฮวด โดยที่ตอนแรกเจ๊กฮวดไม่รู้ว�่

ทรงเป็นพระเจ้�แผ่นดิน และเจ๊กฮวดได้จัดสำ�รับอ�ห�รแบบที่ช�วบ�้น

รับประท�นถว�ย ซึ่งเป็นที่พอพระร�ชหฤทัยม�ก ต่อม�ทรงยกให้เจ๊กฮวด 

เป็น “มห�ดเล็กนอกวัง” และเป็น “เพื่อนต้น”

ลุงเปี๊ยก ศิริชัย น้อย

ประเสริฐ ท�ย�ทรุ่นที่ 4 ของ

เจ๊กฮวด และได้ครอบครอง

ดูแลรักษ�บ้�นหลังนี้ เล�่ว�่ 

ป้�ลุงเปี๊ยกเล�่ให้ฟังว่� วัน

ที่เสด็จฯ ม�ที่บ�้น ย�ยผึ้ง 

แม่ของเจ๊กฮวดกำ�ลังจะรับ

ประท�นอ�ห�ร ก็เลยทูล

เชิญให้เสวยด้วย อ�ห�รที่

จัดสำ�รับก็เป็นอ�ห�รบ�้นๆ 

มีปล�ตะเพียนต้มเค็ม หัว

ไชโป๊ผัดไข่ ผัดหอยกะพง 

น้ำ�พริกมะข�มกับผักสด 

ทรงโปรดปล�ต้มเค็มม�ก 

จ�กนั้นเจ๊กฮวดก็ได้ทำ�

ถว�ย ส่งให้ในวังเรื่อยๆ

ต่อม�ได้

พระร�ชท�นป้�ยขน�ด

ใหญ่สีดำ�ตัวหนังสือสี

ทอง มีทั้งภ�ษ�ไทย จีน 

และอังกฤษ ว่� “เล�้ 

ฮวด เส็ง” ซึ่งมีคว�ม

หม�ยว่� ขอให้ตระกูลเล้�

ฮวดมีคว�มสุข ป้�ยนี้เป็น 1 ใน 7 ป้�ยในประเทศไทยที่รัชก�ลที่ 

5 พระร�ชท�น

ออกจ�กบ้�นเจ๊กฮวด เรือเทียบท่�ยัง “ตล�ดน้ำ�เหล�่ตั๊กลัก” ซึ่ง

เป็นตล�ดน้ำ�ดั้งเดิมแห่งแรกของจังหวัดร�ชบุรี นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

ต�มวิถีริมคลองดั้งเดิม จังหวะที่ไปถึงพอดีกับมีก�รนำ�มะพร้�วอ่อนที่ผูก

โยงกันเป็นส�ยม�ขึ้นท�่ มะพร�้วอ่อนพวกนี้ ได้ล่องม�จ�กสวนซึ่งเป็นที่

ต�บอด เรือและรถยนต์เข้�ไม่ถึง ลอยม�ต�มน้ำ�จนม�ถึงท่�ท่ีตล�ดน้ำ�เหล่� 

ตั๊กลัก ซึ่งมีคนง�นเด็กหนุ่มๆ 4 คนรอขนขึ้นจ�กน้ำ� โดยเด็กพวกนี้โดดลง

ไปในน้ำ� ยกมะพร้�วขึ้นจ�กคลองส่งให้คนบนท่�โยนใส่ท�้ยรถกระบะ ซึ่ง

วิธีก�รนี้เป็นภ�พวิถีชีวิตดั้งเดิมของช�วสวนมะพร�้วดำ�เนินสะดวก

ชมก�รขนมะพร�้วเสร็จก็เดินม�ที่ตล�ดน้ำ�เหล่�ตั๊กลักซึ่งเป็นห้องแถว

ไม้ริมน้ำ�ย�วต่อเนื่องกว่� 500 เมตร ที่นี่ยังมีคนอยู่อ�ศัย เปิดเป็นร้�นข�ย

ของ ซึ่งมีทั้งของชำ� ของที่ระลึก ง�นศิลปะ อ�ห�รก�รกิน ร้�นก�แฟโบร�ณ 

แต่ผลจ�กโควิดทำ�ให้วันที่ไปตล�ดยังเงียบเหง� มีเพียงไม่กี่ร�้นที่เปิด ซึ่งคิด

ว�่ถ้�สถ�นก�รณ์เข�้ที่เข้�ท�งแล้วตล�ดแห่งนี้จะกลับม�คึกคักได้ต�มปกติ

สวนเกษตรแม่ทองหยิบ เป็นจุดสุดท�้ยในหนึ่งวันของก�รทำ�คว�ม

รู้จักวิถีคลองดำ�เนินสะดวก ที่นี่จะได้เรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผส�นในพื้นที่ 

35 ไร่ของแม่ทองหยิบ ที่ปัจจุบันอ�ยุ 91 ปีแล้ว วันนั้นมีลูกช�ยของแม่ 

คือ พี่ไพศ�ล ศรีเอี่ยมกูล ที่พ่วงตำ�แหน่งประธ�นกลุ่มวิส�หกิจชุมชนสวน

เกษตรแม่ทองหยิบม�ต้อนรับ พร้อมกับบรรย�ยคว�มเป็นม�ของสวน ที่

ปลูกผลไม้หล�กหล�ยชนิด รวมทั้งเสิร์ฟเมนูของว่�งที่เป็นผลผลิตจ�กสวน 

มีทั้งถุงทอง ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ส้มโอกลีบใหญ่ ละมุดปอกเปลือก จัดอย่�ง

สวยง�ม รสช�ติหว�นกรอบ ฝรั่งก็กรอบอร่อยด้วยเช่นกัน ดับร้อนด้วย

น้ำ�เก๊กฮวย และที่ข�ดไม่ได้คือ มะพร้�วอ่อนที่น้ำ�หว�นหอม เนื้อกำ�ลังกิน

พอดี แช่เย็นไว้หล�ยชั่วโมง เสิร์ฟเป็นเมนูสุดท�้ย

แถมด้วยกิจกรรมล่องเรือชมสวนของแม่ทองหยิบ เรือที่นั่งเป็นเรือ

พ�ย ล่องไปต�มท้องร่องสวน จะได้เห็นผลหม�กร�กไม้ของสวนแบบเต็มๆ 

ไม่ว่�จะเป็น ชมพู่ มะพร�้ว ส้มโอ อุโมงค์ไม้เลื้อย และพืชผักสวนครัว

ต่�งๆ ได้ลองลิ้มรสผลไม้สดจ�กต้น ชิมขนมไทยอร่อยๆ หรือจะซื้อผลไม้

จ�กสวนติดไม้ติดมือกลับบ้�นก็ได้ไม่ว�่กัน.

ตามรอยเสด็จคลองดำาเนินสะดวก

ก�รเผ�ไหม้ไม่สมบูรณ์ยังทำ�ให้เกิดมลพิษท�งอ�ก�ศ อย�่งที่เร�เรียกกัน

ว�่ PM 2.5 จำ�นวนมห�ศ�ล คิดดูว่�ดำ�เนินสะดวกมีเรือห�งย�วพ�นัก

ท่องเที่ยวล่องคลองไม่ต่ำ�กว�่ 500-600 ลำ� จะสร�้งมลพิษท�งอ�ก�ศม�ก

ขน�ดไหน ปัญห�เหล่�นี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข

คลองดำ�เนินสะดวกเป็นคลองที่รัชก�ลที่ 4 มีพระร�ชดำ�ริให้ขุดขึ้น

เมื่อ พ.ศ.2409 โดยมีพระร�ชประสงค์ให้เป็นคลองเชื่อมระหว�่งกรุงเทพฯ 

ถึงสมุทรส�คร และร�ชบุรีได้สะดวกขึ้น คลองดำ�เนินสะดวกนี้จึงได้หล่อ

เลี้ยงผู้คนม�เป็นเวล�กว่� 150 ปี

วิส�ห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว�่ร�ชก�รจังหวัดร�ชบุรี บอกว่� คลอง

ดำ�เนินสะดวกเป็นวิถีวัฒนธรรมของช�วไทย-ช�วจีนที่อยู่ร่วมกัน มีวัดไทย 

ศ�ลเจ�้ โบสถ์คริสต์ในชุมชน ซึ่งก�รท่องเที่ยววิถีคลองวิถีไทยฯ มีจุดต�่ง

จ�กก�รท่องเที่ยวตล�ดน้ำ�ฯ ตรงที่ ต้องก�รให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวล�อยู่

กับวิถีชีวิตคลองให้ม�กขึ้น ได้เห็นคว�มผูกพันกับส�ยน้ำ�ของคนที่นี่ซึ่งมี

ม�ย�วน�น ดังนั้นกิจกรรมที่จะจัดก็คือก�รตักบ�ตรบนเรือตั้งแต่เช�้ ก�ร

ล่องเรือไปต�มคลองต�่งๆ และถ�้มีก�รใช้เรือไฟฟ้�ก็จะเงียบม�กกว�่เรือ

ห�งย�วหล�ยเท่�

“จริงๆ คลองดำ�เนินสะดวกย�วถึง 32 กม. เชื่อมโยงกับคลองย่อย

ต�่งๆ ที่ส�ม�รถล่องเรือถึงกันได้หมด เร�ส�ม�รถแวะต�มจุดต�่งๆ เพื่อ

พักรับประท�นอ�ห�ร ที่นี่เร�มีข้�วต�แห้งที่อร่อยม�ก เป็นเอกลักษณ์ของ

ดำ�เนินสะดวก มีมะพร้�วน้ำ�หอมที่ได้ GI มีผักผลไม้อื่นๆ จ�กสวนของช�ว

คลองดำ�เนินสะดวก เช่น ส้มโอ ชมพู่ ฝรั่ง ที่ส่งออกไปข�ยต่�งประเทศ”

บ้านเจ๊กฮวดที่ติดป้ายพระราชทานจาก ร.5

ภ

รองผู้ว่�ฯ บอกอีกว�่ ก�รท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถี

คลองจะมีทุกวันเส�ร์-อ�ทิตย์ ก�รตักบ�ตรท�งน้ำ�จะมี

ทุกย�มเช้� (ทุกวันเส�ร์ เวล� 08.00 น.) ณ ตล�ดน้ำ�เหล่�

ตั๊กลัก ไปสุดท�่เรือเจริญสุขโข คนไหนสนใจ ติดต่อจอง

เรือล่วงหน้� โดยดูร�ยละเอียดได้ท�งเฟซบุ๊ก เพจเทศบ�ล

ตำ�บลดำ�เนินสะดวก

ม�ถึงไฮไลต์สำ�คัญ ท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย 

ต�มรอยเสด็จคลองดำ�เนิน” ที่มีจุดท่องเที่ยว 4 จุด คือ วัด

โชติท�ยก�ร�ม บ้�นเจ๊กฮวดมห�ดเล็ก ตล�ดน้ำ�เหล�่ตั๊กลัก 

และสวนเกษตรแม่ทองหยิบ

หลังจ�กกินอ�ห�รกล�งวันที่ท�งเจ�้ภ�พจัดเตรียม 

ยกขบวนเรือก๋วยเตี๋ยวหมู เรือข้�วแห้ง เรือกวยจั๊บ เรือข�้ว

หมูแดง หมูกรอบม�ไว้ริมท่�วัดโชติท�ยก�ร�ม ตบท�้ยด้วย

มะพร้�วน้ำ�หอมกันจนอิ่มหนำ�สำ�ร�ญ ก็ถึงเวล�ล่องเรือไป

ต�มคลองดำ�เนินสะดวก ซึ่งวันนั้นยังต้องพึ่งพ�เรือห�งย�ว

เสียงดังเพร�ะเพิ่งเปิดตัวโครงก�รเรือไฟฟ�้

วัดโชติท�ยก�ร�มสร�้งขึ้นใน พ.ศ.2417 เมื่อวันที่ 16 

กรกฎ�คม พ.ศ.2447 พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล�้เจ้�อยู่

หัว รัชก�ลที่ 5 เสด็จประพ�สต้นท�งเรือ และเสด็จขึ้นประทับ เสวยพระ

กระย�ห�ร ณ ศ�ล�ก�รเปรียญหลังปัจจุบันของวัดแห่งนี้ ภ�ยในวัดยังมี

หลวงพ่อลพบุรีร�เมศร์ พระพุทธรูปศิล�แลง สร�้งระหว�่งสมัยสุโขทัย-

ตักบาตรทางเรือ โปรแกรมที่จัดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชาว

คลองดำาเนินสะดวก

ชาวบ้านยังใช้เรือแจวที่ ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว มะพร้าวอ่อนผูกเป็นสาย ล่องจากสวนซึ่งเป็นพื้นที่เรือ-รถเข้าไม่ถึง เพื่อมาขึ้นท่า 

ก่อนยกขึ้นรถกระบะขนส่ง

หอนาฬิกาที่วัดโชติทายการาม วัดที่ ร.5 เคยเสด็จประพาสต้นล่องเรือคลองดำาเนินสะดวก

ลุงเปี๊ยกเล่าถึงถ้วยชามช้อนที่ ร.5 ทรงใช้เสวยเมื่อมาถึงบ้าน

เจ๊กฮวด และหลงเหลือจัดแสดงเพียงเท่านี้

ตู้กับข้าวตั้งแต่สมัย ร.5 เสด็จฯ ยังจัดวาง

ตำาแหน่งเดิมของบ้าน

สำารับอาหารที่เจ๊กฮวดจัดให้เสวยเมื่อกว่าร้อยป
ีก่อน

เรือพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบท่องเที่ยวยั่งยืน
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9กีฬา

‘ลัลนา’ ควง ‘ภาวินี’ คว้าแชมป์คู่-ทะลุชิงเดี่ยว

เมืองทอง 0 เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 

จูเนียร์ เกรด 4 รายการ “ไทยแลนด์ เวิลด์ จูเนียร์ เจโฟร์ 2021” 

ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองฯ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.

2564 เป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ โดยชายคู่ “ปันปัน” ศิวณัฏฐ์ 

อุ้ยตยะกุล และ “น็อต” ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย (คู่มือวาง 1) ชนะ แทน

ตะวัน ทัดเดโอ มายอลิ แม็คจิโอลิ และศุภเศรษฐ์ สินเจริญวัฒนา 

(คู่มือวาง 4) 2-0 เซต 7-6 (3), 6-2 คว้าแชมป์ พร้อมรับคะแนน

สะสมอันดับเยาวชนโลก คนละ 11.25 คะแนน, รองแชมป์ รับคนละ 

6.75 คะแนน, หญิงคู่ แชมป์เป็นของ “บอลลูน” ภาวินี ร่วมรักษ์ 

และ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี (คู่มือวาง 3) ที่ชนะ โมนิกา สแตนคี

วิชซ์ (โปแลนด์)-ฮันนา เทลซินสกา (โปแลนด์) 2-0 เซต 6-3, 6-2 รับ

คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก คนละ 11.25 คะแนน, รองแชมป์ 

รับคนละ 6.75 คะแนน, ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรอง “รวงข้าว” ลัล

นา ธาราฤดีมือ 242 เยาวชนโลก และมือวาง 1 ของรายการ เข้าชิง

ได้อีกประเภท หลังชนะ ชิโฮมี หลี่ ฉวน เหลียง จากมาเลเซีย 2-0 

เซต 6-0, 6-1 เข้าชิงกับ “ทีที” ไทรา ลิธิบี เยาวชนทีมชาติไทย ลูก

ครึ่งไทย-อังกฤษ มือ 774 เยาวชนโลก, ชายเดี่ยว รอบรอง “ปูน” ปูน

ทอง โกมลพิสุทธิ์ นักเทนนิสทีมชาติไทย มือ 584 เยาวชนโลก และ

มือวาง 6 แพ้ ปีเตอร์ บรุนชลิก มือ 460 เยาวชนโลก และมือวาง 5 

จากสาธารณรัฐเช็ก 1-2 เซต 3-6, 6-3 และ 4-6 โดยปีเตอร์ บรุน

ชลิก ได้เข้าชิงกับ มิตสึกิ เหว่ย คัง เหลียง มือวาง 7 จากมาเลเซีย 

‘พีพีทีวี’ สดเสาร์นี้เรือใบซดหมาป่า,เสือใต้รับไมนซ์

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ถ่ายทอดสดฟอร์มอันร้อนแรง

ของจ่าฝูงทั้ง 2 ลีกยักษ์ วันเสาร์ที่ 11 ธ.ค.นี้ เริ่มเวลา 19.30 น. 

ชมจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก แมนเชสเตอร์ ซิตี พบ วูล์ฟแฮมตัน เช็กฟอร์ม 

5 นัดหลังสุดในลีกของทั้งคู่ ฝั่ง เรือใบสีฟ้าชนะมา 5 นัดรวด กวาด 

15 แต้มเต็ม จนขึ้นเป็นผู้นำา ในขณะที่ฝูงหมาป่าทำาได้แค่ชนะ 1 

เสมอ 2 และแพ้ไปอีก 2 รั้งอยู่ในอันดับที่ 8 เชื่อเหลือเกินว่าเกม

นี้แฟนบอลจะได้รับชมการกระหน่ำาเกมบุก และต่อบอลกดดันทีม

เยือนอย่างหนักตามสไตล์ถนัดของเจ้าบ้าน แมนฯ ซิตี เพื่อคว้า 3 

แต้มสำาคัญ และรักษาหัวตารางไว้ จากนั้นเวลา 21.30 น. ถึงคิวจ่า

ฝูงบุนเดสลีกา “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก พบ ไมนซ์ โดย “เสือใต้” 

บาเยิร์น มิวนิก ที่สัปดาห์ก่อนบุกไปตะปบคู่อริ “เสือเหลือง” โบรุส

เซีย ดอร์ตมุนด์ คารัง 2-3 ในศึกแดร์ คลาสสิเคอร์ รอบแรกของ

ฤดูกาล โดยอันดับล่าสุดมี 34 คะแนน นำาห่าง ดอร์ตมุนด์ รองจ่า

ฝูง 4 แต้ม สัปดาห์นี้พวกเค้าจะลงเล่นในถิ่นอลิอันซ์ อารีน่า รอรับ

ไมนซ์ ทีมอันดับ 7 เกมนี้แฟนๆ รอดูฟอร์มของ โรเบิร์ต เลวานดอฟ

สกี ศูนย์หน้าตัวเก่งทัพเสือใต้ เจ้าของสถิติประวัติศาตร์ 41 ประตูใน

ฤดูกาลเดียว ซึ่งปีนี้เจ้าตัวก็ซัดไป 16 ประตู ในลีกอีกด้วย จากนั้น

วันอาทิตย์ที่ 12 ธ.ค. แฟรงก์เฟิร์ตรับเลเวอร์คูเซน เวลา 23.30 น. 

ท่านทูตฟินแลนด์ชื่นชมทีมฟลอร์บอลไทย

ฟินแลนด์ • ความเคลื่อนไหวทีมฟลอร์บอลชายทีมชาติไทย หลัง

จากสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการจบอันดับ 13 ของโลกเป็นครั้งแรก 

พร้อมคว้าสิทธิ์เป็น 1 ใน 8 ทีมของโลกเข้าร่วมแข่งขันเวิลด์เกมส์ใน

ปี 2022 ที่เมืองเบอร์มิงแฮม รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา เมื่อช่วง

เวลาบ่ายวันที่ 9 ธ.ค. ตามเวลาท้องถิ่น พล.ร.ท.ชาญชัยยศ อัฑฒ

สุวีร์ ผู้จัดการทีมพร้อมนำาคณะโค้ชและนักกีฬาเข้าพบ นางสาวชว

นาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 

เพื่อรายงานและขอขอบพระคุณท่านที่ได้เดินทางไปให้กำาลังใจ จัด

อาหารไทยสนับสนุนนักกีฬาไทยในการแข่งขัน โดยนางสาวชวนาถ 

ทั่งสัมพันธ์ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผลงานของ

นักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทย ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นคน

ไทยเล่นกีฬาชนิดนี้ ได้เก่ง ทัดเทียมทีมชั้นนำาระดับโลก ยิ่งได้เข้าไป

ชมในสนามด้วยยอมรับว่าลุ้นและมันส์ โดยเฉพาะเห็นทีมไทยเรา

ชนะสหรัฐอเมริกาได้ขาดลอย และติดตามงานเราชนะสิงคโปร์

และฟิลิปปินส์จนประเทศไทยเราเป็นเบอร์ 1 ของโซนเอเชีย โอ

เชียเนีย และได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเวิลด์เกมส์ได้เป็นเพียง 1 

ใน 8 ทีมเท่านั้น ต้องกล่าวชมนักกีฬาทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน

ทำาผลงานจนสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 

สุดท้ายนี้ก็ขออำานวยพรให้ทีมฟลอร์บอลประสบความสำาเร็จในการ

แข่งขันเวิลด์เกมส์ในอีก 7 เดือนข้างหน้าด้วย.

‘มาโน’ตั้งเป้าเจอเมียนมาต้อง3แต้ม
สิงคโปร์ • ‘มาโน โพลกิง’ หนักใจการจัด 11 ตัว

แรกลงชนเมียนมา ผู้เล่นแต่ละตำาแหน่งล้วนมีคุณ 

ภาพ จะจัดตามความเหมาะสมแต่ละนัด ชม ‘เจ-

อุ้ม’ 2 นักเตะเจลีกจะช่วยยกระดับทีม ส่วนเกม

เจอเมียนมาไม่ประมาทเพื่อคว้าชัย ฟันธงจะกอด

คอกับ “เจ้าภาพ” สิงคโปร์เข้ารอบ ด้าน ‘บอย-

ฉัตรชัย’ ย้ำาเป้าหมายต้องแชมป์

ความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์

อาเซียน ‘เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020’ คู่ทีมชาติไทย 

กับ ทีมชาติเมียนมา ซึ่งเป็นนัดที่ 2 ของทั้งคู่ในวัน

เสาร์ที่ 11 ธันวาคมนี้ เวลา 19.30 น. (เวลาไทย) 

ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ ถ่ายทอดสดทางช่อง 

7HD

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 

13.00 น. (เวลาไทย) สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัด

งานแถลงข่าวความพร้อม โดยทางทีมชาติไทยได้

ส่ง มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่วนเมียนมาส่ง 

อองตวน เฮย์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนเข้าร่วมแถลงข่าว

‘มาโน โพลกิง’ กล่าวว่า “เป็นสัปดาห์ที่ดี

สำาหรับทีมชาติไทยที่ได้มีเวลาพักอย่างเต็มที่ ได้

ตัวผู้เล่นจากเจลีกเข้ามาเสริม ทำาให้ตอนนี้พอใจกับ

คุณภาพของทีมอย่างมาก มีตัวเลือกในการใช้งาน

มากขึ้นและพร้อมสำาหรับการเจอกับเมียนมาแล้ว”

“สภาพร่างกายของ “อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน 

และ “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ทั้งคู่ได้ลงเล่นในเจ

ลีกกันมา มีสภาพร่างกายที่ดีมากๆ ตอนนี้อยู่ในช่วง

ของการหาระบบการเล่นที่ลงตัวสำาหรับทีม ด้วย

ความที่ผู้เล่นในทีมชาติไทยชุดนี้มีคุณภาพมากๆ 

ทำาให้การซ้อมในสัปดาห์นี้เข้มข้น และชื่นชอบการ

แข่งขันกันเองระหว่างผู้เล่นเพื่อชิงตำาแหน่งตัวจริง

กัน เป็นเรื่องยากสำาหรับตัวเองที่จะตัดสินใจว่าใคร

จะได้เป็น 11 ตัวจริงในเกมนี้”

“ผมได้ดูฟอร์มของเมียนมาใน 2 เกมที่ผ่าน

มา พยายามเซตเกมจากแดนหลัง เล่นเกมรุกแล้ว

ก็กล้าเล่นด้วย ดังนั้นก็หวังว่าจะเล่นแบบนั้นกับทีม

ชาติไทยเช่นกัน เพราะจะเปิดพื้นที่ให้ทีมชาติไทยได้

เล่นง่ายขึ้น อย่างเกมแรกกับติมอร์ เลสเต ที่เน้นรับ

อย่างเดียวทำาให้เจาะได้ยาก แต่สุดท้ายถึงเมียนมา

จะเปิดเกมรุกหรือเล่นเกมรับก็ไม่มีปัญหา เพราะ

เตรียมแผนการเล่นเอาไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม จะไม่

ประมาทและหวังว่าจะเก็บชัยชนะในเกมนี้ให้ได้”

“ถ้าไปถึงรอบชิง ทีมจะต้องเล่น 7 เกมใน 

20 วัน เป็นช่วงที่ยาวนานมาก ดังนั้นจะต้องมีการ

จัดการที่ดี บางเกมก็อาจจะต้องเปลี่ยนออกมาหรือ

ให้พักเป็นสำารอง เพื่อไม่เสี่ยงให้ได้รับอาการบาด

เจ็บ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าทีมมีผู้เล่นที่ดีมีคุณภาพที่จะ

ทดแทนชนาธิปได้เช่นกัน การเล่นทัวร์นาเมนต์ไม่มี

ใครลงเล่นได้ตลอดอยู่แล้ว ดังนั้นก็ต้องดูสถานการณ์

แต่ละเกมและดูระหว่างซ้อมว่าใครทำาได้ดีบ้าง”

“ชนาธิปนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดี เป็นที่รัก

ของทุกคนในทีม สร้างบรรยากาศให้กับทีมดีขึ้น 

ส่วนคุณภาพฝีเท้าเขาเป็นระดับเจลีก มันเหนือกว่า

ไทยลีกอยู่แล้ว การที่ไปเล่นเจลีกมาทำาให้พัฒนา

คุณภาพการเล่นขึ้นมาอย่างมาก มีจุดเด่นหลาย

อย่างที่จะช่วยทีมได้อย่างแน่นอน”

“สำาหรับโจนาธาน เข็มดี เราจะต้องรอเช็ก 

อีกครั้งหนึ่ง รอดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง แต่คง

บอกไม่ได้ว่าจะได้ลงเล่นในเกมกับเมียนมา

หรือไม่”

“สำาหรับทีมชาติสิงคโปร์เป็นทีมที่มี

ผู้เล่นที่ดี จาก 2 เกมเราได้เห็นพวกเขา

สลับผู้เล่นลงเล่น ทำาให้เห็นว่ามีคุณภาพ

ในการเล่น แต่สิ่งสำาคัญคือเกมของเรา

เอง มีสมาธิในแต่ละนัดที่ลงเล่น ถ้า

เอาชนะทุกเกมได้ มันก็มีโอกาส

ที่จะได้กอดคอเข้ารอบกับ

สิงคโปร์สูง ดังนั้นเป้า

หมายคือเก็บชัยชนะไป

ทีละเกม ดูกันไปทีละ

นัด” มาโนกล่าว

ท า ง ด้ า น 

‘บอย’ ฉัตรชัย 

บุตรพรม ผู้

รักษาประตู ที่

ลงโชว์ฟอร์มไป

แล้วในนัดแรก 

กล่าวว่า “การ

ฝึกซ้อมที่ ผ่ าน

มาถือว่าดีครับ 

เราได้ทดลอง

ระบบและแผน 

การ เล่ นต่ า งๆ 

มากมาย ทุกคนต่าง

ก็ทำาได้ดี และมันยากมากที่จะ

มองว่าใครจะได้เล่นก่อนเล่น

หลัง การฝึกซ้อมของพวกเรา

ค่อนข้างเข้มข้นมาก” 

“สำาหรับเกมกับเมียนมา 

พวกเราถือว่าค่อนข้างพร้อม 

เกมนี้เราต้องพยายามเล่น

ตามแผนของเรา เราได้ดู

การเล่นของเมียนมา เรา

นำามาปรับใช้และฝึกซ้อม

ในช่วงก่อนที่จะลงสนาม 

ฝากแฟนบอลเป็นกำาลังใจ

ให้พวกเราด้วยครับ เรา                                

ยังมีเวลาและเป้าหมาย

ของเราก็ชัดเจน คือ

คว้ าแชมป์ กลั บประ 

เทศไทย”.

ช่วงนี้กีฬาที่ชาวไทยจับตามองเป็นพิเศษ น่าจะเป็น ฟุต 

บอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ ที่กำาลัง ทวงเจ้าอาเซียนคืน ในศึก 

‘ซูซูกิ คัพ 2020’ ที่สิงคโปร์ โดยเสาร์ที่ 11 ธ.ค.นี้ เปิดช่อง 7HD 

เวลา 19.30 น. เชียร์ ทีมชาติไทย พบ เมียนมา ร่วมลุ้นว่า 3 นัก

เตะดาวดัง ธีราทร บุญมาทัน, ชนาธิป สรงกระสินธ์ และ กวินทร์                 

ธรรมสัจจานันท์ จะได้กลับมาสวมชุดช้างศึกนำาทีมชาติไทยลง

สนามในนัดนี้หรือไม่..••..‘นายกบอย’ วรวุฒิ พงษ์ธีระพล 

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ฤกษ์ดีจัดงาน

ประกาศเกียรติคุณ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ประจำาปี 2546 ใน

วันศุกร์ที่ 22 เม.ย.2565 ในรูปแบบใหม่ หรือนิวนอร์มอล พร้อม

เรียนเชิญ ‘คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล’ เป็นประธานจัดงาน 

และ คุณพี่สมชาย พูลสวัสดิ์ นั่งหัวโต๊ะพิจารณารางวัล ในส่วน

ของรางวัลต่างๆ ที่สมาคมจะมอบให้กับนักกีฬาและบุคลากรที่

สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาไทยประจำาปีนี้นั้นจะมีการ

พิจารณากำาหนดรางวัลขึ้นใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีความ

เหมาะสม..••..ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผอ.ศูนย์นวัตกรรม

การพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต แจ้งมาว่า เนื่องในวันกีฬา

แห่งชาติประจำาปี 2564 ม.เกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรม

การพัฒนาทุนมนุษย ์ ร่วมกับผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน 

เปิดคลินิกฝึกสอนทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลภายใต้มาตรการ

สาธารณสุขให้กับเด็กและเยาวชนทั่วไปวัย 8-14 ปี ในวันเสาร์ที่ 

18 ธันวาคม 2564 ณ สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(สนาม กกท.1) โดยเชิญอดีตนักเตะทีมชาติไทยชื่อดังมาถ่ายทอด

ทักษะการเล่นฟุตบอล เช่น ‘โค้ชหนุ่ย’ เฉลิมวุฒิ สง่าพล, ‘หลอ

เรด้า’ พิชัย คงศรี, ‘โค้ชโต่ย’ ศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย, ‘เสือเตี้ย’ 

พ.ต.ท.ประสงค์ พันธ์สวัสดิ์ รวมทั้งจิตอาสานักเตะดาวเด่นใน

ระดับชาติและสโมสร ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมใน

ครั้งนี้นอกจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ทางโครงการ

จะจัดมอบชุดฝึกและวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนอีกด้วย..••..

การแข่งขันรถยนต ์ “10 เซียนประจัญบาน” ดำาเนินการจัดการ

แข่งขันโดย Grand Prix Motor Park ในเครือ บริษัท กรังด์

ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ถือเป็นการแข่งขัน

รายการใหญ่ที่สุดของวงการออฟโรดเมืองไทยปีนี้แข่งขัน 4 รุ่น 

คือ 1.รุ่น Toyota Hilux Revo 10 เซียนประจัญบาน 2021 2.รุ่น 

Super Open 10 เซียนประจัญบาน 2021 3.รุ่นเที่ยวป่า Open 

10 เซียนประจัญบาน 2021 และ 4.รุ่น Off Road Club Team 

10 เซียนประจัญบาน 2021 แข่งขันวันที่ 20-23 มกราคม 2565 

นี้ ที่สนาม Grand Prix Motor Park อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

เลสเตอร์ร่วงไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก

ลอนดอน • เบรนดอน ร็อดเจอร์ส กุนซือเลส

เตอร์ ซิตี ยอมรับว่าเขาไม่รู้จักว่ายูโรปา คอน

เฟอเรนซ์ลีกคืออะไร หลังเลสเตอร์บุกไปแพ้นา

โปลี 3-2 ตกรอบยูโรปาลีกอย่างพลิกความคาด

หมาย เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา

จากชัยชนะ นาโปลีส่งเลสเตอร์ ซิตี ตก

รอบยูโรปาลีก และทีมจากอิตาลีผ่านเข้าสู่รอบ            

น็อกเอาต์สำาเร็จในการแข่งขันของกุ่มซี ที่จบรอบ

แบ่งกลุ่มแบบมีดรามา

ก่อนการแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบแบ่ง

กลุ่มจะเริ่มต้นนั้น เลสเตอร์เป็นทีมนำาของกลุ่ม 

แต่จากความพ่ายแพ้ที่เนเปิลส์ทำาให้พวกเขา

หล่นไปอยู่อันดับตามของตาราง และต้องไปเล่น

ในรอบน็อกเอาต์ของถ้วยอันดับ 3 ของยุโรปใน

เดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

“ผมตอบด้วยความสัตย์จริง ผมไม่รู้กระ 

ทั่งว่าการแข่งขันรายการนั้นมันคืออะไร” เบรน                                                            

ดอน ร็อดเจอร์ส ตอบคำาถามเกี่ยวกับยูโรปา 

คอนเฟอเรนซ์ลีก ถ้วยอันดับ 3 ของฟุตบอล

สโมสรยุโรป

“ผมมีสมาธิกับการแข่งขันยูโรปาลีก และ

ต้องการที่จะคว้าแชมป์กลุ่มนี้มาครองให้ได้ หรือ

อย่างน้อยก็ต้องจบอันดับ 2 ผมไม่แน่ใจว่ามันคือ

รายการอะไร แต่อีกไม่นานเราคงจะรู้จัก”

เจ้าบ้านนาโปลีออกนำาไปก่อน 2 ประตู 

แต่ เลสเตอร์ ซิตี ก็ไล่ตามตีเสมอสำาเร็จก่อนจบ

ครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม ประตูที่ 2 ของ เอลจิฟ 

เอลมัส ในนาทีที่ 53 ช่วยให้เจ้าบ้านนาโปลีคว้า

ชัยชนะ 3-2

สปาร์ตัก มอสโก จบเป็นอันดับ 1 ของ

กลุ่มซี หลังบุกไปชนะ ลีเกีย วอร์ซอว์ ถึง

โปแลนด์ จากประตูโทนในนาทีที่ 17 ของเซลิม

คาน บากาเยฟ

เลสเตอร์ ซิตี ทีมที่เจอทั้งปัญหาผู้เล่นและ

ทีมงานติดโควิด-19 รวมถึงอาการบาดเจ็บ

อื่นๆ จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ยูโรปาลีกได้ 

หาก โทมัส เป็กฮาร์ท ผู้เล่นของ ลีเกีย วอร์ซอว์                                                        

ไม่พลาดลูกโทษที่จุดโทษในช่วงทดเวลา 

นาโปลีจบอันดับ 2 ของกลุ่มนี้โดยมี

คะแนนดีกว่า เลสเตอร์ ซิตี 2 คะแนน ผ่าน

เข้ารอบน็อกเอาต์ของยูโรปาลีก ซึ่งจะเปิด

ฉากในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

ร็อดเจอร์สมีโอกาสเข้าไปเจอกับเซล

ติก อดีตทีมที่เขาเคยคุมในการแข่งขันยูโรปา 

คอนเฟอเรนซ์ โดนเซลติกจบอันดับ 3 ของ

กลุ่มจี แม้ในแมตช์คืนวันเดียวกันพวกเขาจะ

ชนะทีมอันดับ 2 ของกลุ่มอย่าง เรอัล เบติส 

3-2 ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม เคียวโกะ ฟุรุฮาชิ กอง

หน้าชาวญี่ปุ่นของทีมเซลติกมีอาการบาดเจ็บ

เอ็นร้อยหวาย และแองเจลอส พอสเตคูกลู 

กุนซือของเซลติก กล่าวว่า “สถานการณ์ดูไม่

ค่อยดีนัก เราต้องรอดูและประเมินกันอีกครั้ง

ว่าอาการของเขาแย่แค่ไหน”

ดินาโม ซาเกร็บ ทีมอันดับ 2 ของกลุ่ม

เอช ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์สำาเร็จจากลูกยิงไกล

ตั้งแต่นาทีที่ 3 ของมิสลาฟ ออร์ซิช พาทีมบุก

มาชนะแชมป์กลุ่มอย่าง เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1-0

มาร์เซย ที่ต้องไปเล่นในยูโรปา คอน

เฟอเรนซ์ แน่นอนแล้วเอาชนะ โลโคโมทิฟ 

มอสโก 1-0 โดยแชมป์กลุ่มนี้เป็นกาลาตาซา

รายที่เสมอที่อันดับ 2 ลาซิโอ 0-0

สำาหรับลิยง แชมป์กลุ่มเอ พลาดสถิติ

ชนะ 100 เปอร์เซ็นต์ในการแข่งขันรายการ

นี้ในฤดูกาลนี้หลังเฝ้ารังเสมอเรนเจอร์ส ทีม

อันดับสอง 1-1.

บุรีรัมย์ • การแข่งขันจักรยานยนต์

ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย 

รายการโออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์

ไบค์ 2021 สนามสุดท้ายในการลุ้น

แชมป์ประจำาปี โดยมีคิวดวลความเร็ว

สนามสุดท้ายวันที่ 10-12 ธันวาคม

นี้ ณ สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์ 

ซึ่ งจะเป็นครั้ งแรกที่ มี

การชิงชัย 2 เรซในสุด

สัปดาห์เดียว ภายใต้

การลุ้นแชมป์ประจำา

ที่เข้มข้น ล่าสุดเพิ่ง

ผ่านการควอลิฟาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 

ธันวาคมที่ผ่านมา

ยูโรปาลีก • นักเตะนาโปลีกอดกันกลมหลังเปิดสตาดิโอ ดิเอโก อาร์มานโด มาราโดนา 

ในเนเปิลส์  ประเทศอิตาลี เฉือนชนะ เลสเตอร์ ซิตี 3-2 ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ยูโรปาลีก 

ส่วนเลสเตอร์หล่นไปเล่นยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

จากผลงานของ “ตี” อนุภาพ ซามูล อดีตเด็กฝึกของ

วีอาร์ 46 มาสเตอร์แคมป์ทีม จากสังกัดยามาฮ่า ไทย

แลนด์ เรซซิ่งทีม ที่ทุบสถิติเป็นครั้งที่ 2 ในสุดสัปดาห์

นี้ ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 34.421 วินาที คว้าโพลไป

ครองอย่างเด็ดขาดเหนือทีมเมทอย่าง “แสตมป์” อภิ

วัฒน์ วงศ์ธนานนท์ ในกริดที่ 2 ถึง 0.618 วินาที ส่วน

จ่าฝูงบนตารางแชมเปียนชิพอย่าง “ติ๊งโน๊ต” ฐิติพงศ์ 

วโรกร จากคาวาซากิ ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ได้ออกตัว

จากกริดที่ 3 ตามหลัง 1.358 วินาที

โดยในรุ่นซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี สนามสุดท้าย

มีชื่อของ “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภวภัทร อดีตนักบิดโม

โตทรีคัมแบ็กแทร็กอีกครั้งให้กับ คลีนโปรเจ็ก บริดจ 

สโตน โมโตวิช แสนแปด นึกขึ้นได้ว่าจะแข่งเมื่อวาน 

เรซซิ่งทีมซึ่งกดเวลามาเป็นอันดับ 4 กับรถแข่งดูคาติ 

V4R ขณะเดียวกันยังมีนักบิดเกาหลีเข้าร่วมแข่งขันถึง 

3 คนในรุ่นเอสบีทู ได้แก่ คิม คยุง โฮ จาก เจ.เอ. เรซ

ซิ่งทีม, ซง คโยฮัน และยู บยุงฮา จากเอวีอาร์พี เรซ

ซิ่ง เทรนนิ่ง

ขณะที่สถานการณ์ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 

ซีซี ก็มีการชิงตำาแหน่งโพลอย่างเข้มข้น ผลปรากฏ

ว่า “มุกข์” มุกข์ลดา สารพืช นักบิดสาวแกร่งจาก

ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ กดเวลามาเป็นอันดับ 

1 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 38.445 วินาที เฉือน

จ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมอย่าง “โฟลท” รัฐ

พงษ์ วิไลโรจน์ จากยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม 

เพียง 0.005 วินาทีเท่านั้น ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ 

“ดรีม” สิทธิศักดิ์ อ่อนเฉวียง จากฮอนด้า เรซซิ่ง 

ไทยแลนด์ ตามหลังเพียง 0.081 วินาที

ด้านผลควอลิฟายในรุ่นซูปอร์สต็อก 1,000 

ซีซี ตำาแหน่งโพลตกเป็นของจ่าฝูงอย่าง “เจมส์” 

ชานนท์ ชุ่มใจ จากยามาฮ่า พีทีที บริดจสโตน อาร์

ซีที ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 38.301 วินาที เหนือ

อันดับ 2 อย่าง “ตาล” รัชดา นาคเจริญศรี จาก 

ตาล เรซซิ่ง คอนเน็คต์ ถึง 1.336 วินาที ส่วนกริด

ที่ 3 เป็นของ ออ ปิตบุตร จากคอร์ มอเตอร์สปอร์ต 

ตามหลัง 1.672 วินาที

สำาหรับการแข่งขันในสนามสุดท้ายจะดวล

ความเร็วรอบชิงชนะเลิศเรซแรกในวันเสาร์ที่ 11 

ธันวาคม และปิดท้ายการลุ้นแชมป์ประจำาปีในเรซ

สุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคมนี้ ถ่ายทอดสด

ทาง True Sports HD 2 / True visions ช่อง 667 

เริ่มเวลา 15.00 น.

คลาสสูงสุดของไทยอย่าง

ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี เป็น

อีกครั้งที่มีการสร้างสถิติเวลา

ต่อรอบใหม่ของสนามช้าง 

อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต 

งานใหญ่ • นฐา ชมเสวี ผู้จัดการทั่วไปสวนน้ำา วานา นาวา และ

ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ พร้อมด้วย ธนะศักดิ์ จรรยาพูน 

กรรมการอิสระ บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

และนารา เกตุสิงห์ ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บี.กริม ร่วม

ในพิธีปิดการแข่งขันเทนนิส “แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัส

ทรี 4.0 โอเพ่น 2021” ณ ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ตคลับ

‘มุกข์’เฉือน‘โฟลท’ซิวหัวแถว600ซีซี

‘อนุภาพ’โพลรุ่น1,000ทุบสถิติสนาม

“มุกข์” มุกข์ลดา สารพืช นักบิดสาว

แกร่งจาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ 

ฉัตรชัย บุตรพรม

มาโน โพลกิง
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10 บันเทิงเท

 ร้านอาหารท่ีจะแนะนำาในวันน้ี คือ ร้าน Boat Bar & Bistro 

เจ้าของร้านไม่ใช่คนอื่ นคนไกล คือ คุณป ิ า ต  วิ ูลย

นันท ที่อยู่ในแวดวงบันเทิงและธุรกิจยานยนต์จนเป็นที่รู้จักกันดี

 คุณโบตเคยใช้ชีวิตวัยรุ่นอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามานาน

ถึง 12 ปี มีประสบการณ์ชีวิตมากมาย เป็นคนคุยสนุกสนานยิ่ง

ถ้าให้เล่าเรื่ องชีวิตที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ที่ได้รับฟังจะได้

รับความรู้มาก เพิ่งจะเปิดร้านอาหาร oat ar  istro แห่งนี้

เมื่ อประมาณ 6 เดือน ที่ผ่านมา ต้องปิดร้านไปอีก 3 เดือน จาก

สถานการณ์ไวรัสโควิด 1  ช่วงที่ปิดร้านก็็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย ได้ทำา

ข้าวกล่องและน้ำามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำางานต่อสู้กับ

ไวรัสโควิด 1  อย่างหนักตลอดมา

 เปิดร้านนี้ขึ้นมาเพราะว่าที่บ้าน คุณพ่อ คือ ู วิ ูลยนันท ที่

ล่วงลับไปแล้วเป็นคนชอบทำาอาหารและชอบยกขบวนลูกหลาน

ไปกินที่โน่นที่นี่เสมอๆ เมื่ อถูกฝกให้เป็นอย่างนั้น จึงซึมซับเรื่ อง

อาหารอย่างไม่รู้ตัว สมัยที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณโบตก็

ทำางานในร้านอาหาร ทำาได้ทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่ง เปิดร้าน

นี้ขึ้นมาเพื่ อต้องการให้เป็นครัวที่สองของลูกค้า ส่วนรสชาติอาหาร

นั้นก็เป็นสูตรของปู่ย่าตายายและคุณพ่อที่ทำากินเองภายในบ้าน 

เมื่ อมาเปิดร้านก็ได้นำาแม่ครัวที่บ้านมาทำาอาหาร

ให้นักชิมได้ชิมฝีไม้ลายมือ มีทั้งอาหารไทยโบราณ 

อาหารฝรั่งและอาหารที่ตัวคุณโบตดัดแปลงขึ้นมา

 มาถึงร้านที่เป็นร้านเล็กๆ มีเพียง 1  กว่าโตะ

เท่านั้น คุณโบตได้บอกว่าเพื่ อที่จะควบคุมคุณภาพ

ได้ เมื่ อเลือกที่นั่งได้เรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นคอกาแฟ

สั่งกาแฟมาชิมก็จะแปลกไม่เหมือนใคร คือ แทนท่ี

พนักงานจะนำาน้ำาตาลมาให้ กลับนำา ัว่ตัด ใส่แก้ว

สวยๆ มาให้แทน ซึ่งเมื่ อจิบกาแฟแล้วแกล้มด้วย

ถั่วตัดจะเข้ากันพอดี รสชาติอร่อยอย่างไม่น่าเชื่ อ 

ถั่วตัดนี้คุณโบตได้ซื้อมาจากแม่ค้าที่มีอายุมากแล้ว

จากต่างจังหวัด โดยบอกว่าถ้ามีแรงทำาได้เท่าไร

คุณโบตขอเหมาหมด นอกจากจะช่วยให้คุณยายได้

มีงานทำาได้ออกกำาลังกายและมีรายได้แล้ว ถั่วตัด

ที่ได้มาเอาไว้แกล้มกับกาแฟในร้านและยังเป็นของ

ชำาร่วยจากร้านอีกด้วย

 อาหารที่คุณโบตแนะนำามีมากมายหลายอย่าง 

จะดูในเมนูพิเศษที่ทางร้านแนะนำาก็ได้มีทั้งรายชื่ อ

และราคาเรียบร้อยครับ เมนูที่แปลกไม่เหมือนใคร

ก็เช่น ขน กุยช่าย แทนที่จะนำาไปทอดน้ำามันกลับ

นำาไปใส่อบใน ิ วา เ ิล ทำาให้ไม่อมน้ำามัน

บวกกับน้ำาราดที่ใส่พริกขี้หนูสวน รสชาติจัดจ้าน

มาก

ขน ปง น้า ู เป็นอาหารโบราณที่สมัยนี้

หากินยากมาก แม่ครัวที่ร้านจะพิถีพิถันคัดหมูชิ้น

พิเศษมาสับละเอียดหมักกับสามเกลอ ที่มีพริกไทย 

กระเทียม รากผักชีและไข่ไก่ เหยาะน้ำาตาลทรายลงไปนิดหน่อย 

นำาไปวางบนขนมปังแล้วนำาไปทอดจนขนมปังกรอบ หมูหมักด้าน

บนสุกพอดี ยกออกมาเสิร์ฟร้อนๆ พร้อมด้วยอาจาดปรุงพิเศษ จะ

เข้ากันได้เป็นอย่างดี ยิ่งกินก็ยิ่งเพลินครับ

 แกงเขียว วานเน้อ รตี เมนูนี้คุณโบตจะพิถีพิถันเป็นพิเศษ 

เพราะถ้าเราจะต้องทำาแกงเขียวหวานสักหม้อ ก็ต้องลงทุนมาก 

ใช้เวลามาก ยิ่งถ้าใช้เนื้อดีๆ ด้วยแล้ว จะมีราคาแพงมาก แต่ที่นี่

คุณโบตจะทำาพริกแกงเตรียมไว้เป็นสูตรเฉพาะที่ตำาเอง พิเศษกว่า

ที่อื่ นๆ ก็คือตำายี่หร่าใส่ลงไปเพื่ อเพิ่มความหอมด้วย เมื่ อเนื้อที่ทั้ง

นุ่มทั้งเป อยแต่สู้ฟัน พริกแกงโขลกใหม่ๆ กะทิสดไม่ใช้กะทิกล่อง 

แกงโดยแม่ครัวฝีมือเยี่ยม คิดดูก็แล้วกันว่าแกงเขียวหวานหม้อนี้

รสชาติจะเฉียบขาดขนาดไหน เวลากินก็หยิบโรตีที่ทอดกรอบแล้ว

ตักแกงราดลงไปส่งเข้าปากเคี้ยวจะได้รสชาติอย่างชัดเจน แต่คำา

ที่สองขอแนะนำาให้ทำาอย่างเดิมแต่เพิ่มคือ เหยาะพริกน้ำาปลาสูตร

พิเศษแบบโบราณที่คุณโบตคัดน้ำาปลาดีมาใส่พริก หอม กระเทียม 

ลงไป ก็จะได้รสชาติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจนต้องต่อด้วยโรตี

แผ่นที่ 3 4 อีกครับ

 อาหารจานพิเศษอีกจานเป็นของครอบครัววิบูลย์นันท์ 

โดยเฉพาะคือ เ ี่ยงปลากะ ง เมนูนี้มีที่มาจากคุณแม่ของ

คุณโบตเป็นคนชอบกินเมี่ยงคำามาก แต่คุณพ่อบอกว่าจะต้อง

มีเนื้อสัตว์เพิ่มด้วย จึงเพิ่มปลากะพงเข้าไป ส่วนเครื่ องก็เป็น

เครื่ องเมี่ยงนั่นแหละครับ โดยแม่ครัวจะนำาปลากะพงสดๆ 

ตัวโตๆ ไปทอดจนกรอบนอกนุ่มในแล้วราดด้วยเครื่ องเมี่ยง

ทั้งหมดลงไปอย่างไม่เสียดายของ เวลากินก็เลือกผักมีทั้งผัก

กาดหอมและใบชะพลูที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาก วางใบ

ชะพลูแล้วตักเนื้อปลาที่ชุ่มด้วยน้ำาเมี่ยงและเครี่องเมี่ยงลงไป

ใส่ปากเคี้ยวก็จะมันปากเป็นอย่างยิ่ง

 ยังมีอาหารแนะนำาอีกหลายอย่างเช่น รตี ัก ข อ ชีส                                                                  

ไส้กรอกเยอร ัน กระทงทอง แกง ัส ั่นขน ปงกรอ  

สปาเกตตีปลาเค  สลัดต่าง  ล  อาหารของร้านจะทำา

จานต่อจาน โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด แม้กระทั่งปลาเค็มก็ใช้

ปลากุเลาเค็มจากอำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสที่มีราคาแพงมาก

มาใช้

วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ร้านจะแน่น เพราะมีลูกค้าที่มากันเป็น

ครอบครัวมาชิมมาอุดหนุน เพราะบรรยากาศดี ร้านหาง่าย ราคา

อาหารไม่แพง เพราะตัวของคุณโบตไม่ได้มองธุรกิจเป็นหลัก 

อยากให้ลูกค้าได้กินอาหารอร่อยในราคาที่สมเหตุสมผลครับ

อาหารโฮมเมดที่

Boat Bar & Bistro 
ถนนเกษตร-นวมินทร

ช� อราน Boat Bar & Bistro

เจาของ คุณปฏิญญา (โบต) วิบูลยนันท

สถานที่ ถนนเกษตร-นวมินทร (ประเสริฐมนูกิจ)  รานอยูที่ถนนเกษตร-นวมินทร ฝงขาเขาตรงตอมอ ที่ 
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หยุดทุกวันจันทร

ณครูสาวชาวรัสเซีย วัย 23 เปิด

เผยว่า เธอโดนไล่ออกหลังจากวิดีโอ

โพสท่ายั่วๆ ที่เธอโพสต์ทางอินสตา

แกรม กลายเป็นไวรัลในหมู่เด็กนักเรียนและ

ผู้ปกครอง

วิกตอเรีย คาชิรินา โพสต์วิดีโออีโรติก

ของตัวเองลงอินสตาแกรม เป็นช่วงที่เธอกลับ

ถึงบ้านแล้วเปล้ืองผ้าจนเหลือแต่ชุดช้ันในใน

ท่วงท่าที่สุดจะเย้ายวนชวนจิ้นมากๆ

ปัญหาเริ่มต้นเมื่อคุณแม่ของนักเรียน

ภาษาและวรรณกรรมรัสเซียมีการร้องเรียนถึง

เรื่องดังกล่าว

เธอขอให้หยุดโพสต์วิดีโอที่ค่อนข้างโชว์

เนื้อหนัง หรือไม่ก็ปิดแอคเคาต์ในโซเชียลไป

เลย

“ลูกสาวของฉันได้ดูส่ิงนี้แล้ว และแน่ 

นอนว่าตอนนี้คุณดังใหญ่แล้ว แต่ไม่ใช่ในฐานะ

คุณครู”

วิกตอเรีย คาชิรินา เป็นครูจบใหม่ เธอ

บอกว่า เป็นเธอจะบล็อกลูกสาวไม่ให้เข้ามา

ดู พร้อมกับเสริมว่า คุณแม่เองควรไปให้ความ

สนใจกับพฤติกรรมการท่องอินเทอร์เน็ตของ

ลูกสาวให้มากขึ้น

ครูสาวยืนกรานว่าเธอไม่ได้ทำาผิดอะไร

“ฉันเคยเต้นโพลแดนซ์มาเป็นเวลาหลาย

ปี และฝันที่จะทำาวิดีโอของตัวเองมานานแล้ว

“แน่นอนว่าฉันไม่ได้เจตนาทำาคลิปขึ้นมา

เพื่อให้เด็กนักเรียนดู คุณแม่ของนักเรียนคนน้ี

ต้องการให้ฉันปิดแอคเคาต์ แต่ฉันขอปฏิเสธ 

และฉันเลือกที่จะบล็อกแม่ลูกคู่นี้แทน”

แต่มันก็สายเกินไปสำาหรับคุณครูสุด

เซ็กซี่

“ผู้อำานวยการโรงเรียนมีจดหมายถึงฉัน 

และสั่งให้ฉันเอาวิดี โอออกจากอินสตาแกรม 

เนื่องจากตอนนี้มันกระจายราวกับไฟป่าลุกลาม

ไปแล้วในหมู่ผู้ปกครอง”

วิกตอเรียสำาเร็จอนุปริญญาจากมหา 

วิทยาลัยด้านการสอน Novosibirsk State  

Pedagogical University เธอบอกว่า เธอถูก

กล่าวหาว่าโพสต์เน้ือหาท่ียั่วยุ และวิดี โอดัง

กล่าวก็กลายเป็นไวรัลในหมู่เด็กนักเรียนและ

ผู้ปกครอง

ผู้อำานวยการคนดังกล่าวบอกเธอว่า “คุณ

ก่อให้เกิดพายุลูกใหญ่ และเราจำาเป็นต้องทำา

อะไรสักอย่าง”

“ผมเองก็มีลูกแล้ว 2 คน และผมเข้าใจ

ว่าผู้ปกครองเหล่านั้นรู้สึกอย่างไร”

ครูสาวได้รับแจ้งว่าเธอได้แสดงให้เห็น

ตะเพิดครูสาวคลิปว่อนโรงเรียน

คริสตินา ริชชี ประกาศข่าวดี ตอนนี้เธอได้ลูกคนที่สอง และเป็น

ลูกคนแรกที่เกิดกับสามีคนปัจจุบัน มาร์ก แฮมป์ตัน

อดีตสาวน้อยหน้าหลอน เวนส์เดย์ แอดดัมส์ จาก  

The Addams Family เวลานี้อายุ 41 เผยข่าวการมาของสมาชิก

ใหม่ของครอบครัวทางอินสตาแกรมเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา โดยมี

การโพสต์วิดีโอของลูกสาวที่เพิ่งออกมาลืมตาดูโลก นักแสดงสาว

กล่าว “เบบี้ คลีโอ อยู่ที่นี่แล้ว เราหลงรักเธอมากๆ เธอยังมีคุณ

พ่อที่เหลือเชื่อที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้

ส่วนคุณพ่อมือใหม่ มาร์ก วัย 37 ก็ประกาศข่าวดีทาง

โซเชียลมีเดีย เพื่อแสดงความดีอกดีใจกับการมาของทารกน้อย 

หน้าตาน่ารักน่าชัง

ข่าวน่าตื่นเต้นของท้ังคู่เกิดขึ้น 2 เดือนหลังจากที่ท้ังสอง

คนเข้าพิธีแต่งงานสวมแหวนให้แก่กัน และ 4 เดือนหลังจากที่ 

คริสตินา ริชชี ประกาศว่าเธอท้องแล้ว

ในการประกาศการแต่งงานเมื่อเดือนตุลาคม เธอเพียงแค่

แชร์รูปเซลฟีของทั้งคู่ และเขียนแค่ว่า “Mr. and Mrs.”

interthaipost69@gmail.com

อดีตหนูนอย หง  a s a i

ดลูกคนที่สอง ลว-คน รกกับสามี หม

เบบี้ คลีโอ เป็นลูกคนที่สองของคริสตินา

โดยเธอมีลูกอยู่แล้ว 1 คน อายุ 6 ขวบ ชื่อ 

เฟรเดอริก เกิดกับสามีเก่าคือ เจมส์ เฮียร์เดเกน

คริสตินา กับ เจมส์ บรรลุข้อตกลงในการ

เลี้ยงดูและดูแลเฟรดดี เมื่อเดือนเมษายน หลัง

จากตกลงที่จะแยกทางกันกับคริสตินา ซ่ึงท้าย

สุดเธอได้รับอนุญาตให้ได้สิทธิ์ให้ลูกอยู่ในความ

ดูแลของเธออย่างเต็มที่.

คุ

ถึงเสรีภาพในการแสดงออกของเธอในการ

ทำาวิดี โอดังกล่าว แต่ในการทำาเช่นน้ันได้

เหยียบย่ำาเสรีภาพของเรา

ท่าน ผอ.บอกเธอไปอีกว่า “หากคุณ

ต้องการพิสูจน์ตัวเอง (ในฐานะอีโรติกแดน

เซอร์ เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ตามเส้นทางนี้”

“คุณถูกไล่ออกแล้ว น่ีคือโอกาสที่ดีที่

จะสื่อให้ผู้ปกครองทั้งหมดรับรู้ถึงหลักการ

ทางศีลธรรมที่เรายึดถือ”.
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11บันเทิงไทย

08.05 น. ได้เวลาตามฤกษ์อันเป็นมงคล 

เจ้าบ่าว-เจ้าสาว พร้อมญาติผู้ใหญ่ได้ทำาพิธี

ทางศาสนา ตักบาตร พร้อมถวายอาหาร

พระ โดยพระสงฆ์จากวัดปทุมวนาราม

ทำาพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็น

สิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่ของทั้งสอง 

หลังจากนั้นในเวลา 09.09 น. ทางเจ้า

บ่าวได้แห่ขบวนขันหมากตามธรรมเนียม

พิธีไทยแบบครบถ้วน โดยคุณพ่อของเจ้า

บ่าว พร้อมด้วย พิชัย จิรังสรรพสุข เถ้าแก่

าหรับงานหม้ันและงานมงคลสมรส                           

ของจั๊กจั่น-อคัมย์สิริ สุวรรณศุข 

บุตรีนางวนิดา สุวรรณศุข กับ

เค-วัฒนา เจริญศักดิ์วัฒนา บุตรชายนาย

ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา และนางอำาไพ 

เจริญศักดิ์วัฒนา ณ โรงแรมสยามเคมปิน

สกี้ ได้มีการจัดตามธรรมเนียมประเพณี

แบบเรียบง่าย ท่ามกลางความยินดีของ

ครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย 

โดยในช่วงเช้าวันที่ 10 ธ.ค. เวลา 

ฝ่ายชาย นำาขบวนญาติเจ้าบ่าวผ่านประตู

เงินประตูทองประตูชัยเพื่อมาสู่ขอเจ้าสาว

กับคุณแม่วนิดา สุวรรณศุข และ รศ.ดร.

ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต ผู้ใหญ่ฝ่าย

เจ้าสาว ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่

เปี่ยมความสุข 

ในเวลา 10.55 น. เจ้าบ่าวได้สวม

แหวนแต่งงานให้กับเจ้าสาว พร้อมประกอบ

พิธีหล่ังน้ำาพระพุทธมนต์ มีคุณพ่อและคุณแม่

ของบ่าวสาวเป็นผู้เจิมและสวมมงคล โดยมี 

สํ
ป๋อมแป๋ม-นิติ ชัยชิตาทร เป็นพิธีกรในงาน

ช่วงเช้า และพีเค-ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร รับ

หน้าท่ีเป็นพิธีกรในงานช่วงบ่าย ในส่วนของ

สินสอดทองหม้ันน้ันเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขอ

อนุญาตไม่เปิดเผย แต่งานน้ีเจ้าบ่าวแอบ

เปรยว่าให้สมเกียรติเจ้าสาวและครอบครัว

และในช่วงบ่ายบ่าวสาวได้ควงคู่

ออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่ๆ สื่อมวลชน เจ้า

สาวมาในชุดสีขาวของแบรนด์ milin front 

row wedding และเจ้าบ่าวชุดสีแดงเบอร์

กันดี ของแบรนด์ herringbone menswear     

ซี่งงานจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-

19 มีการตรวจคัดกรองแขกผู้ร่วมงานและ

สื่อมวลชนทุกแขนงก่อนเข้างาน

จั๊กจั่น อคัมย์ศิริ ยอมรับว่าคู่ของตัว

เองนั้นกว่าจะมาถึงวันนี้ ได้ผ่านอะไรมา

ด้วยกันเยอะมาก ขอบคุณฝ่ายชายที่ยังจับ

มือกันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ ไม่ปล่อย 

“ดีใจที่ผ่านมาได้ เขาก็อยู่เคียงข้างเรา

ตลอด ขอบคุณที่จับมือกันและกันแน่น ไม่

ปล่อย จนถึงตอนน้ี มัน

เป็นจุดเร่ิมต้นของชีวิตคู่

เรา เราโตมาจากคนละ

ครอบครัว ถูกเล้ียงดูกัน

มาคนละแบบ ต่อจากน้ี

เราต้องจับมือกันเดินไป

ข้างหน้า อาศัยความรัก 

ความเข้าใจ สัญญาว่า

จะดูแลกันและกันแบบน้ี

ตลอดไป มีอะไรก็จะพูด

คุย ปรับความเข้าใจกัน

เมื่อเดือนพฤษ 

ภาคมท่ีผ่านมา เราจด

ทะเบียนเพื่อเอาฤกษ์

กันไปแล้ว แพลนชีวิตคู่

หลังจากน้ีคิดว่าจะมีลูก

เลย เพราะอายุสมควร

ท่ีจะมีแล้ว ความรู้สึก

ในวันน้ีมีความสุขมากๆ 

ค่ะ เพราะมันไม่ใช่แค่

วันของเรา 2 คน แต่

ทุกคนท่ีเรารักมาร่วม

แสดงความยินดีกับเรา 

ดีใจมากท่ีวันสำาคัญของ

เรายังมีพวกเขาอยู่”

ด้านหนุ่มเคกล่าวว่า “ผมจะบอก

เขาตลอดว่าต้ังแต่ตอนท่ีเขาเล่นละคร เขา

อาจจะเครียดจากงาน มีอะไรก็คุยกับเรา

นะ เรารับฟัง สำาหรับเรื่องลูกผมอยากมี

ลูก 2 คน เพราะท้ังผมและจ่ันต่างก็มีพ่ีน้อง 

เวลามีอะไรเราก็แชร์กัน แต่ก็ต้องแล้วแต่

เขา เพราะเขาเป็นคนอุ้มท้อง ส่วนความรู้สึก

ในวันน้ีผมมีความสุขมาก ทุกคนท่ีเรารักมา

แสดงความยินดี เห็นรอยย้ิม ได้ยินคำาอวยพร

จากพวกเขาแล้วมีความสุขมากครับ”.

ปักธงในสนามเอนเตอร์เทน

เมนต์ด้วยกลยุทธ์และแนวคิดแบบ 

Leadership สำาหรับ วุธ-อนุวัติ วิเชียร 

ณรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โฟร์ โนล็อค จำากัด กับเป้าหมาย

ใหญ่ที่ต้องการผลักดันมิวสิกและเอน        

เตอร์เทนเมนต์ของเมืองไทยให้ลงแข่ง

ในสนามโลกอย่างสมศักดิ์ศรี

ล่าสุดเพิ่งประกาศความร่วม

มือ 4NOLOGUE X ABYSS เป็น 

Exclusive Agency เพียงเจ้าเดียวที่

ได้สิทธิ์ดูแลทุกกิจกรรมของแบมแบม 

GOT7 ในประเทศไทย และจัดงาน 

TRINITY 1ST FULL ALBUM BREATH 

PRESS CONFERENCE งานแถลงข่าว

การกลับมาในรอบ 2 ปีของ 3 หนุ่ม 

TRINITY (ทรินิตี้) หนึ่งใน Fragship 

ของ 4NOLOGUE (โฟร์ โนล็อค) ซึ่งถูก

วางในแพลนยักษ์ที่จะมารันวงการเอน

เตอร์เทนเมนต์ของประเทศไทยให้ไปสู่

สากลให้ได้

โดย วุธ อนุวัติ บิ๊กบอสโฟร์ โน

ล็อคกล่าวว่า “สำาหรับ 4NOLOGUE X                                     

ABYSS ที่เพิ่งประกาศไป ก่อนอื่นต้อง

ขอขอบคุณ ABYSS ที่ให้ความไว้วางใจ

กับเรา ให้เราได้ดูแลงานของแบมแบม

แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงขอบคุณแฟนๆ 

ของน้องด้วยเช่นกันครับที่สนับสนุนโฟร์โน

ล็อคเสมอมา เราทำางานกับฝ่ังเกาหลีมาค่อน

ข้างนาน โดยเฉพาะค่ายท่ีมีเด็กไทยอยู่ในน้ัน 

ส่วนหน่ึงโฟร์โนล็อคต้องการสนับสนุนคน

ไทยท่ีไปเป็นศิลปินต่างประเทศ หรือแม้แต่

คนไทยท่ีเป็นศิลปินไทย เราอยากเป็นส่วน

หน่ึงท่ีช่วยซัพพอร์ตเด็กไทยท่ีมีความต้ังใจ

เหล่าน้ี และเติบโตไปพร้อมๆ กัน

โฟร์ โนล็อคจะร่วมงานกับต่างชาติ

เท่านั้นใช่หรือไม่ คือ เราทำางานได้กับทุก

คนครับ ทั้งไทยและต่างประเทศ แต่เหตุผล

ที่มีภาพเรากับต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ก็

เพราะเราต้องการงานที่มีคุณภาพเทียบเท่า

สากล และต้องยอมรับว่าวันนี้เกาหลีเป็น

ประเทศที่มีประสบการณ์ด้านเอนเตอร์เทน

เมนต์มากกว่าบ้านเรา ด้วยอุตสาหกรรมเขา

ที่โตมาก เขาจึงมาพร้อมกับประสบการณ์ที่

เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการทำางานร่วม

กับเขา คนไทยเก่งๆ เราก็มีครับ เอ็มวี ภาพ

นิ่ง ในหลายๆ งานของ 4NOLOGUE หรือ 

TRINITY ก็เป็นฝีมือคนไทย

(มาเข้าสู่การทำางานของ TRINITY 

ในอัลบั้มนี้บ้าง) การทำางานในครั้งนี้ของ 

TRINITY ถูกวางไว้นานมากครับ ตั้งแต่

ปี 63 แต่เราจำาเป็นต้องเลื่อนเพราะ

สถานการณ์ โควิด ซึ่งก็เป็นสถานการณ์

ที่ทั้งโลกเจอและได้รับผลกระทบ รวมถึง

เราเองก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่ใน

ระหว่างนั้นเราก็ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการ

พัฒนางาน TRINITY 1ST FULL ALBUM 

EP.01 BREATH ให้มีคุณภาพให้มาก

ที่สุด (ทำาไมเลือกลงทุนสูงมากในเวลาที่

ยังประเมินสถานการณ์ไม่ได้แบบนี้) งาน

แบบ 4NOLOGUE เป็นงานที่ต้องลงทุน

เท่านั้นครับ ไม่ว่าจะภาวะเศรษฐกิจแบบ

ไหน เพราะเรามีมาตรฐานที่วางเอาไว้ ส่วน

เวลาที่เหมาะสมหรือไม่ ไม่มีใครรู้อนาคต 

เราแค่ทำาวันนี้ ทำาทุกงานให้ดีที่สุดเพื่อคน

ที่รอติดตามผลงานของเรา เราลงทุนกว่า 

20 ล้าน สำาหรับ LIFE AIN’T OVER แต่

เราทำางานต่างไปจากเดิม มีการนำาเสนอชิ้น

งานใหม่ๆ ที่ 4NOLOGUE และ TRINITY 

ทำามาเพื่อแฟนๆ พอเราอยากได้อะไรที่มี

มาตรฐาน มีชิ้นงานที่เพิ่มขึ้น มันก็จำาเป็น

ต้องแลกมากับการลงทุนที่ค่อนข้างสูงเพื่อ

ให้ได้งานในแบบที่เราขีดเส้นไว้

(ในอนาคตไฟร์ โนล็อคจะมีอะไรมา

เซอร์ไพรส์วงการนี้อีกหรือไม่) มีแน่นอน

ครับ โฟร์ โนล็อคมีโปรเจ็กต์ใหญ่ที่วางไว้ 

หลังจากที่เราทำา 9x9 เพื่อจุดพลุให้ T-POP 

เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ต่อเนื่องด้วย TRINITY ให้

เป็นมาตรฐานสากล ส่วนพลุลูกต่อไปที่เรา

จะจุดคงได้คุยกันอีกครั้งเร็วๆ นี้ครับ”.

            

‘จั๊กจั่น-เค วัฒนา’ควงคู่วิวาห์หวาน

วางแพลนพร้อมเปิดอู่มีทายาททันที

‘วุธ อนุวัติ’ปักธงมุ่งโกอินเตอร์

ชูกลยุทธ์สร้างผลงานระดับสากล



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กอนจะเปน “ขาวคุณภาพ” ท่ีแสนอรอย  

สิ่งที่ตองใหความสําคัญคือ “เมล็ดพันธุขาว

คุณภาพ”  ที่ผานการปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยว

อยางพิถีพิถัน ภายใตมาตรฐานจากศูนยวิจัย

ขาวแพร โดยกรมการขาว 

นายมุงมาตร วังกะ ผูอํานวยการ

ศูนยวิจัยขาวแพร กลาววา ศูนยวิจัยขาวแพร

เปนหน�วยงานท่ีผลิตเมล็ดพันธุขาวช้ันพันธุหลัก 

สงตอใหศูนยเมล็ดพันธุขาว นําไปผลิตเปนชั้น

พันธุขยายและพันธุจําหน�าย รวมทั้งสงเสริม

และพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหกับกลุม

เกษตรกรผูปลูกขาวในโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ ในพื้นที่รับผิดชอบ 

คือ จ.แพรและน�าน เพ� อใหเกษตรกรมีความรู 

ความเข้าใจในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์

ขาวทุกขั้นตอน ตั้งแตการปลูก การดูแล การ

เก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียวรวมไปถึง

การจําหน�าย เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ

“เมล็ดพันธุขาวคุณภาพ” ความพิถีพิถันจากใจชาวนาเมืองเหนือ

การปลูกขาวได ในรูปแบบการรวมกลุมเปน

แปลงใหญใหประสบความสําเร็จ และท่ีผานมา

ในชวงสถานการณของโรคระบาด Covid-19 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมการขาว

ไดสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกกลุมเกษตรกร

ตามโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตร

สมัยใหมและเช� อมโยงตลาด โดยสนับสนุนงบ

ประมาณกลุมละไมเกิน 3 ลานบาท โดยทาง

จังหวัดน�าน ที่ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา ก็

เปนเกษตรกรอีกหนึ่งกลุมที่ ไดรับงบประมาณ

ชวยเหลือจากโครงการนี้ดวยเชนกัน 

นายประภาส อินตะแสน ประธาน

กลุมนาแปลงใหญขาว ตําบลปาคา อําเภอ

ทาวังผา จังหวัดน�าน กลาววา จากเดิมกลุม

นาแปลงใหญขาวตําบลปาคา ประสบปญหา

ในการขาดแคลนเมล็ดพันธุขาวเพ� อการเพาะปลูก 

จากน้ันศูนยวิจัยขาวแพรไดเขามาเปนพี่เลี้ยง

ที่คอยสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวคุณภาพ โดยมีนักวิชาการเกษตร

คอยดูแลและสงเสริมความรู

อยูเสมอ และกลุมยังไดรับการ

สนับสนุนเคร่ืองจักรกลเพื่อนํามา

ใชลดตนทุนการผลิต ลดแรงงาน 

ลดเวลาในการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

ทั้งรถ Forklift เคร� องเกี่ยวนวดขาว 

เคร� องอัดฟางขาว ลานตากเมล็ด

พันธุขาว โรงเก็บเมล็ดพันธุขาว ถุงบรรจุ

เมล็ดพันธุขาว เปนตน ปจจุบันกลุมนาแปลง

ใหญขาวแหงนี้มีการบริหารจัดการกลุมได

อยางดีเยี่ยม และสามารถเพิ่มอัตราการผลิต

เมล็ดพันธุขาวไดมากกวา 100 ตันตอป ทําให

สามารถสรางรายไดมี เงินทุนหมุนเวียน

ภายในกลุม และสามารถเช� อมโยงตลาดเมล็ด

พันธุขาวไดทั่วประเทศ

นายประภาส กลาวเพิ่มเติมวา เปน

ความภาคภูมิใจ ที่ศูนยวิจัยขาวแพร โดยกรม

การขาว ไดเล็งเห็นความสําคัญในการรวม

กลุมเกษตรกรใหเปนการผลิตเมล็ดพันธุขาว

คุณภาพในรูปแบบนาแปลงใหญ พวกเรากลุม

นาแปลงใหญขาว ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา 

จังหวัดน�าน จะเปนอีกหนึ่งกําลังสําคัญในการ

ผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพใหกับประเทศไทย

อยางแน�นอน

รวมพิธีสวดพระอภิธรรม    ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปนประธานในพิธีสวดพระ

อภิธรรมศพ คุณพอสุรัตน ชัยวิสุทธิ์ บิดา ณิชยา ชัยวิสุทธิ์ โดยมี สุรนันทน เวชชาชีวะ, 

พัชรพิมล ยังประภากร, พิศิษฐ สมพลวัฒนา, ศรีศุภางค มอริส, อารีรัตน กฤษณะสมิต 

และ ฯลฯ รวมในพิธี ที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

เปดศูนยการคาเซ็นทรัล อยุธยา     วีระชัย นาคมาศ ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปนประธานเปดศูนยการคาเซ็นทรัล อยุธยา ศูนยการคาลําดับท่ี 36 ของเซ็นทรัลพัฒนา 

โครงการมิกซยูสที่ยิ่งใหญและดีที่สุด ประตูสูภาคเหนือและอีสาน นําความภูมิใจ “อัศจรรย

อยุธยา” สูสายตาโลก โดยมี ปรีชา เอกคุณากูล ,วัลยา จิราธิวัฒน , สุทธิภัค จิราธิวัฒน , 

ชนวัฒน เอื้อวัฒนะสกุล, นภารัตน ศรีวรรณวิทย วุฒิชัย ดานชัยวิจิตร ใหการตอนรับ 

และมีดาราดัง เบลลา ราณี แคมเปน มาสรางสีสัน ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล อยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

“TIP @ พีทีทีสเตชั่น รวมปนบุญ สูภัย COVID-19”     ดร.ปราโมทย วิบูลยกิจโชติ  

รองกรรมการผูจัดการใหญ  บมจ.ทิพยประกันภัย พรอมดวย คุณสมยศ คงประเวช รอง

กรรมการผูจัดการใหญธุรกิจคาปลีก บมจ.ปตท.นํ้ามันและการคาปลีก หรือโออาร และธารินี 

สุทธิปริญญานนท นายกสมาคมการคาผูแทนจําหน�ายสถานีบริการน้ํามันพลังไทย มอบ

เงินบริจาค จํานวน 193,095 บาท จากโครงการ “TIP @ พีทีทีสเตชั่น รวมปนบุญ สูภัย 

COVID-19” โดยลูกคาท่ีซ้ือประกันภัยทุกประเภทผานชองทางตัวแทนพีทีที สเตช่ัน ระหวาง

วันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน ทุกๆ 100 บาทจากคาเบี้ยประกันภัยสุทธิ จะหัก 1 บาท

เพ� อนําไปรวมสมทบบริจาคใหกับมูลนิธิรามาธิบดี เพ� อซื้อเคร� องชวยหายใจและอุปกรณ

ตางๆ ในการรักษา และชวยชีวิตผูปวยจากโควิด-19 โดยมี เสรี  คีรีศรี ที่ปรึกษาประธาน

กรรมการ บมจ.ทิพยประกันภัย  ใหเกียรติรวมมอบ ณ มูลนิธิรามาธิบดี

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง หรือ SCGP 

ผูนําดานโซลูชันบรรจุภัณฑแบบครบวงจรใน

ภูมิภาคอาเซียน ประกาศผลการแขงขันใน

โครงการ “SCGP PACKAGING SPEAK 

OUT 2021” มอบรางวัลรวม 300,000 บาท 

และโอกาสในการเขารวม SCGP Internship 

Program ใหแกผูชนะในประเภท PACKAGING 

DESIGN การครีเอทแพคเกจจ้ิงสุดสรางสรรค 

และ PACKAGING SOLUTIONS การสราง

โซลูชันเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งในรูปแบบใหม

นายวิชาญ จิตรภักดี ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร SCGP กลาววา “โครงการ SCGP 

PACKAGING SPEAK OUT เปนการแขงขัน

ที่ทาทายความคิดและความสามารถของ

นองๆ Gen Z ดวยการนําเสนอไอเดีย

สร้างสรรค์แพคเกจจิ้งให้เป็นสื่อกลางที่

สามารถพูดแทนทุกประเด็นเก่ียวกับโลก

และสังคม ผานการสงชิ้นงานที่เกี่ยวของ

กับแพคเกจจ้ิง ใน 2 หัวขอ ไมวาจะเปนเร� อง 

PACKAGING DESIGN สุดสรางสรรค หรือ

จะพัฒนาการจัดการแบบเดิมมาเพ่ิมเติม 

SCGP ประกาศผลสุดยอดคนรุนใหมรวมสงเสียงเปลี่ยนโลก 

ในโครงการ SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021

กลายเปน PACKAGING SOLUTIONS 

ใหม ๆ  โครงการนี้ถือเปนโอกาสอันดีที่ทําให

นอง ๆ ไดเขามาเรียนรูประสบการณใหม ๆ 

กลับไป และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได

รับรางวัล ขอใหนําความรูไปสานตอและ

ตอยอดกับการทํางานจริงในอนาคต”

ผลการแขงขัน มีดังนี้ 

ประเภท PACKAGING DESIGN 

1.รางวัล The Best of the Packaging 

Design Challenge ไดแก ทีม Ilovehouse-

husband กับผลงาน Oh! my man ผลิตภัณฑ

ทําความสะอาดบานสําหรับคุณผูชาย ไดรับ

เงินรางวัล 80,000 บาท และยังไดเขารวม

เปนสวนหน่ึงใน SCGP Internship Program

2.รางวัล Runner-up of the Packaging 

Design Challenge ไดแก ทีม Pineapple 

กับผลงาน ทุกคนดูดีในแบบของตัวเอง ได

รับเงินรางวัล 60,000 บาท

3.รางวัล The Final Popular Vote of 

the Packaging Design Challenge ไดแก 

ทีม Marlin กับผลงาน สอนลูกใหเปนฮีโร

จากแพคเกจครีมกันแดด ไดรับเงินรางวัล 

10,000 บาท

ประเภท PACKAGING SOLUTIONS

1.รางวัล The Best of the Packaging 

Solutions Challenge ไดแก ทีม The Victor 

กับผลงาน BUGSGUARD ฟลมปองกันมด

และแมลง ไดรับเงินรางวัล 80,000 บาท 

และยังไดเขารวมเปนสวนหนึ่งใน SCGP 

Internship Program

2.รางวัล Runner-up of the Pack-

aging Solutions Challenge ไดแก ทีม 

Amoeba กับผลงาน PASS STICK! ไดรับ

เงินรางวัล 60,000 บาท

3.รางวัล The Final Popular Vote 

of the Packaging Solutions Challenge 

ไดแก ทีม The Victor กับผลงาน BUGS-

GUARD ฟลมปองกันมดและแมลง ไดรับ

เงินรางวัล 10,000 บาท

Zegna ไดเปดรานบูติกแหงใหมลาสุด

ในกรุงเทพฯ ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัล 

เอ็มบาสซี แลนดมารกทางสถาปตยกรรม

อันทรงเกียรติ บนส่ีแยกวิทยุและถนนเพลินจิต

ที่เต็มไปดวยผูคน

บูติกแหงน้ีมีพ้ืนท่ีกวา 210 ตารางเมตร 

ซึ่งเต็มไปดวยคอลเลคชั่นที่หลากหลาย

ของแบรนด ถูกสรางขึ้นโดยสถาปนิกของ 

Zegna เอง สําหรับบูติกแหงนี้สรางผาน

ประสบการณการเดินทางของ Zegna ที่

เต็มไปดวยไลฟสไตลอันประณีตและมรดก

อันทรงคุณคา

พ้ืนท่ีดังกลาวท่ีพัฒนาข้ึนแบบช้ันเดียว 

Zegna เปดตัวบูติกแหงลาสุด 

ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ประเทศไทย

โดดเดนดวยพื้นหินวาลส (Vals Stone) 

อันเปนเอกลักษณของ Zegna ดวยโทน

สีธรรมชาติ รายละเอียดของไมและมะฮอกกานี

ฟอกขาว ประดับตกแตงดวยสีเหลืองและ

ผาทอโดย Domodossola Tessuti ที่ไดรับ

แรงบันดาลใจมากจากประเทศไทย และ

เอกลักษณเฉพาะของภูมิภาค เติมเต็มบูติก

แหงนี้ใหสมบูรณดวยเฟอรนิเจอรชิ้นสําคัญ 

ไมวาจะเปนเกาอี้เลานจ CH25 โดย Hans 

J. Wegner (1950), เกาอี้เทาแขน Gilda 

โดย Carlo Mollino (1953) และเกาอี้เทา

แขน Dezza โดย Giò Ponti (1965) ท่ีเขามา

เติมเต็มพื้นที่บูติก

เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ยังคงแพรหลายในปจจุบัน 

สายการบินไทยสมายล จึงขอแนะนําขอ

ปฏิบัติในการเตรียมตัวกอนการข้ึนเคร� องบิน 

เพ� อใหสอดคลองกับสถานการณและสะดวก

แกผู โดยสารที่ตองการเดินทางในชวงนี้

เช็คลิสตเตรียมตัวกอนการข้ึนเคร� องบิน

ในยุคโควิด-19

1. ตรวจสอบขอมูลและมาตรการ

การเดินทางเขา-ออก แตละจังหวัดอยาง

ละเอียด ในกรณีเดินทางไปตางประเทศ

ควรตรวจสอบขอกําหนดของประเทศนั้น ๆ 

กอนเดินทาง

2. เตรียมเอกสารเพ� อใชในการเดินทาง

- เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐ 

เชน บัตรประชาชน, พาสปอรต ใบขับข่ี สูติบัตร

- เอกสารอ� นๆ ท่ีจําเปน เชน Boarding 

Pass , ใบรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19

หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฯลฯ ตาม

มาตรการเขา-ออกแตละจังหวัด

3. แนะนําผู โดยสารเดินทางมาถึง

สนามบินลวงหนา สําหรับเท่ียวบินในประเทศ

อยางนอย 3 ชั่วโมง เพ� อตรวจสอบเอกสาร

ตามแตละจังหวัด และเที่ยวบินระหวาง

ประเทศอยางนอย 4 ชั่วโมง เพ� อตรวจสอบ

เอกสารและขั้นตอนภายในสนามบิน อาทิ 

แสกน QR Code หรือ X-ray สัมภาระ เปนตน

4. ผู โดยสารจะตองสวมหนากากอนามัย

ตลอดเวลา ต้ังแตเขาพ้ืนท่ีสนามบินจนกระท่ัง

ออกจากสนามบินปลายทาง (ไมอนุญาตให

สวมใสหนากากชนิดที่มีวาลวระบายอากาศ

ทุกแบบ) รวมทั้งเวนระยะหางอยางนอย 

1-2 เมตรตลอดเวลาที่อยูในสนามบิน

5. สําหรับเที่ยวบินภายในประเทศ 

แนะนําผู โดยสารเช็คอินลวงหนาผานชอง

ทางออนไลน ซึ่งสามารถทํารายการได

ลวงหนา 24 ชั่วโมงและภายใน 2 ชั่วโมง

กอนการเดินทาง หรือเช็คอินผานตูเช็คอิน

อัตโนมัติ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพ� อลด

การสัมผัสระหวางบุคคล หากไมมีความจําเปน

ตองโหลดสัมภาระ กรณีท่ีตองโหลดสัมภาระ 

ใหติดตอเคานเตอรเช็คอินไทยสมายล 

ภายในเวลาที่กําหนด หรืออยางนอย 45 

นาทีกอนเวลาเดินทาง

6. หากมีความจําเปนตองโหลดสัมภาระ 

ของมีคาตางๆ ที่ ไมควรใสกระเปาโหลด 

ควรนําติดตัวขึ้นเคร� อง ผู โดยสารสามารถ

นํากระเปาถือขึ้นเคร� องได 1 ชิ้น โดยมี

ขนาดรวมของความกวาง ความยาว และ

ความสูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 45 

นิ้ว (56 ซม. x 45 ซม. x 25 ซม. หรือ 22 

นิ้ว x 18 นิ้ว x 10 นิ้ว) และน้ําหนักสูงสุด

ไมเกิน 7 กิโลกรัม (15 ปอนด) กระเปาที่มี

ขนาดเกินกวานี้จะตองฝากเขาใตเคร� อง ณ 

เคานเตอรเช็คอินกอนการเดินทาง สําหรับ

ผู โดยสารสุภาพสตรีสามารถนํากระเปาถือ

ปกติติดตัวขึ้นเคร� องไดอีกหนึ่งชิ้น

6.1 พาวเวอรแบงค

- ความจุไฟฟา 20,000 mAh (หรือ

นอยกวา 10,000 Wh) นําขึ้นเคร� องไดไม

ระบุจํานวน

- ความจุไฟฟา 20,000 – 32,000 

mAh (หรือมากกวา 160 Wh) นําขึ้นเคร� อง

ไดไมเกิน 2 กอน

- ความจุไฟฟามากกวา 32,000 

mAh  (หรือมากกวา 160 Wh) ไมอนุญาต

ใหนําขึ้นเคร� องทุกกรณี

6.2 ของเหลวตางๆ เชน ครีม นํ้าหอม 

ชนิดละไมเกิน 100 มิลลิลิตร สวนเจล

แอลกอฮอล สามารถนําขึ้นเคร� องไดไมเกิน 

350 มิลลิลิตร รวมกันทั้งหมด ไมเกิน 

1,000 มิลลิลิตร

6.3 วัตถุอันตราย ไฟแช็ค ไมขีด 

และของมีคม หามโหลดและนําขึ้นเคร� อง 

หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

สัมภาระวาจะนําไปไดหรือไม กรุณาสอบถาม

จากพนักงานของสายการบินไทยสมายล

กอนทําการเช็คอิน

7. ขณะอยูบนเคร� องบิน ตองสวม

หนากากอนามัยตลอดเวลา หากเดินทาง

ระยะสั้น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร

และเคร� องด� ม ตามนโยบายสายการบิน 

8. หากการเดินทางใชระยะเวลานาน 

เชน ไปตางประเทศ ถอดหนากากเม� อจําเปน 

เฉพาะเวลารับประทานอาหารหรือเคร� องด� ม

เทาน้ัน แลวรีบสวมกลับทันทีท่ีรับประทานเสร็จ

9. เม� อเดินทางถึงที่หมาย สําหรับ

การเดินทางภายในประเทศใหลงทะเบียน

การเดินทางเขาแตละจังหวัดผานชอง

ทางออนไลน หรือสแกน QR Code ตาม

มาตรการของแตละจังหวัด สําหรับการเดิน

ทางตางประเทศ ใหปฏิบัติตามกฎการเดิน

ไทยสมายล แนะเตรียมพรอมกอนการเดินทางในยุคโควิด

ทางของประเทศนั้นๆ

ผู โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียด

เที่ยวบินไดที่ เว็บไซต www.thaismileair.

com, ศูนยบริการลูกคาไทยสมายล (Smile 

Service Center) ในเวลาทําการ, ติดตอ 

Call Center โทร 1181, 0-2118-8888 ให

บริการทุกวัน เวลา 06.00-21.00 น. และ

ตัวแทนจําหน�ายบัตรโดยสารไทยสมายลทั่ว

ประเทศ (Smile Travel Agents) เง� อนไข

เปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด 
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นิสสัน ประเทศไทย ม่ันใจในเทคโนโลยี

อี-พาวเวอร ที่สามารถมอบประสบการณ

การขับขี่ของรถยนต ไฟฟาใหลูกคาไดอยาง

สมบูรณแบบ สงแคมเปญ Worry-Free ดวย

ความมั่นใจในคุณภาพจากประสบการณ 

และความเปนผูนําเทคโนโลยียานยนต

พลังงานไฟฟามานานกวา 74 ป ยืนยันดวย

รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมแหงป

นิสสัน ม่ันใจมอบแคมเปญ Worry-Free 

รับประกันรับประกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

10 ป ไมจํากัดระยะทาง เพราะผูสนใจรถยนต

พลังงานไฟฟามักจะกังวล

เกี่ยวกับราคาของแบตเตอรี่ 

แตสําหรับนิสสันที่มีความ

เช่ียวชาญในรถยนตพลังงาน

ไฟฟา ยังมอบการรับประกัน

ระบบ e-POWER 5 ป หรือ 

100,000 กม. (แลวแตระยะ

ใดถึงกอน) นอกจากนี้ลูกคา

ยังสามารถคืนรถไดภายใน 

30 วัน นับจากวันท่ีลูกคารับรถ 

ตามเง� อนไขที่กําหนดของ

บริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีขอ

เสนอพิเศษอ� นๆ อีกมากมาย

ภายใตแคมเปญ Worry-Free 

เชน บริการชวยเหลือฉุกเฉิน

บนทองถนนตลอด 24 ชั่วโมง 

นิสสัน มั่นใจ อี-พาวเวอร รับประกันแบตเตอรี่ 10 ป ไมจํากัดระยะทาง

พรอมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง และเช็กระยะ 

10 ครั้ง ตั้งแต 10,000-100,000 กิโลเมตร 

ฟรีกับแพ็คเกจ SAVESAFE แพลตตินั่ม 

อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน 

ประเทศไทย เปดเผยวา นิสสันมีประสบการณ

ในรถยนตพลังงานไฟฟามานานกวา 74 ป 

บริษัทฯ เลือกเทคโนโลยีอี-พาวเวอร ซึ่งเปนท่ี

นิยมอยางมากในประเทศญ่ีปุน เพราะสามารถ

มอบประสบการณการขับขี่ของรถยนตไฟฟา

ไดอยางสมบูรณแบบ ดวยความมั่นใจวา

เทคโนโลยีอี-พาวเวอร สามารถตอบโจทย

ความตองการของลูกคาที่สนใจรถยนตที่ขับ

เคล� อนดวยมอเตอรไฟฟา 100% บริษัทฯ จึง

มอบแคมเปญ Worry-Free เพ� อใหลูกคาได

มั่นใจในเทคโนโลยีอี-พาวเวอรเชนเดียวกับ

นิสสัน ระบบขับเคล� อนดวยมอเตอร ไฟฟา 

100% โดยมีเคร� องยนตผลิตกระแสไฟฟานั้น

เรียกไดวาเปนแอดวานซ ไฮบริด ซึ่งแตกตาง

กับไฮบริดทั่วไปที่ประสบการณ ในการขับขี่ 

และการประหยัดน้ํามันท่ีมากกวาโดยเฉพาะ

การขับขี่ในเมือง ลูกคานิสสัน คิกส อี-พาว

เวอรมั่นใจไดวาคุณจะไดรับประสบการณ

การขับขี่ของรถไฟฟาแบบไรกังวล แคมเปญ

สุดพิเศษสําหรับนิสสัน คิกส อี-พาวเวอรนี้

จัดขึ้นตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตอเน� อง

ไปจนกวาจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง 

เคอิจิ ชูมะ กรรมการผูจัดการ บริษัท 

ไทยบริดจสโตน จํากัด คุณเรวัต อารีรอบ 

นายกองคกรบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต และ 

คุณจักรกฤษณ ศิริวัฒน รองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พังงา ภูเก็ต ระนอง รวมแถลงขาวโครงการ 

“Bridgestone Global Road Safety (บริดจส

โตน โกลบอล โรด เซฟตี้)” กิจกรรมเพ� อสังคม

ของกลุมบริดจสโตนทั่วโลกตามนโยบาย Our 

Way to Serve นํารองเปนประเทศแรกที่ไทย 

ณ โรงเรียนกะทู จังหวัดภูเก็ต โดยรวมมือกับ

องคกรพันธมิตรเครือขาย มูลนิธิเพ� อความ

ปลอดภัยทางถนน (Global Road Safety 

Partnership) และภาคีในพื้นที่ สรางจิตสํานึก

เร� องความปลอดภัยบนทองถนน และความ

สําคัญของการรักษากฎวินัยจราจรสูเด็กและ

เยาวชน ผานกระบวนการเรียนรูในรูปแบบใหม

โดยอิงผลจากงานวิจัยที่ไดรับการยอมรับจาก

ทั่วโลก

บริดจสโตนจัดงานแถลงขาวโครงการ “Bridgestone Global Road Safety”  

กลุมตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชร

อีซูซุเซลส จํากัด กวาด 3 รางวัลเกียรติยศ 

ซ่ึงจัดข้ึนโดยสถาบันช้ันนําตางๆ ของเมืองไทย 

โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผูจัดการ บริษัท 

ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด เผยวา “รูสึกภูมิใจ

เปนอยางยิ่งที่ ไดรับรางวัลอันทรงคุณคาถึง 

3 รางวัล ซึ่งไดผานเกณฑการคัดเลือกอยาง

เขมขน จากสถาบันช้ันนําตางๆ เพราะเปนการ

แสดงถึงความแข็งแกรงของแบรนด “อีซูซุ” 

และสะทอนถึงความสําเร็จระดับสูงขององคกร 

ในการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนา

นกวา 6 ทศวรรษ” 3 รางวัลไดแก รางวัล 

“สุดยอดองคกรแหงป” (Thailand Top Company 

Awards 2021) จากนิตยสาร Business+ 

โดยอีซูซุไดรับเลือกใหรับรางวัลสุดยอด

องคกรแหงปในฐานะที่เปนองคกรที่ประสบ

ความสําเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ ใน

กลุม “อุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวน

ยานยนต” , รางวัล “องคกรดีเดนแหงป 2564” 

(Organization of the Year 2021) สาขา

อุตสาหกรรมยานยนต จากมูลนิธิเพ� อสังคมไทย 

ในฐานะที่เปนองคกรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะ

สม สรางสรรคประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม

และประเทศชาติ มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในกา

รดําเนินกิจการจนประสบผลสําเร็จ อีกทั้งมี

การตอบแทนคุณแผนดินในรูปแบบตาง ๆ 

เปนแบบอยางที่ดีตอสังคมและสาธารณชน , 

รางวัล “Howe Smart Business Awards” 

โดยนิตยสาร Howe ซึ่ง “แบรนดอีซูซุ” ได

รับเลือกใหเปนกลุมธุรกิจที่เติบโตอยางตอ

เน� องและโดดเดน และเปนแบรนดที่พัฒนา

เทคโนโลยีอยางตอเน� อง 

อีซูซุกวาด 3 รางวัลทรงเกียรติ 

จาก 3 สถาบันชั้นนําของเมืองไทย

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร – ซีพี 

จํากัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย) 

จํากัด ผูผลิตและผูจําหน�ายรถยนตเอ็มจี

ในประเทศไทย ในฐานะผูบุกเบิกรถยนต

พลังงานทางเลือก (NEV) ในประเทศไทย

อยางจริงจัง รวมผลักดันประเทศไทยเขาสู

สังคมคารบอนต่ํา (Low Carbon Society) 

ตามแนวทางของรัฐท่ีมุงเดินหนาวางรากฐาน

การใชงานรถยนตพลังงานทางเลือกอยาง

ยั่งยืน เพ� อกระตุนคนไทยใหเห็นความสําคัญ

และผลลัพธของการใชพลังงานสะอาด เผยป

หนาเตรียมเปดตัวรถยนตพลังงานทางเลือก

สูตลาดเมืองไทยอีกอยางนอย 3 รุน พรอม

เดินหนาแผนการขยายเครือขายสถานีชารจ

ใหครอบคลุมทั่วประเทศ สะทอนความมุงมั่น

และความเอาจริงเอาจังในการสรางสังคม

ยานยนต ไฟฟาที่แข็งแกรงในประเทศไทย 

เผยทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชนตองรวมมือกันอยางเต็มที่ เพ� อ

ใหเกิดผลลัพธที่เปนรูปธรรมในการหยุดยั้ง

วิกฤตโลกรอนรวมกับประชาคมโลก

การ เปลี่ ยนแปลงของสภาพภู มิ

อากาศกําลังเปนประเด็นที่ทั่วโลกใหความ

สําคัญ โดยลาสุดในการประชุม COP26 

ประเทศไทยไดมีการวางเปาหมายหลักใน

การบรรลุเปาหมายการปลอยกาซคารบอน

สุทธิเปนศูนย (Carbon neutrality) ภายในป 

พ.ศ. 2593 และปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ

เปนศูนย (Net zero greenhouse gas emission) 

ภายในหรือกอนป พ.ศ. 2608 

เอ็มจี ในฐานะผูริเริ่มการสรางสังคม

รถยนตพลังงานทางเลือก (NEV) และครอง

สวนแบงทางการตลาดสูงสุดกวา 90% ของ

กลุมรถยนตพลังงานไฟฟา 100% ไดสะทอน

เอ็มจี เดินหนาหนุนไทยสูสังคมคารบอนต่ํา รวมหยุดยั้งวิกฤตโลกรอน

เผยปหนาพรอมสงรถพลังงานทางเลือกอีกกวา 3 รุน

แนวทางรวมผลักดันประเทศสูสังคมคารบอนตํ่า 

(Low Carbon Society) โดยใหความสําคัญ 

และเอาจริงเอาจังดวยการสนับสนุนใหคน

ไทยรูจักและเขาใจ ในประโยชนระยะยาว

ของการใชพลังงานสะอาด เพ� อเปนการชวย

ลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Carbon Footprint) 

ไดอยางเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนการนําเสนอ

รถยนตพลังงานไฟฟา 100% หรือ รถยนต

พลังงานไฟฟาแบบปลั๊กอินไฮบริด ที่ปจจุบัน

เอ็มจีมีอยูดวยกัน 3 รุน คือ MG ZS EV, 

MG HS PHEV และ MG EP โดยนอกจาก

จะเปดตัวผลิตภัณฑแลว เอ็มจีไดดําเนินการ

กําหนดมาตรฐานของรถยนตพลังงานไฟฟา

และสถานีชารจไฟฟา รวมถึงมีแผนที่ชัดเจน

ในการขยายสถานีชารจ เพ� อเพิ่มความพรอม

และผลักดันใหเกิดผู ใชงานรถยนตพลังงาน

ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น 

พงษศักด์ิ เลิศฤดีวัฒนวงศ รองกรรมการ

ผูจัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย) 

จํากัด เปดเผยวา รถยนตพลังงานทางเลือก 

หรือ NEV ถือเปนกุญแจสําคัญที่จะทําให

ปญหาดานสิ่งแวดลอมดีขึ้นอยางรวดเร็ว  

ท้ังระดับประเทศและระดับโลก เอ็มจีในฐานะ

ผูนําในตลาดรถยนตพลังงานทางเลือกใน

ประเทศไทย เราไดใหความสําคัญและเดินหนา

ผลักดันการใชรถยนตพลังงานทางเลือก

อยางจริงจังมาโดยตลอด ทั้งการแนะนํา

รถยนตพลังงานทางเลือกรุนใหมๆ  เขาสูตลาด

อยางตอเน� องเพ� อเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภค

และทําใหตลาดรถยนตพลังงานทางเลือก

เติบโตอยางกาวกระโดด พรอมทั้งลงทุน

ขยายสถานีชารจ ใหครอบคลุมทั่วประเทศ 

ทําใหวันนี้แบรนดเอ็มจีมีความพรอมทุกดาน

ในการรองรับและอํานวยความสะดวกใหกับ

ผูใชงานรถยนตพลังงานไฟฟา ในประเทศไทย

อยางเต็มประสิทธิภาพ และจะเปนกําลังหลัก

ในการยกระดับระบบนิเวศยานยนต ไฟฟา 

และทําใหสังคมยานยนตไฟฟาเกิดขึ้นจริงใน

ประเทศไทย อยางไรก็ตาม

การเกิดขึ้นของสังคมยาน

ยนต ไฟฟาจําเปนตองไดรับ

ความรวมมือจากทุกภาคสวน 

โดยเฉพาะความชัดเจนของ

ภาครัฐที่จะเปนปจจัยสําคัญที่

ทําใหประเทศไทยขับเคล� อนสู

เปาหมายไดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เอ็มจี ถือเปน

แบรนดรถยนตพลังงานทาง

เลือกที่ ไดรับความนิยมในสหราชอาณาจักร 

รวมถึงประเทศอ� นๆ ในภูมิภาคยุโรปดวย

ยอดขายกวา 20,000 คัน ในชวงครึ่งปแรก

ของ ป พ.ศ. 2564 สําหรับประเทศไทย 

เรามีแผนจะแนะนํารถยนตพลังงานทางเลือก

สูตลาดอีกอยางนอย 3 รุน ภายในปหนา ปจจุบัน

เอ็มจีเปนผูนําตลาดรถยนตพลังงานไฟฟา

ในประเทศไทย ดวยสวนแบงทางการตลาด

กวา 90% และมีผู ใชงานรถยนตพลังงาน

ไฟฟาของเอ็มจีรวม 3,000 คัน แสดงให

เห็นถึงความมั่นใจของผูบริโภค และการเปด

ใจรับการใชงานรถยนตพลังงานทางเลือกที่

มากขึ้น โดยนอกจากที่เอ็มจีมีการพัฒนา

และนําเสนอรถยนตพลังงานไฟฟาอยางตอเน� อง 

เพ� อสรางทางเลือกใหกับผูบริโภคแลว เอ็มจี

ยังใหความสําคัญกับโครงสรางพื้นฐานของ

สังคมยานยนต ไฟฟา โดยมุงสรางความ

แข็งแกรงและเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต

ไฟฟา (EV Ecosystem) ใหสมบูรณแบบ 

สามารถรองรับการเติบโตของตลาดไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ผานการลงนามความรวม

มือกับทั้งหน�วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

อาทิ การไฟฟานครหลวง (MEA) การไฟฟา

สวนภูมิภาค (PEA) และไดรวมมือกับสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) เพ� อยกระดับระบบการรับรองและ

มาตรฐานของสถานี อัดประ จุ ไฟฟ า ใน

ประเทศไทย นอกจากนี้เอ็มจี ยังไดสราง

สถานีอัดประจุไฟฟา MG Super Charge ท่ี

ใหบริการชารจไฟฟากระแสตรง (DC Charge) 

โดยต้ังเปาใหมีสถานีชารจในทุกๆ 150 กิโลเมตร

โดยไดติดตั้งที่ โชวรูมและศูนยบริการของ

เอ็มจีแลวกวา 115 แหง รวมไปถึงการลงนาม 

ความรวมมือกับ บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน 

จํากัด มหาชน เพ� อติดตั้งสถานีชารจรถยนต

ไฟฟา MG Super Charge ในสถานีบริการ

น้ํามันบางจาก ครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพฯ 

นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 

50 แหง เพ� อใหครอบคลุมการใชงานของ

ผูบริโภค 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

รถพ่วงลอบขนผู้อพยพคว่ำ�ดับ54

นิการากัวเลิกคบไต้หวันสถาปนาสัมพันธ์จีน

มานากัว • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคมว่า รัฐ 

บาลของประธานาธิบดีดาเนียล ออร์เตกา ประกาศเมื่อวันพฤ 

หัสบดีว่า นิการากัวจะหันมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

กับจีนแทน โดยเดนิส มอนกาดา รัฐมนตรีต่างประเทศ กล่าว

ว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลท่ีชอบด้วยกฎหมายเพียง

รัฐบาลเดียวที่เป็นตัวแทนของจีนทั้งหมด และไต้หวันเป็นดิน

แดนส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ ลอรีอาโน ฟากุน                                                                   

โด ออร์เตกา มูรีโย ลูกชายของประธานาธิบดีออร์เตกา นำา

คณะเจ้าหน้าที่นิการากัวมาทำาพิธีลงนามแถลงการณ์ร่วมเพื่อ

สถาปนาความสัมพันธ์กับจีนท่ีเมืองเทียนจินในวันศุกร์ โดยกระ                                                                             

ทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่า การตัดสินใจของนิการา 

กัวเป็นการเลือกท่ีถูกต้อง ซ่ึงเข้ากับแนวโน้มกว้างๆ และความ                                                                                

ปรารถนาของประชาชน ไม่ก่ีปีมาน้ีจีนสามารถชักจูงให้พันธมิตร

ของไต้หวันเปล่ียนข้างได้หลายประเทศ รวมถึง 3 ประเทศร่วม

ภูมิภาคลาตินอเมริกากับนิการากัวคือ ปานามา, เอลซัลวาดอร์

และสาธารณรัฐโดมินิกัน ขณะน้ีเหลือประเทศท่ียังรับรองไต้หวัน

อย่างเป็นทางการเพียง 14 ประเทศ

เมืองฮอยอันนำาร่องเลิกขายเนื้อสุนัข-แมว

ฮานอย • เอเอฟพีรายงานว่า เจ้าหน้าที่เมืองฮอยอัน เมือง

ท่องเที่ยวชื่อดังของเวียดนามที่เขตเมืองเก่าของเมืองนี้ ได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลก ลงนามข้อตกลงกับโฟร์พอว์สอินเตอร์

เนชั่นแนล กลุ่มปกป้องสิทธิสัตว์เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 

ในการเลิกขายและบริโภคเนื้อสุนัขและแมวเป็นเมืองแรกใน

เวียดนาม เหวียน เท้ ฮง รองนายกเทศมนตรีเมืองฮอยอัน กล่าว

ว่า เราต้องการช่วยส่งเสริมการสงเคราะห์สัตว์ด้วยการกำาจัดโรค

พิษสุนัขบ้า, เลิกการค้าเน้ือสุนัขและแมว เพื่อให้เมืองของเราเป็น

จุดหมายปลายทางช้ันเย่ียมของนักท่องเท่ียว จูลี แซนเดอร์ จาก

โฟร์พอว์สอินเตอร์เนช่ันแนล กล่าวว่า การลงนามกับเมืองฮอย 

อันในวันนี้เป็นช่วงเวลาที่จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ

เป็นต้นแบบให้เมืองอื่นๆ ในเวียดนาม ปฏิบัติตาม ผลโพลที่กลุ่ม

ปกป้องสิทธิสัตว์กลุ่มนี้สำารวจความคิดเห็นของชาวเวียดนาม 

600 คนในปีนี้ มีเพียง 6.3% ที่ยังกินเนื้อสุนัขและแมว และ 

88% เห็นด้วยที่จะห้ามกินเนื้อเพื่อน 4 ขาของมนุษย์

มะกันชนะอุทธรณ์ห้ามส่งตัว ‘อัสซานจ์’

ลอนดอน • รัฐบาลสหรัฐชนะยื่นอุทธรณ์การตัดสินของศาลชั้น

ต้นในกรุงลอนดอนเมื่อเดือนมกราคม ที่ห้ามส่งตัวจูเลียน อัส

ซานจ์ ผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์จากอังกฤษไปดำาเนินคดีที่สหรัฐ เนื่องจาก

เกรงว่าเขาอาจฆ่าตัวตาย ทนายความตัวแทนรัฐบาลสหรัฐยื่น

อุทธรณ์เมื่อเดือนตุลาคมว่า ยังไม่มีหลักฐานท่ีมีน้ำาหนักเพียงพอ

เก่ียวกับสภาพทางจิตใจของอัสซานจ์ และรับประกันว่าจะไม่นำา

อัสซานจ์ไปขังเด่ียวในเรือนจำาท่ีมีการรักษาความปลอดภัยข้ัน

สูงสุด และจะปฏิบัติกับอัสซานจ์อย่างเหมาะสม เมื่อวันศุกร์ท่ี 

10 ธันวาคม ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 2 ท่านของศาลสูงลอนดอน

ตัดสินยอมรับการรับประกันของสหรัฐท่ีว่าอัสซานจ์จะไม่โดนคุม

ขังตามมาตรการเข้มงวดท่ีสุดก่อนการไต่สวนคดีหรือหลังจาก

พิพากษาลงโทษ คดีนี้ส่งกลับไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาอีกครั้ง.

ตุซตลากูตีเอร์เรซ • รถบรรทุกพ่วงลักลอบขนผู้อพยพจากอเมริกา

กลางมากกว่า 100 คน ประสบอุบัติเหตุเสียหลักชนกำาแพงกันดินแล้ว

พลิกคว่ำาในรัฐเชียปัสทางใต้ของเม็กซิโกเมื่อวันพฤหัสบดี ส่งผลให้เสีย

ชีวิตอย่างน้อย 54 คน บาดเจ็บกว่า 100 คน

รายงานรอยเตอร์และเอเอฟ

พีเมื่อวันศุกร์ท่ี 10 ธันวาคม 2564 

กล่าวว่า อุบัติเหตุร้ายแรงท่ีสุดคร้ัง

หน่ึงท่ีเกิดกับผู้อพยพจากอเมริกา

กลางท่ีต้องการลอบข้ามแดนเข้า

สหรัฐท่ีเมื่อวันพฤหัสบดีท่ีผ่านมา

เกิดบนทางหลวงท่ีเชื่อมระหว่าง

เมืองเชียปาเดกอร์โซ กับเมืองตุซ

ตลากูตีเอร์เรซ เมืองหลวงของรัฐ

เชียปัส ภาคใต้ของเม็กซิโกติดกับ

พรมแดนกัวเตมาลา 

รูตีลีโอ เอสกันดอน ผู้ว่า 

การรัฐเชียปัส กล่าวว่า มีผู้เสีย

ชีวิตในท่ีเกิดเหตุทันที 49 คน และ

อีก 5 คนเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลใน

เวลาต่อมา นอกจากน้ียังมีผู้บาด

เจ็บอีกราว 105 คน เป็นชาย 83 

คน และหญิง 22 คน เขาให้คำาม่ัน

ด้วยว่า ผู้ท่ีรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ

คร้ังน้ีจะต้องถูกดำาเนินคดี

เจ้าหน้าท่ีกล่าวกันว่า ดูเหมือน

คนขับจะขับรถมาด้วยความเร็วแล้ว

ควบคุมรถไม่ได้ ทำาให้รถเสียหลัก

พุ่งชนกำาแพงกันดินแล้วพลิกคว่ำา 

คนขับหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ

ชายชาวกัวเตมาลาคนหน่ึง

ท่ีรอดชีวิตเปิดเผยในวิดีโอท่ีเผยแพร่

ทางสื่อโซเชียลว่า รถตีโค้ง แต่เพราะ

รถพ่วงบรรทุกคนจำานวนมากคนใน

รถก็เลยเทไปข้างหน่ึง ทำาให้รถพ่วง

รับน้ำาหนักไม่ไหว 

วิดีโอและภาพถ่ายท่ีเกิดเหตุ

เผยให้เห็นรถพ่วงสีขาวตะแคงข้าง 

สภาพตู้สินค้าฉีกขาด ผู้ท่ีอยู่ภายใน

บางส่วนกระเด็นออกมา หน่วยกู้                                        

ภัยพร้อมด้วยรถพยาบาลและรถ

ดับเพลิงหลายคันอยู่รอบรถบรร 

ทุกคันนี้ 

ผู้บาดเจ็บท่ีอยู่ในสภาพช็อก                                                        

และสับสนน่ังรอการปฐมพยาบาล 

และมีศพหลายสิบศพห่อด้วยผ้า

สีขาววางเรียงอยู่

ประธานาธิบดีมานูเอล โล 

เปซ โอบราดอร์ ของเม็กซิโก ทวีต

แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่ 

“เจ็บปวดมาก” นี้

เจ้าหน้าท่ียังระบุไม่ได้ว่าผู้

อพยพในรถคันน้ีเป็นคนชาติใดบ้าง                                                                   

ลูอิส มานูเอล การ์เซีย ผู้อำานวย

การป้องกันภัยพลเรือนรัฐเชียปัส 

กล่าวว่า จากคำากล่าวของผู้รอด

ชีวิต ผู้อพยพส่วนใหญ่มาจากกัว 

เตมาลา ขณะท่ีประธานาธิบดีอา                                             

เลฮันโดร เจียมมัตติ ของกัวเตมาลา 

ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่ารัฐบาลจะ

ให้ความช่วยเหลือทางกงสุล รวม

ถึงพาพลเมืองของตนกลับบ้าน

อาเล็กซานดรา ฮิลล์ รัฐ 

มนตรีต่างประเทศของเอลซัลวา   

ดอร์ กล่าวว่า รัฐบาลของเธอกำา 

ลังตรวจสอบว่ามีชาวซัลวาดอร์

เสียชีวิตด้วยหรือไม่

สำานักงานคนเข้าเมืองแห่ง                           

ชาติของเม็กซิโกเสนอจะออกวีซ่า

มนุษยธรรมให้แก่ผู้รอดชีวิตจาก

อุบัติเหตุคร้ังน้ี รวมถึงให้ความช่วย

เหลือด้านมนุษยธรรม เช่น อาหาร

และส่ิงอำานวยความสะดวก และ

จะประสานเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินและรัฐ                                                    

บาลกลางในการให้ความช่วยเหลือ

ด้านกงสุล, ระบุเอกลักษณ์บุคคล

และช่วยค่าใช้จ่ายในการทำาศพ 

ผู้อพยพจากอเมริกากลางท่ี

หนีความรุนแรงและความยากจน

ในบ้านเกิดมักใช้เม็กซิโกเป็นทาง

ผ่านเพื่อลักลอบเข้าสหรัฐ มีท้ัง

พวกยอมหลบซ่อนอย่างแออัดใน

รถบรรทุกของพวกลักลอบพาคน

ข้ามแดน แม้จะอันตรายอย่างมาก                                                   

และผู้อพยพท่ีเลือกเดินเท้าใน

ขบวนคาราวานผ่านสภาพหฤโหด 

และเสี่ยงตกเป็นเหยื่อแก๊งค้ายา

หรือแก๊งอาชญากรรมอื่นๆ 

จำานวนผู้หลบหนีเข้าเมือง

ผ่านชายแดนเม็กซิโก-สหรัฐเพ่ิมข้ึน

มากในปีน้ี นับแต่โจ ไบเดน เป็น

ประธานาธิบดีและประกาศจะใช้

นโยบายคนเข้าเมืองท่ีมีมนุษยธรรม

มากข้ึนกว่าสมัยของโดนัลด์ ทรัมป์ 

เดือนท่ีแล้วทางการเม็กซิโก

จับกุมรถบรรทุกพ่วง 2 คัน ซึ่ง

พบว่าลักลอบขนผู้อพยพรวมกัน 

600 คน ในรัฐทางภาคตะวันออก

ของประเทศ.

วอชิงตัน/กรุงเทพฯ • สหรัฐและ

สหประชาชาติแถลงประณามราย 

งานท่ีระบุว่าทหารเมียนมาเข้ามา

จับกุมชาวบ้าน 11 คนท่ีเขตสะกาย 

จากน้ันจับมัดมือและใช้ปืนยิงและ

เผา โดยที่บางคนโดนเผาทั้งที่ยัง

ไม่เสียชีวิต

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย                                                          

งานว่า กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ                                                              

และเลขาธิการสหประชาชาติแถลง

ประณามเหตุทหารเมียนมาฆ่าและ

เผาชาวบ้าน 11 ศพ หลังจากสื่อ

ท้องถ่ินเมียนมารายงานว่า เมื่อ

วันอังคารท่ีผ่านมา ทหารเมียนมา

เข้ามาจับกุมตัวชาวบ้าน 11 คน 

ที่หมู่บ้านดอนตอว์ ในเขตสะกาย 

หลังเกิดเหตุวางกับระเบิดและระ 

เบิดโจมตีขบวนรถทหารเมื่อวัน

จันทร์ 

มีการเผยแพร่วิดีโอศพชาว

บ้านที่ โดนเผาทางโซเชียลมีเดีย

และตีพิมพ์ภาพทางสื่อหลายแห่ง 

รวมถึงสำานักข่าวเมียนมานาว ชาว

บ้านบางคนเผยว่าผู้ท่ีโดนเผาบาง 

คนยังไม่เสียชีวิตด้วยซ้ำา

เน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวง                                                         

ต่างประเทศสหรัฐแถลงเมื่อวันพฤ 

หัสบดีที่ 9 ธันวาคม ว่า เราช็อก

กับรายงานที่เชื่อถือได้และทำาให้

คลื่นเหียนท่ีระบุว่า ทหารพม่าจับ

ชาวบ้าน 11 คน ในจำานวนนี้มี                  

เด็กด้วย ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของพม่า จากนั้นฆ่าและเผาพวก

เขาทั้งเป็น สหรัฐขอย้ำาการเรียก

ร้องให้ทหารพม่ายุติการใช้ความ

รุนแรง และปล่อยตัวผู้ที่โดนจับ 

กุมอย่างไม่ยุติธรรมต้ังแต่หลังรัฐ 

ประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

ไพรซ์ใช้ชื่อประเทศพม่าโดยไม่ใช้

เมียนมา

โฆษกของอันโตนิโอ กูเตร์ 

เรส เลขาธิการสหประชาชาติ แถลง

เมื่อวันพุธว่า กูเตร์เรสกังวลเป็น

อย่างย่ิงต่อรายงานท่ีว่าทหารเมียน  

มายิงและเผาชาวบ้าน 11 ศพ 

จากรายงานท่ีเชื่อถือได้ระบุว่ามีเด็ก

โดนฆ่า 5 คน

รัฐบาลทหารเมียนมาปฏิ 

เสธว่ารายงานดังกล่าวไม่เป็นความ

จริง หนังสือพิมพ์ โกลบอล นิว 

ไลท์ ออฟเมียนมา ระบุเมื่อวันศุกร์

ว่า เรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเป็นการ

สมรู้ร่วมคิดท่ีเชื่อมโยงกันท้ังในประ 

เทศและต่างประเทศ

ชาวบ้านในหมู่บ้านท่ีเกิด

เหตุเผยกับเอเอฟพีว่า เห็นศพ

ของชาวบ้านนอนอยู่บนกองเพลิง

ในสภาพท่ีมือโดนมัดและควันไฟ

ยังไม่หมด ขณะท่ีทหารกลุ่มน้ีออก

จากหมู่บ้านไป 

เขตสะกายเกิดเหตุปะทะ

ระหว่างทหารกับกองกำาลังพลเรือน                                                      

อยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่หลังรัฐประ 

หาร. 

สหรัฐ-ยูเอ็นประณามพม่าฆ่าเผา11ศพ

รถผู้อพยพคว่ำ� • เจ้าหน้าที่และกู้ภัยเม็กซิโกทำางานในที่เกิดเหตุรถบรรทุกพ่วงลักลอบขนผู้อพยพจากอเมริกากลาง พลิกคว่ำาอยู่บนถนนหลัง

เกิดอุบัติเหตุชนกำาแพงกันดินในเมืองตุซตลากูตีเอร์เรซ รัฐเชียปัส เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ทำาให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 54 ศพ 

ทำ�อย�่งไรไทยจึงไม่ตก

รถด่วนขบวนดิจิทัล
นาคารแห่งประเทศไทยมีความกังวลเรื่องใช้

สินทรัพย์ดิจิทัลมาชำาระค่าสินค้าและบริการด้วย

เหตุผลที่ได้เล่าให้ฟังในคอลัมน์เมื่อวานนี้ ยังไม่

ถึงกับห้าม แต่ไม่สนับสนุนเพราะมีความเป็นห่วง

จึงกำาลังจะเชิญหลายๆ ฝ่ายมาปรึกษาหารือเพื่อวาง

เกณฑ์ที่จะตอบโจทย์ทั้งเรื่องความปลอดภัย, ความเหมาะ

สม และขณะเดียวกันก็ไม่ให้ไทย “ตกรถด่วนขบวนดิจิทัล” 

ที่กำาลังเป็นกระแสไปทั่วโลกเช่นกัน

จึงควรจะเป็นหน้าท่ีของ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ทุกฝ่ายท่ีจะ

ต้องน่ังลงแลกเปล่ียนกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผยและ

จริงใจ เพราะทุกอย่างกำาลังเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง

หัวใจของเรื่องจึงอยู่ท่ีการ “บริหารความเปล่ียนแปลง” 

ที่กำาลังเขย่าทุกวงการ พร้อมกับคำาเตือน ธปท. ก็ออกวิจัย

เชิงลึกในเรื่องภูมิทัศน์ทางการเงินในอนาคต (Consultation 

Paper on Financial Landscape) ที่น่าสนใจ

เป็นงานวิจัยว่าด้วยแนวนโยบายในการกำากับดูแลการ

ดำาเนินงานของสถาบันการเงินในอนาคตที่จะออกมาภายใน

ไตรมาส 1/65 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย

“ที่ผ่านมายังไม่พบว่าสถาบันการเงินเข้าไปลงทุนตรง

ในสินทรัพย์ดิจิทัล แต่อาจจะมีบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ

ของสถาบันการเงินเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง...”

ซึ่ง ธปท.บอกว่าไม่เห็นด้วยหากสถาบันการเงินเข้าไป

เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง 

เพราะสถาบันการเงินมีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพ

และต้องดูแลประชาชนผู้ฝากเงิน

ข้อสังเกตต่อการใช้ Crypto Payment เป็นวงกว้าง

นั้นมีดังนี้

การชำาระเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซี หรือ Crypto 

Payment กำาลังมีการใช้งานมากขึ้น เพราะอุตสาหกรรม  

คริปโตฯ กำาลังอยู่ในช่วงเบ่งบาน มูลค่าตลาดสูงถึง 2.4 

ล้านล้านดอลลาร์ ทำาให้ภาคธุรกิจบางแห่งเริ่มออกมา

ประกาศรับการชำาระเงินแบบ Crypto Payment แล้ว 

โดยใช้วิธีให้ตัวกลางสร้างระบบ Auto Convert เพื่อ

แปลงคริปโตฯ เป็นเงิน Fiat และส่งต่อให้ร้านค้า 

แม้ในระยะเริ่มต้นจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการ

ชำาระเงินโดยที่หน่วยงานกำากับดูแลไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธี

หรือรูปแบบการกำากับมากนัก 

แต่ในระยะยาวก็ยังถือว่ามีความท้าทายที่น่าจับตามมอง

หลายด้าน

เอกสารนี้บอกว่าข้อดีของ Crypto Payment ต่อ

ประเทศไทยมีดังนี้

- ดึงดูดเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ

- ทำาให้ประเทศไทยเข้าถึงกลุ่ม New Wealth ที่เป็นนัก

ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

- ร้านค้ามีช่องทางในการรับชำาระค่าสินค้าและบริการ

ได้มากขึ้น

- มีโอกาสที่จะทำาให้ประเทศไทยสร้างความได้เปรียบ

จากการเติบโตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต

ขณะเดียวกันก็มีข้อสังเกตว่า หากเปิดรับ Crypto 

Payment (ร้านค้ารับเป็นคริปโตฯ) สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะ

- มีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาคริปโตฯ 

- มีโอกาสถูกโจมตีไซเบอร์ ถูกใช้เป็นเครื่องมือของการ

ฟอกเงิน และใช้เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี

- ภาครัฐไม่สามารถกำากับดูแลหรือดำาเนินนโยบายการ

เงินในประเทศ 

- หากใช้เป็นวงกว้างจะส่งผลต่อเสถียรภาพระบบการ

ชำาระเงินและระบบการเงินของประเทศ

อีกทั้งมีข้อสังเกตว่า หากเปิดรับ Crypto Payment (ร้าน

ค้ารับเงินบาท) สิ่งที่อาจเกิดขึ้นก็คือ

- ผู้ที่ทำาหน้าที่ตัวกลางแปลงคริปโตฯ เป็นเงินบาท อาจ

ต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท.

- ต้องมีระเบียบและการกำากับดูแลที่ชัดเจน สามารถ

เดินหน้าได้ทั้งธุรกิจและหน่วยงานกำากับดูแล

- ช่วยสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนต่อการใช้งาน

บาทดิจิทัลของ ธปท.

งานวิจัยเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำาหรับการให้

ความรู้ต่อประชาชนในวงกว้าง เพราะอย่างไรเสียก็ต้อง

ยอมรับความจริงว่าแนวโน้มเรื่อง Decentralized Finance 

(DeFi) หรือการเงินทางเลือกที่ไม่อยู่ในกรอบการกำากับดูแล

ของรัฐบาลกลางนั้นกำาลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

ในระดับโลก

เพราะเอกชนที่ทำาเรื่องนี้มีคำาอธิบายว่าเขามีวิธีการ

บริหารความเสี่ยงของตนอยู่ในหลายรูปแบบ

เช่น Exchange ที่ให้บริการด้านนี้มีกลไกป้องกัน

ความเสี่ยงความผันผวนของราคาด้วยการแปลงเป็นเงิน

บาทแบบเรียลไทม์ 

หากเป็น Exchange ที่อยู่ภายใต้กำากับดูแลก็จะมี

มาตรการป้องกันการโจรกรรมไซเบอร์ การฟอกเงินและ

ข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าอยู่แล้ว 

เทคโนโลยีการรับชำาระเงินและแลกเปลี่ยนคริปโตฯ 

ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาไปไกลพอสมควร

แล้วเช่นกัน 

เอกชนมองว่าหน่วยงานกำากับดูแลควรจะมีบทบาท

ทั้ง “ดูแลและส่งเสริม” ไปพร้อมๆ กัน เพื่อไม่ให้ประเทศ 

ไทยตกขบวนเทคโนโลยีด้านการเงินที่กำาลังกลายเป็นวิถี

ปกติของคนทั้งโลกในรูปแบบต่างๆ

หากสามารถสกัดกั้นการใช้คริปโตฯ เป็นแหล่งฟอก

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขี่คลื่น

ของ DeFi, NFT, Payment หรือ ICO ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในประเทศไทย

ผมมองว่าการแลกเปลี่ยน “ความห่วงกังวล” ของผู้ที่

มีหน้าที่กำากับดูแล และ “ความกระตือรือร้น” ที่จะวิ่งตาม

เทคโนโลยีของเอกชนนั้นเป็นเรื่องปกติและควรจะทำากัน

อย่างถ้วนถี่และคึกคักต่อไป

 เพื่อช่วยกันผลักดันประเทศไทยก้าวทันกับความ

เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านอย่างรู้เท่าทันและไม่เข้าข่าย 

“กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้” อย่างที่เคยเกิดขึ้นกับหลายๆ เรื่อง

ในบ้านเรามาแล้ว.

กาแฟดำ
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12

โจรขโมยเงินตู้บุญเติมไร้รอยงัดแงะ

ลำ�ป�ง • เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.64 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.ภาคภูมิ  

วงศ์ชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำาปาง รับแจ้ง

เหตุลักทรัพย์ที่ร้านคิม-ขิม ม.6 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำาปาง 

จึงพร้อมด้วยสายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นร้านขายของชำา พบ

นางสุนีย์ ธิวงศ์สาย อายุ 38 ปี เจ้าของร้าน นำา จนท.ไปดูตู้เติม

เงินซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าร้าน พร้อมเปิดเผยว่า ช่วงสายวันนี้มีคนมา

เติมเงินโทรศัพท์แล้วบอกว่าตู้ ใช้งานไม่ได้ จึงไปดูพบว่าตู้ถูกตัด

สายสัญญาณ เม่ือไปตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดพบว่าเวลา

ประมาณ 01.21 น.วันนี้ มีคนร้ายรายหนึ่งใส่เสื้อกันหนาวแขน

ยาว ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านแล้วเห็นกล้องวงจรปิด 

จึงพยายามดันกล้องให้สูงขึ้นแต่ไม่สำาเร็จ จึงใช้ผ้าเช็ดโต๊ะที่อยู่

หน้าร้านปิดหน้ากล้องแทน จากนั้นขโมยเงินในตู้ไป ซึ่งจากการ

ตรวจสภาพของตู้เติมเงินไม่มีรอยงัดแงะ คาดว่าโจรคงใช้กุญแจ

ไข เบื้องต้น จนท.สันนิษฐานว่าคนร้ายรายนี้แตกต่างจากรายอื่นๆ 

เพราะไม่ได้ใช้อุปกรณ์งัดแงะและรู้ว่าจะต้องตัดสายสัญญาณเพื่อ

ไม่ให้สัญญาณกันขโมยดัง จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นอดีตพนักงานหรือ

ไม่ก็เป็นคนในวงการที่รู้จักตู้เติมเงินเป็นอย่างดี ซ่ึงชุดสืบสวน 

สภ.แม่ทะจะติดตามตัวมาดำาเนินคดีต่อไป

หนุ่มไรเดอร์ปืนลั่นใส่ตัวเองเสียชีวิต

สงขล� • เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น.ของคืนวันที่ 9 ธ.ค.64  

ตำารวจ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืน

ภายในหอพักโบเน่อพาร์ตเมนต์ 392 ถ.นวลแก้วอุทิศ เขตเทศบาล

เมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากนั้น พ.ต.อ.อัครวุฒ ธานี

รัตน์ ผกก.สภ.หาดใหญ่ พร้อม จนท.ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจ

สอบ พบเหตุเกิดภายในห้องพักหมายเลข 501 ชั้น 5 พบร่างนาย

พิสิฐ สิทธิกุล อายุ 22 ปี หรือเจม นั่งตะแคงข้างเสียชีวิตอยู่ข้าง

เตียงนอน มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม.เข้าที่จมูก 

1 นัด และอยู่ในชุดสวมเสื้อแจ็กเกตแกร็บฟู้ด สภาพภายในห้อง

ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ แต่พบอาวุธปืน 9 มม.ถูกใส่กล่องวางไว้

ใต้เตียง จากการสอบถามแฟนสาวบอกว่า นายพิสิฐมีอาชีพเป็น

ไรเดอร์แกร็บฟู้ด ส่วนตนเป็นไรเดอร์ไลน์แมน ก่อนเกิดเหตุยัง

ออกไปรับออร์เดอร์ด้วยกัน แต่แฟนส่งเสร็จก่อนจึงไลน์บอกว่า

จะกลับเข้าห้องพัก ส่วนตนยังติดออร์เดอร์ลูกค้า แต่เมื่อกลับ

มาที่ห้องพักเปิดประตูเข้าไปก็พบร่างแฟนหนุ่มนั่งตะแคงอยู่ข้าง

เตียงเลือดท่วมหน้า พร้อมกับอาวุธปืน 9 มม.ที่ตกอยู่ข้างๆ ด้วย

ความตกใจจึงรีบหยิบปืนใส่กล่องและเก็บไว้ใต้เตียง ทั้งนี้ตำารวจ

ได้ตรวจท่ีเกิดเหตุและสอบสวนพยานแวดล้อมยังไม่พบประเด็น

ความผิดปกติ เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอุบัติเหตุปืนลั่น

ใส่ตัวเอง ขณะที่ผู้ตายนำาปืนออกมาทำาความสะอาด แต่ก็ต้องรอ

ผลตรวจพิสูจน์ที่เกิดเหตุและผลชันสูตรศพยืนยันอีกทางหนึ่งด้วย

ถึงจะสรุปคดีนี้ ได้.

‘ก.ก.-หน่อย’ 

ส่วนตัวผู้สมัครที่จะลงผู้ว่าฯ กทม. แต่ตอน

นี้ยังไม่มีมติใดๆ จากคณะทำางานภาค กทม. 

และยังไม่มีมติจากคณะกรรมการบริหาร

พรรค (กก.บห.) 

ส่วนข่าวที่ปรากฏชื่อนายณรงค์ศักดิ์ 

โอสถธนากร หรือผู้ว่าฯ หมูป่า จะลงในนาม

พรรค ยังไม่มีการประชุมหารือเพื่อมีมติ แต่

ยอมรับจากการลงพื้นที่ของ ส.ส. และคณะ

ทำางานภาค กทม. ชื่อที่ประชาชนให้ความ

สนใจและได้รับกระแสตอบรับที่ดี นอกจาก

ชื่อในโพลทั้งหลาย คือชื่อนายณรงค์ศักดิ์ 

และจะเป็นสิ่งที่ต้องหารือและแลกเปลี่ยน

ในคณะกันต่อไป 

เมื่อถามว่า การเปิดชื่อผู้ว่าฯ หมูป่า

ออกมา เป็นการโยนหินถามทางก่อนหรือ

ไม่ เขาตอบว่า ไม่ทราบใครโยน แต่ไม่ใช่

ส.ส.กทม.แน่ เราต้องให้เกียรติ ท่านยังรับ

ราชการ เป็นข้าราชการระดับสูง จึงจะไม่

นำาชื่อท่านมาเปิดเผยแบบนี้แน่นอน แต่ต้อง

มาจากปากของท่านว่าสนใจกระบวนการถึง

จะเริ่มขึ้น 

ซักว่ามีกระแสข่าวผู้ว่าฯ หมูป่าได้เข้า

พบพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว นาย

จักรพันธ์กล่าวว่า เรื่องนี้ ไม่ยืนยัน แต่ใน

ฐานะภาค กทม. ไม่เคยได้พบปะกัน และ

หัวหน้าพรรคก็มอบนโยบายชัดเจนว่าเรื่อง

นี้ต้องเห็นพ้องต้องกัน และหัวหน้าพรรคจะ

เป็นผู้พิจารณารอบสุดท้าย  

ถามย้ำาถึงกระแสข่าวที่นายณรงค์ศักดิ์

ขอเวลาตัดสินใจ 2 สัปดาห์เพื่อปรึกษา

ครอบครัวก่อนนั้น นายจักรพันธ์กล่าวว่า ไม่

ยืนยันเช่นกัน เพราะไม่เคยเจอ 

นายจักรพันธ์เผยว่า ยังไม่กำาหนดเป็น

วันเปิดตัวผู้สมัคร และคิดว่าสนาม กทม.เป็น

สนามละเอียดอ่อน มีเรื่องกระแส และเรื่อง

พรรคใหญ่ที่ทำางานในพื้นที่ กทม.หลายพรรค

ให้ความสนใจ โดยคิดว่ากระบวนการจะ

ชัดเจน เมื่อพรรคใดพรรคหนึ่งเปิดตัวชัดเจน 

ก็จะเป็นตัวเร่งพรรคอื่นๆ ให้พรรคอื่นเปิดตัว

ด้วย แต่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน ทั้งนี้ เชื่อ

ว่าคงอีกไม่นาน โดยกรอบเวลาคิดไว้คร่าวๆ 

คือหลังเลือกตั้ง อบต.ประมาณ 3 เดือน ซึ่ง

เป็นกรอบเบื้องต้น โดยเราก็เตรียมคนและ

นโยบายไว้พอสมควร 

ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชา 

ธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ว่า พรรค

ประชาธิปัตย์จะมีการประชุม กก.บห. เพื่อ

พิจารณาตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในวันที่  

13 ธ.ค.นี้ เวลา 09.30 น. ซึ่งจะเป็นไปตาม

ขั้นตอนกระบวนการและข้อบังคับพรรค 

และจะได้มีการพิจารณาในวาระสำาคัญคือ 

การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้

ว่าฯ กทม.นั้น ซึ่งอยู่ที่ กก.บห. ที่จะต้องมีมติ

ก่อน ขณะเดียวกันมีความพร้อมแล้ว และ

ได้ตัวชัดเจนแล้ว ขณะเดียวกันก็มีตัวผู้สมัคร 

ส.ก.ครบทั้ง 50 เขตแล้ว

“ทำ�ได้ไว ทำ�ได้จริง” 

เมื่อถามถึงความมั่นใจในการสู้ศึก

เลือกตั้ง กทม.ครั้งนี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ตอบว่า ต้องถือว่าประชาธิปัตย์ให้ความสำาคัญ

กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเสมอมา แม้

บางช่วงจะได้รับความไว้วางใจมากบ้างน้อย

บ้างก็ไม่เป็นไร พรรคประชาธิปัตยก์็ยินดีน้อม

รับ แต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาธิปัตย์

ที่มีความผูกพันกับชาวกรุงเทพฯ มายาวนาน 

จะต้องเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับชาว

กรุงเทพมหานครได้พิจารณา ซึ่งคร้ังนี้จะ

เป็นอีกครั้งหนึ่ง มีความมั่นใจว่าจะมีเสียง

ตอบรับในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ

ถามต่อว่า นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

จะสู้คู่แข่งคนอื่นได้ใช่หรือไม่ นายจุรินทร์ 

ตอบว่า ขอไม่พูดถึงผู้สมัครคนอื่น บางชื่อก็

ยังไม่มีความชัดเจนอะไร เอาเป็นว่าเราทำา

หน้าที่ของเรา และเดินหน้าตามแนวทาง

ท่ีเราได้เดิน คือเน้นเรื่องการทำาหน้าที่หาก

ได้รับเลือกตั้ง และเน้นในเรื่องการทำางาน 

“ทำาได้ไว ทำาได้จริง” ซึ่งเป็นทิศทางที่พรรค

กำาหนด ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ถ้าได้รับเลือกตั้งก็ต้องเดินหน้าทำาไปตามนี้ 

เพื่อชาวกรุงเทพมหานคร เพื่อผลประโยชน์

ของส่วนรวมเป็นด้านหลัก

“ผมคิดว่าเราต้องยืนยันเดินหน้าตาม

แนวทางนี้ เราต้องทำางานเป็นเนื้อเดียวกัน

กับพรรค เพราะลงสมัครในนามพรรค ผม

มั่นใจว่านโยบายแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มีความชัดเจน เพียง

แต่เมื่อถึงเวลาจะได้แจ้งให้ทราบ ทั้งหมดนี้

เราทำาการบ้านมาจบแล้ว ไม่ใช่ไปตายเอา

ดาบหน้า วันที่ 13 ผมจะเรียนรายละเอียด

เพิ่มเติมให้ทราบเมื่อมีมติ ขณะนี้ถือว่ายัง

ไม่มีมติ” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน 

ส.ส. และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวถึงการท่ีพรรคพลังประชารัฐจะส่ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ

จังหวัดปทุมธานี ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็น 

ผู้ว่าฯ กทม. ว่าไม่ขอก้าวล่วงพรรคการเมือง

อื่นว่าจะส่งใครลงสมัครเป็นผู้ว่าฯ กทม. เป็น

สิทธิของแต่ละพรรคที่จะพิจารณาบุคคลที่

พรรคการเมืองนั้นๆ เห็นว่าเหมาะสม ถ้า

ผู้ว่าฯ ปทุมธานีตัดสินใจลงสมัครเป็นผู้ว่าฯ 

กทม. ก็เป็นเรื่องดีที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือก

ตั้งจะได้มีทางเลือกให้พิจารณาเพิ่มมากขึ้น 

ส่วนนายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นคร 

ศรีธรรมราชและรองโฆษกพรรคประชา 

ธิปัตย์ กล่าวว่า การลาออกของนายสุชัชวีร์ 

ถือเป็นการตัดสินใจที่สำาคัญ เหมือนกับกรณี

ที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้ลาออกจาก

บริษัท ที.เอ.ออเรนจ์ จำากัด (ปัจจุบันคือทรู

มูฟ) เพื่อนำาประสบการณ์การบริหารงานที่

หลากหลาย มาเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ให้

คน กทม.พิจารณาในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

เมื่อปี 2547 โดยไม่มีใครคาดคิดว่าท้ายที่สุด

แล้วนายอภิรักษ์จะได้รับความไว้วางใจให้

มาดำารงตำาแหน่งเป็นผู้ว่าฯ จนสร้างผลงาน

ที่ยังอยู่ในความทรงจำาของประชาชนจนถึง

ปัจจุบันนี้

นายชัยชนะกล่าวว่า ได้มีการพูดคุย

กันมาบ้างแลัว ก็เห็นว่านายสุชัชวีร์เป็น

บุคคลที่มีความมุ่งมั่นต้ังใจ และมีแนวคิด

ใหม่ๆ ในการพัฒนากรุงเทพฯ โดยก้าวไป

สู่ความทันสมัยและสมดุลท่ามกลางความ

หลากหลายของพื้นที่และประชากรของ

กรุงเทพฯ โดยเฉพาะแนวคิดการสร้างทาง

จักรยานลอยฟ้า โดยอาศัยเส้นทางตาม

แนวรถไฟฟ้า โดยจัดโครงสร้างและสภาพ

แวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ ซึ่งจะ

ทำาให้ผู้ขี่จักรยานไม่ว่าจะขี่เพื่อสุขภาพ หรือ

เพื่อปฏิบัติภารกิจในแต่ละวัน สามารถขับขี่

ได้อย่างปลอดภัย

คว�มประทับใจแรก

“ทางพรรคหวังว่าจะเป็น ‘ความ

ประทับใจแรก’ หรือเฟิร์สอิมเพรสชัน (first 

impression) ให้กับคนกรุงเทพฯ เพื่อในท้าย

ที่สุดเมื่อถึงวันเลือกต้ังแล้ว ประชาชนจะ

สนับสนุนให้คุณสุชัชวีร์เป็นผู้ว่าฯ กทม. เพื่อ

ให้บริหารมหานครแห่งนี้ ไปเป็นระยะเวลา 4 

ปีนับจากนี้” นายชัยชนะกล่าว

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน

พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงการส่งผู้สมัคร

ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.ว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบ

ว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เมื่อไหร่ หาก

มีความชัดเจน พรรคจะส่งใครชิง จะแจ้งให้

ทราบอีกคร้ังส่วนที่ถูกมองว่าสนับสนุนนาย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ใน

นามอิสระนั้น หากจะสนับสนุนหรือทำาอะไร

ต้องส่งนามในพรรคไทยสร้างไทยเท่านั้น เรา

ต้องตรงไปตรงมากับประชาชน ถ้าจะส่งต้อง

ส่งในนามพรรคไทยสร้างไทย 

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด กรรมการ

ยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อ

ไทย กล่าวว่า อยากให้ผู้ว่าฯ หมูป่า หรือ

ตัวแทนคนอื่นที่จะลงในนามพรรคพลัง

ประชารัฐ อาจเป็นประเด็นให้มีการเลือก

ต้ังผู้ว่าฯ กทม.ได้เร็วขึ้นก็ได้ แต่ที่ยังมีการ

ยื้อการเลือกตั้ง อาจจะเป็นเพราะได้เห็นผล

โพลจากหลายสำานัก ที่เมื่อสำารวจออกมา ผู้

สมัครผู้ว่าฯ กทม.ที่ไม่ได้มาจากฝ่ายรัฐบาล มี

คะแนนนำามาโดยตลอด จึงอาจเป็นเหตุที่ยัง

ไม่มีการเลือกตั้ง ถ้าพรรคพลังประชารัฐเชื่อ

ว่ามีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งตั้ง ก็ควรที่

จะรีบจัดการเลือกตั้ง 

ถามอีกว่า มีกระแสข่าวพรรคเพื่อ

ไทย อาจจะไม่ส่ง แต่ไปสนับสนุนนายชัช

ชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนาม

อิสระ นายอนุสรณ์กล่าวว่า กรณีนี้คงต้องนำา

ไปพูดคุยกันหลายระดับ ทั้งระดับกรรมการ

บริหารพรรคและผู้ที่มีส่วนร่วมในภาค กทม. 

ซึ่งคงจะต้องนำาไปพูดคุยกันอีกครั้ง  

ขณะท่ีนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล 

(ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้คณะกรรมการ

สรรหาว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของพรรค

น่าจะตัดสินใจเลือกว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

เรียบร้อยแล้ว จากน้ันจะเข้าสู่กระบวนการ

พิจารณาของ กก.บห. เบ้ืองต้นได้ตัวแคน

ดิเดตที่จะส่งลงแข่งแล้ว แต่มีรายชื่ออีก  

2 คน เตรียมไว้เผื่อกรณีที่จำาเป็น โดยพรรค 

ก.ก.จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พร้อม

กับว่าท่ีผู้สมัครรองผู้ว่าฯ ฝ่ายต่างๆ เช่น 

ฝ่ายสาธารณสุขและฝ่ายผังเมือง รวมถึงทีม

งานนโยบาย ในช่วงเดือนมกราคม 2565 

เป็นเหมือนการการเปิดตัวคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ของ กทม. ที่ต้องมีฝ่ายต่างๆ ร่วม

กันทำางาน แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม.ของพรรค

เป็นคนที่หากเปิดออกมาแล้วสังคมจะรู้จัก

อย่างแน่นอน.

‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’

รวมถึงอาจมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย

สำาหรับกลุ่มผู้มีกำาลังซื้อ โดยรายละเอียด

ทั้งหมดอยู่ระหว่างการหารือ

“โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ดำาเนินการใน

ปัจจุบันไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน

มากนัก ดังน้ันก็ต้องมาดูโครงการอื่นที่

เหมาะสมเข้ามาทดแทน โดยปีหน้าจะมี

มาตรการลดหย่อนต่างๆ ในหลายๆ เรื่อง 

ก็อาจเข้ามาดูในกลุ่มน้ี” นายอาคมกล่าว 

และว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 4 นั้น อาจ

ต้องขอพิจารณาตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจที่

เกี่ยวข้องก่อน โดยเฉพาะอัตราการใช้จ่าย

ของประชาชน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่

ปรับตัวดีขึ้นเป็นลำาดับ ซึ่งอาจสะท้อนว่ามี

เม็ดเงินที่ประชาชนเริ่มนำาออกมาใช้จ่ายได้

มากขึ้น เพราะมีการสอบถามเรื่องดังกล่าว

เข้ามาทุกวัน โดยกระทรวงการคลังก็ต้องคิด

ทุกวัน และติดตามตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจ

ตลอดเวลา

นายอาคมระบุว่า ภาพรวมเศรษฐกิจ

ไทยในปี 2565 จะขยายตัวได้ที่ 4% ซึ่งเป็น

อัตราที่สูงกว่าปีนี้ที่คาดว่าจีดีพีจะขยายตัวที่ 

1% ขณะที่การส่งออกยังเติบโตได้ต่อเนื่อง 

15-20% ถือเป็นตัวเลขที่ใช้ได้ โดยในปีหน้า

รัฐบาลมีเม็ดเงินอีกกว่า 1 ล้านล้านบาท โดย

มาจากงบลงทุน 6 แสนล้านบาท งบลงทุน

รัฐวิสาหกิจ 3 แสนล้านบาท และเงินกู้จาก

พระราชกำาหนดกู้เงินโควิดเพิ่มเติม วงเงิน 5 

แสนล้านบาท ที่ยังเหลือเม็ดเงินอีก 2.5 แสน

ล้านบาท สำาหรับเตรียมความพร้อมขยาย

การลงทุน และประคองการใช้จ่ายประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

“ขณะนี้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 

และภาคธุรกิจเริ่มกลับมา ถือเป็นสัญญาณ

ท่ีดี มีสิ่งเดียวท่ีต้องรอคอยคือ ภาคการ

ท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น ส่วน

ภาพรวมเศรษฐกิจท่ี ได้รับผลกระทบจาก

โควิด-19 น้ัน คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 

2-3 ปีถึงฟื้นตัว” นายอาคมกล่าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม รับ

ทราบรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ประจำาเดือน พ.ย.2564 โดยสำานักงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ซึ่ง

พอใจตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย

รวมประจำาเดือน พ.ย.ที่ปรับตัวสูงขึ้น ปรับ

ตัวขึ้นมาอยู่ที่ 45.2 จากเดิมที่ 43.4 ในเดือน 

ต.ค. เป็นการปรับเพิ่มขึ้นอย่างเนื่อง 4 เดือน

ติดต่อกัน ขณะที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก็รายงาน

ผลการสำารวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ไทยเดือน พ.ย.2564 โดยดัชนีความเชื่อมั่น

ของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 43.9 ใน

เดือน ต.ค. เป็น 44.9 ในเดือน พ.ย.2564 

นับว่าความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็น

เดือนท่ี 3 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 

7 เดือน หลังจากการเปิดประเทศ.

ช�วบ้�นเบรก

ถึงศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อขอให้ยกเลิกการจัด

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อีไอ

เอ) ของบริษัท ทีพีไอโพลีนเพาเวอร์ จำากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 1-4 ที่จะเริ่มในวันที่ 13 ธ.ค. 

และระงับการแก้ไขผังเมืองของ อ.จะนะ 

ออกไปก่อนจนกว่ากลุ่มชุมชนต้นแบบจะได้

รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อย 

ทั้งนี้ นายถาวร บุญศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ

ศอ.บต. กระทรวงพลังงาน (พน.) ซึ่งรับ

หนังสือดังกล่าวระบุว่า เป็นข้อเสนอของพี่

น้องในพื้นที่ 3 ตำาบลคือ ต.นาทับ, ตลิ่งชัน 

และสะกอม ซึ่ง ศอ.บต.จะรับไปดำาเนินการ

ต่อ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนในกิจการที่เป็น

ประโยชน์กับพื้นที่  

ด้านนายอาทิตย์ หมัดสะอิ รองนายก

เทศมนตรี ต.นาทับ กล่าวว่า ได้มายื่นหนังสือ

ให้กับตัวแทน ศอ.บต. เพื่อขอให้ยุติการทำา 

EIA ไว้ก่อน เพราะข้อเสนอของเราก่อนหน้า

น้ีเรื่องขอใบอนุญาตโรงไฟฟ้ายังไม่คืบหน้า 

ซึ่งชาวบ้านไม่ค่อยพอใจกับเรื่องนี้มากนัก จึง

ได้มายื่นหนังสือเพื่อให้ ศอ.บต.ไปพิจารณา

ต่ออีกครั้งหน่ึง ในส่วนระยะเวลาก็อยากให้

เร็วๆ ถ้าช้าไป EIA มันจะล้มทุกเวที มันก็

ไปไม่ได้ทั้งสองฝ่าย คิดว่า ศอ.บต.ต้องเร่ง

ดำาเนินการแล้วเรื่องนี้ เพราะชาวบ้านเขาก็

ไม่พอใจแล้ว 

ส่วนนายบรรจง นะแส ท่ีปรึกษา

สมาคมรักษ์ทะเลไทย โพสต์เฟซบุ๊กถึงข้อ

เสนอแก้ปัญหาการดำาเนินโครงการนิคม

อุตสาหกรรมจะนะ 7 ข้อ ว่า 1.นายกรัฐมนตรี 

ควรแสดงความจริงใจด้วยการออกมาขอโทษ 

ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2.เมื่อนายกฯ บอก

ว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งการให้สลายการชุมนุมใน

คืนวันที่ 6 ธ.ค. ก็ควรรีบตั้งกรรมการขึ้นมา 

สอบสวนข้อเท็จจริง 3.ยุติการดำาเนินคดีกับ

ผู้ชุมนุมทุกคนโดนไม่มีเงื่อนไข 4.รีบดำาเนิน

การตามข้อเสนอของผู้ชุมนุมตามบันทึกข้อ

ตกลงเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2563 ทันที 5.สั่งให ้

บริษัททีพีไอหยุดการดำาเนินการใดๆ ที่เกี่ยว 

ข้องกับโครงการน้ีทันที 6.นำาเอาผลและข้อ 

เสนอของกรรมาธิการรัฐสภา 3-4 คณะที่ได้

ทำาหน้าที่ตรวจสอบ มีข้อเสนอให้นำาไปปฏิบัติ 

รวมถึงข้อเสนอจากการยื่นญัตติทั้ง 5 ญัตติ

ของรัฐสภามาออกมาตรการให้มีผลบังคับ

ทันที และ 7.ถ้าคิดว่าปัญหานี้มันทำาให้ปวด

หัว สับสน ลืมหน้าลืมหลัง ก็ประกาศลาออก

ไปพักผ่อนเพื่อรักษาสุขภาพก่อนแย่ไปกว่านี้

“ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีทำาใน 7 ข้อที่

เสนอมา คิดว่าจะทำาให้สถานการณ์ดีขึ้น และ

เป็นทางออกของปัญหานี้ แต่ถ้าไม่ดำาเนินการ

ใดๆ ก็ตัวใครตัวมันนะครับ” นายบรรจงระบุ

ขณะท่ีนายอลงกรณ์ พลบุตร รอง

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซ 

บุ๊กในหัวข้อ 6 ตุลา @จะนะ ระบุว่าเมื่อมีข่าว

เขียนโยงกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น กับกลุ่มก่อการ

ร้าย 3 จังหวัด ทำาให้ไม่สบายใจอย่างยิ่ง 

และไม่เห็นด้วยกับการสร้างประเด็นใส่ร้าย

แบบนี้ กรณีจะนะเป็นสิทธิของชาวบ้านที่จะ

คัดค้าน หรือสนับสนุน แต่เราไม่ควรกระพือ

ความขัดแย้งด้วยการโยงไปเกี่ยวกับกลุ่ม

แบ่งแยกดินแดน การใส่ร้ายป้ายสี และการ

ปลุกระดมปลุกปั่นจะก่อให้เกิดความเกลียด

ชัง ตามมาด้วยความรุนแรงทั้งทางความคิด

และการกระทำา จะเป็นวัฏจักรวนเวียนไม่รู้

จบในบ้านเมืองของเรา

“ผมมีประสบการณ์ตรงกับเหตุการณ์ 

6 ตุลา 2519 ขณะน้ันเป็นนักศึกษา

ธรรมศาสตร์ ปี 2 นักศึกษาในธรรมศาสตร์

ถูกล้อมฆ่าด้วยการป้ายสีว่าเป็นญวน เป็น

คอมมิวนิสต์ จะล้มล้างชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ฯลฯ เช่นเดียวกับท่านชวน หลีกภัย รัฐมนตรี

และ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ก็เผชิญกับ

การถูกใส่ร้ายป้ายสีเช่นเดียวกัน จนต้องหลบ

หนีความรุนแรงเพื่อเอาชีวิตรอด ทั้งที่รู้ว่า

ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย ขออย่าให้ 6 

ตุลาเกิดขึ้นอีกที่จะนะ หรือที่ใดๆ บนผืนแผ่น

ดินไทยของเราอีกเลย” นายอลงกรณ์ระบุ.

มุกด�ห�ร • ยิงกันสนั่นกลาง

เมืองมุกดาหาร หลังวัยรุ่นกว่า 

20 คนทะเลาะวิวาทกับคู่อริ เปิด

ฉากไล่ยิงกว่า 20  นัด บาดเจ็บ 

2 ราย ขณะเดินเที่ยวงานเปิด

เมืองมุกดาหาร

เมื่อคืนวันที่ 8 ธ.ค.64 

เวลาประมาณ 23.40 น. ผู้สื่อ

ข่าวรายงานว่า มีคลิปภาพจาก

กล้องวงจรปิดผู้ใช้เฟซบุ๊ก Preeti  

Pitialongkorn ได้ โพสต์ข้อความ

ว่า “ไปธุระที่ขอนแก่นกับลูกสาว 

กลับถึงมุกดาหารห้าทุ่มกว่า นำา

รถเข้าที่จอดรถชั้นล่าง  (บริเวณ

ข้างศาลากลางฯ) หลังปิดประตู

ชัตเตอร์ไฟฟ้าลงมา และกำาลัง

เ ก็บของลงจากรถ ไ ด้ ไม่ ถึ ง  

5 นาที ได้ยินเสียงปืนดังอยู่หน้า

ประตูรัวๆ 20 กว่านัด รีบก้มต่ำา

หลบกระสุนกันด้วยความตกใจ 

หลังเสียงปืนสงบกลับไปเปิด

กล้องวงจรปิดดู ยิงกันย่ิงกว่า

หนัง Hollywood และพบภาย

หลังว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสหลาย

ราย น่าตกใจว่ามุกดาหารเมือง

น่าอยู่ เกิดเหตุการณ์กราดยิง

แบบนี้ขึ้นได้อย่างไร” 

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวมี

กลุ่มชายวัยรุ่นประมาณ 20 คน 

ที่ไปเที่ยวงานเปิดเมืองมุกดาหาร 

ได้ทะเลาะและไล่ ยิงกันกว่า   

20 นัดที่บริเวณข้างศาลากลาง

จังหวัดมุกดาหาร และกลุ่มวัย

รุ่นดังกล่าวได้ว่ิงหนีไปตามถนน

พิทักษ์พนมเขต ขณะที่กลุ่มวัยรุ่น

อีกกลุ่มวิ่งตามไปจนถึงบริเวณ

โค้งหน้าโลตัส พบมีผู้บาดเจ็บ

เป็นชาย 2 ราย อายุประมาณ 

30 ปี ถูกยิงที่บริเวณต้นขาขวา

และเท้า กู้ชีพเต็กก่าจีหมกเกาะ

และมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร

ทำาการปฐมพยาบาลและนำาส่ง

โรงพยาบาลมุกดาหาร   

สำ าหรับงานเปิ ด เมื อง

มุกดาหารเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1-9 

ธ.ค.นี้  โดยแต่ละคืนจะมีศิลปิน

ลูกทุ่งหมอลำาเวียนกันมาเปิดการ

แสดง ซึ่งก็จะมีวัยรุ่นต่างอำาเภอ

ต่างหมู่บ้านที่เป็นคู่อริกันมาพบ

เจอกันในงานดังกล่าว จากน้ัน

เกิดทะเลาะวิวาทกัน บาดเจ็บ

สาหัสบ้างเล็กน้อยบ้างในแต่ละ

คืน ทั้งนี้ งานเปิดเมืองมุกดาหาร

จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเท่ียว 

และในเดือนมกราคม 2565 จะ

มีงานกาชาดและงานของดีเมือง

มุกดาหาร  จัดงาน 9 วัน 9 คืน 

ซึ่งก็น่าเป็นห่วงเรื่องวัยรุ่นที่จะ

มาล้างแค้นกันอีก จึงเป็นหน้าที่

ของผู้หลักผู้ ใหญ่ในมุกดาหาร

ช่วยแก้ไขปัญหาวัยรุ่นยกพวก

ตีกัน เพราะเกรงจะเป็นบ้านป่า

เมืองเถื่อน ขณะน้ีชาวบ้านต่าง

หวาดกลัวไม่กล้ามาเท่ียวงาน

กันแล้ว

ทั้งนี้ ตำารวจ สภ.เมือง

มุกดาหารได้จัดกำาลังพลเข้ม

งวดกวดขัน และตรวจค้นอาวุธ

ก่อนเข้างานทุกครั้งทุกคน แต่วัย

รุ่นที่มาเที่ยวงานได้ซ่อนอาวุธไว้

ด้านนอกบริเวณงานเพื่อหลีก

เลี่ยงการตรวจค้น หากมีเรื่อง

ทะเลาะกับคู่อริจะวิ่งไปเอาอาวุธ

มาทำาร้ายฝ่ายตรงข้ามได้รับบาด

เจ็บดังกล่าว.

ยิงสนั่นกลางเมืองมุกดาหาร

เพชรบุรี • รวบแล้วมือยิง

หนุ่มชะอำาดับปริศนาคาไร่มัน

สำาปะหลัง เป็นเฒ่าวัย 64 ปี 

อ้างเห็นผู้ตายพกมีดพร้าและ

กำาลังโปรยตะปูเรือใบที่ปากทาง

เข้าบ้านพักหวังทำามิดีมิร้ายบุตร

สาว จึงใช้ปืนแก๊ปยิงจนตายคาที่

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 

10 ธ.ค.64 ที่หน้ากองบังคับการ  

สภ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี 

พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร ผบก.ภ. 

จว.เพชรบุรี, ว่าที่ พ.ต.อ.วายุภักษ์ 

วงศ์ศักดิรินทร์ ผกก.สภ.ชะอำา 

ร่วมแถลงข่าวจับกุมตัวนายคำานึง 

เอี้ยงเจียม อายุ  64 ปี เลขที่ 79 

ม.5 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำา 

จ.เพชรบุรี ผู้ต้องหาใช้อาวุธปืน

ไทยประดิษฐ์ (ปืนแก๊ป) ยิงนาย

ปราโมท หรือต้น ไกรวิลาศ อายุ 

27 ปี เสียชีวิตที่บริเวณไร่มัน

สำาปะหลังริมถนนซอยสินทรัพย์  

ม.5 บ.หนองขาม ต.ห้วยทราย

เหนือ อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี เหตุเกิด

รวบช�ยวัย64ปีฆ่�หนุ่มชะอำ�ดับค�ไร่มัน

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา

จากการสืบสวนตำ ารวจ

ทราบว่า ผู้ก่อเหตุในครั้งนี้คือ นาย

คำานึง เอี้ยงเจียม จึงได้ขออนุมัติ

หมายศาลจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจ

ค้นและจับกุมนายคำานึง พร้อมด้วย

ของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 

(ปืนแก๊ป) พร้อมเครื่องกระสุนและ

กัญชาได้ที่บ้านพักของนายคำานึง

สอบสวนนายคำ า นึ ง รับ

สารภาพว่า ในช่วง 3 เดือนที่ผ่าน

มามักจะมีคนมาลักขโมยผลไม้

และพืชสวนภายในไร่ของตนอยู่

บ่อยครั้ง และชอบมาวางตะปูเรือ

ใบที่ปากทางเข้าบ้านของตนเป็น

ประจำา ประกอบกับตนเป็นห่วง

ความปลอดภัยของบุตรสาวทั้ง  

2 คน เกรงว่าจะได้รับอันตรายจึง

พกปืนออกตรวจพื้นที่ไร่ ก่อนเกิด

เหตุพบผู้ตายเดินถือมีดพร้ามา ตน

จึงเข้าไปหลบในป่าอ้อยข้างทาง 

เห็นผู้ตายกำาลังก้มลงวางตะปูเรือ

ใบ ตนจึงใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงใส่

เบื้องต้นตำารวจแจ้งข้อหา

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา มีอาวุธปืน   

เครื่องกระสุนปืนไว้ ในครอบ

ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ  

พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน 

ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุ 

ญาตและไม่มีเหตุอันควร จาก

นั้นนำาตัวส่งพนักงานสอบสวน

เพื่อดำาเนินคดีทางกฎหมายต่อไป.

ก�ญจนบุรี • ตำารวจทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี สนองนโยบาย ผบช.ภ.7 

จับกุม 2 ผัวเมียลักลอบขนยาไอซ์ 

10 กิโลกรัม หวังเข้าไปส่งในเขต

กรุงเทพฯ

เหตุการณ์ตำารวจชุดสืบ 

สวน สภ.ทองผาภูมิทำาการจับกุม

ขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ 

จ.กาญจนบุรี ตามนโยบายของ 

ผบช.ภ.7 ครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังตำารวจ

ได้รับเบาะแสจึงเดินทางไปดักรอที่

จุดตรวจหน้าวัดปรังกาสี ม.3 ต.ท่า

ขนุน อ.ทองผาภูมิ และพบรถยนต์

ของผู้ต้องสงสัยตามเบาะแสที่ ได้

รับแจ้ง เป็นรถเก๋ง ย่ีห้ออีซูซุ ทรู

เปอร์ สีเขียว-น้ำาตาล หมายเลข

ทะเบียน ภย 2435 กทม. วิ่งผ่าน

มา จึงเรียกให้จอดเพ่ือตรวจค้น

สิ่งของผิดกฎหมายอย่างละเอียด 

พบว่าใต้ ท่ีนั่ ง เบาะด้านหลัง มี

การดัดแปลงทำาเป็นช่องเก็บของ 

ภายในซุกซ่อนยาไอซ์ 13 ห่อ  

รวมน้ำาหนักทั้งสิ้น 10.00068 

กิโลกรัม

จึงทำาการควบคุมตัวนาย

สมบัติ อ้วนเส้ง อายุ 50 ปี ท่ี 

อยู่ 75 ม.2 ซ.ประชาอุทิศ ต.ควน

ลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ต้องหา

ที่ 1 เป็นคนขับ และ น.ส.ชญาพัณ 

ศรีสุขใส อายุ 45 ปี ที่อยู่ 239/72 

ม.1 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา 

จ.สงขลา ผู้ต้องหาที่ 2 ปัจจุบัน

ทำางานมีอาชีพรับราชการอยู่ 

ที่เทศบาลตำาบลวังกะ พร้อมของ

กลาง1.ยาเสพติดให้ โทษประ 

เภท 1 (ยาไอซ์) 14 ห่อ น้ำาหนัก

ประมาณ 10.00068 กิโลกรัม 

2.รถเก๋งย่ีห้ออีซูซุ ทรูเปอร์ สี

เขียว-น้ำาตาล หมายเลขทะเบียน 

ภย 2435 กทม. 1 คัน 

โดยกล่าวหาว่า กระทำา

ความผิดฐาน “ร่วมกันมียาเสพ

ติดให้ โทษประเภท ๑ เมทแอมเฟ

ตามีน (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครอง

โดยไม่ได้รับอนุญาต”.

ตร.ทองผาภูมิ

จับผัวเมียลอบ

ขนไอซ์10กิโล



ชวนแนะ

นำ�พ�ประเทศไปสู่ประช�ธิปไตย แน่นอนว่�

ทุกอย่�งต้องมีก�รเรียนรู้ แต่ต้องตระหนักว่�

อะไรเป็นจุดอ่อนจุดแข็ง อะไรที่เป็นปัญห�ต้อง

พย�ย�มขจัด ไม่มีประเทศไหนผ�่นพ้นไปได้ โดย

ร�บรื่น เมื่อเร�ตัดสินใจเลือกระบบนี้แล้ว ต้องมี

คว�มเชื่อมั่นในระบบ อย่�นำ�อุปสรรคหรือปัญห�

ม�ทำ�ล�ยกรอบ หรือตัวหลักๆ ของประเทศ

ประธ�นรัฐสภ�กล่�วว่� เร�มีคนใหม่ๆ 

เรียนจบปริญญ�สูงๆ และมีคว�มรู้ม�กม�ย แต่

ขณะเดียวกัน ก็เห็นพฤติกรรมบ�งอย่�งที่ ไม่ใช่

แนวที่ต้องก�ร เช่น ไม่มีคว�มชอบธรรม ไม่สุจริต 

จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่�ยต้องตระหนักและห�ท�ง

ขจัด รวมถึงระบบก�รซื้อเสียง และก�รทุจิตเลือก

ตั้งออกไปให้หมด ไม่เช่นนั้นจะไม่มีวันได้ผู้บริห�ร

ที่ดี ถ้�คนที่ม�จ�กระบบที่ใช้เงิน เข�ก็ต้องห�เงิน 

เมื่อถ�มว่� ผ่�นม�กว่� 80 ปี ยังมีก�รเสนอ

แก้รัฐธรรมนูญ และตัด ส.ว.ออกไป น�ยชวนตอบ

ว่� เร�ใช้รัฐธรรมนูญม� 20 ฉบับ แต่ละฉบับมีจุด

อ่อนและจุดแข็ง ภ�ยใต้เงื่อนไขต�มระบบของเร� 

ต้องมีเหตุผลที่ใช้แตกต่�งจ�กคนอื่น 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตน�ยกรัฐมนตรี 

โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่� 10 ธันว�คม เป็นวัน

รัฐธรรมนูญ แต่พวกเร�คนไทยไม่ส�ม�รถพูดถึง

รัฐธรรมนูญได้อย่�งภ�คภูมิ เพร�ะ รธน.ฉบับนี้

มีที่ม�จ�กก�รสืบทอดอำ�น�จของ คสช. จำ�กัด

และลิดรอนสิทธิของประช�ชน ย�กต่อก�รนำ�

ประเทศกลับคืนสู่ประช�ธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ ดัง

นั้น จุดเริ่มต้นของก�รแก้ปัญห�คว�มขัดแย้งใน

ประเทศท่ีดีท่ีสุด คือก�รทำ�กติก�ให้เป็นส�กล 

เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่�ย เริ่มจ�กก�รรับฟังเสียง

ของทุกภ�คส่วน เปิดโอก�สให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน

ก�รสร้�งกติก�สูงสุดร่วมกัน ซึ่งดิฉันยังเฝ้�รอจะ

ได้เห็น รธน.ที่ม�จ�กคว�มต้องก�รของประช�ชน

อย่�งแท้จริงค่ะ 

เพื่อไทยจ้องรื้อ รธน.ทั้งฉบับ

น�ยชูศักดิ์ ศิรินิล ประธ�นคณะทำ�ง�น

ฝ่�ยกฎหม�ยพรรคเพื่อไทย ได้เผยแพร่บทคว�ม 

89 ปีรัฐธรรมนูญไทย ยิ่งห่�งไกลประช�ธิปไตย 

มีเนื้อห�ตอนหน่ึงว่� ก�รรัฐประห�รล่�สุดเมื่อ 

22 พ.ค.57 ถือเป็นรัฐประห�รที่เลวร้�ยที่สุด

ครั้งหนึ่งของประวัติศ�สตร์ มีก�รกำ�หนดให้ก�ร

แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทำ�ได้ย�ก จึงถือได้ว่�

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยิ่งห่�งไกลจ�กคว�ม

เป็นประช�ธิปไตย มีคว�มพย�ย�มที่จะแก้ไข

รัฐธรรมนูญให้เป็นประช�ธิปไตยทั้งร�ยประเด็น

และแก้ทั้งฉบับ แต่ก็ถูกขัดขว�งโดยกลไกที่

รัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้�งขึ้นไว้

ประธ�นคณะทำ�ง�นฝ่�ยกฎหม�ยของ

พรรคเพื่อไทยระบุว่� แม้ที่ผ่�นม�พรรคเพื่อไทย

และพรรคร่วมฝ่�ยค้�นได้พย�ย�มผลักดันให้มี

ก�รจัดทำ�รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประช�ชนมีส่วน

ร่วมอย่�งแท้จริง แต่ก็มีอุปสรรคจนไม่อ�จทำ�ได้

สำ�เร็จ แต่ ณ เวล�นี้ภ�ยใต้เงื่อนไขของกฎหม�ย

ว่�ด้วยก�รออกเสียงประช�มติ พรรคเพื่อไทยจะ

ร่วมกับประช�ชนเพื่อดำ�เนินก�รให้มีก�รจัดทำ�

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ได้ 

คุณหญิงสุด�รัตน์ เกยุร�พันธ์ุ ประธ�น

พรรคไทยสร้�งไทย กล่�วว่� จุดยืนพรรคไทย

สร้�งไทย เร�จะเสนอให้มีก�รจัดทำ�ประช�มติ 

ต�มที่ศ�ลรัฐธรรมนูญได้ตีคว�มไว้แล้วเกี่ยวกับ

ก�รแก้ไขรัฐธรรมนูญ และจะเสนอให้มีก�รแก้ไข

เพียงม�ตร�เดียวคือ เปิดท�งให้มีก�รตั้งสภ�ร่�ง

รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และขอร้องไปยังรัฐบ�ลใน

ก�รจัดทำ�ประช�มติต้องถ�มด้วยว่�ประช�ชน

ต้องก�รให้มี ส.ส.ร.หรือไม่ด้วย

น�ยกรณ์ จ�ติกวณิช หัวหน้�พรรคกล้� 

กล่�วว่� แนวท�งท่ีเป็นไปได้ม�กที่สุดเพื่อแก้ไข

คว�มขัดแย้งคือ ก�รล็อกเป้�แก้ไขม�ตร�เดียว 

ไม่มีม�ตร�อื่นม�แถม คือม�ตร� 272 ห้�ม 

ส.ว.เลือกน�ยกรัฐมนตรี พรรคกล้�จึงขอประก�ศ

ร่วมสนับสนุนคณะผู้ริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ม�ตร� 272 ภ�รกิจนี้ควรทำ� และมีคว�มเป็น

ไปได้ม�กที่สุด

วันเดียวกัน ท่ีล�นหน้�หอศิลป์กรุงเทพฯ 

กลุ่ม People GO network เครือข่�ยภ�คประช�ชน 

ก้�วไปด้วยกัน สร้�งสรรค์สังคมประช�ธิปไตย

ที่เป็นธรรมและยั่งยืน ได้จัดกิจกรรมวันร�ษฎร์

ธรรมนูญ โดยในกิจกรรมได้มีก�รจัดวงเสวน�

หัวข้อเสรีภ�พอำ�น�จอธิปไตยของปวงชน โดย

น�ยพริษฐ์ วัชรสินธุ กล่�วตอนหนึ่งว่� ที่ม�วันนี้

เพื่อประก�ศให้ประช�ชนมีส่วนร่วมในก�รเขียน

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หน้�ต�เนื้อห�ควรจะออก

ม�เป็นอย่�งไร เป็นพื้นที่ให้ประช�ชนม�แสดง

คว�มคิดเห็นและรับฟังที่หล�กหล�ย เพร�ะเป็น

องค์ประกอบที่สำ�คัญของรัฐธรรมนูญ 

น�ยร�เมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประช�ธิปัตย์ แถลงถึงคว�มคืบหน้�กรณียก 

ร่�งแก้ไขเพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่�ด้วยก�รเลือกตั้ง ส.ส. 

และร่�ง พ.ร.ป.ว่�ด้วยพรรคก�รเมือง ว่�ที่ประชุม

คณะทำ�ง�นกฎหม�ยลูกของวิปรัฐบ�ล มีข้อสรุป

ที่เห็นตรงกันคือ วิธีก�รคำ�นวณ ส.ส.แบบบัญชี

ร�ยชื่อ ที่จะนำ�คะแนนของทุกพรรคก�รเมือง

ทั้งหมดม�รวมกัน แล้วนำ�ไปห�รด้วย 100 ซึ่ง

เป็นตัวเลข ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ ต�มที่รัฐธรรมนูญ

น�ยสุวัจน์กล่�วอีกว่� ก�รเมืองวัดกันที่

เสียง เสียงน้อยเวล�พูดอะไรไปก็ไม่ได้ยิน เสียง

ม�กพูดอะไรไปก็เสียงดัง เวล�รู้ปัญห�หรือรู้

แนวคิดดีๆ ถ้�เร�มีเสียงน้อยก็ไม่ค่อยได้รับคว�ม

สำ�เร็จ ตอนนี้พรรคช�ติพัฒน�ตัวเล็กเกินไป เร�

ต้องเพิ่มขน�ดของพรรค และพรรคช�ติพัฒน�

จะต้อง Come Back และ Return เพื่อกลับม�

ทำ�ง�นให้ช�ติบ้�นเมือง.  

ราชทัณฑ์แจง

เป็นอำ�น�จของศ�ล ส่วนก�รบริห�รโทษ เป็น

อำ�น�จของกรมร�ชทัณฑ์ ต่�งฝ่�ยต่�งทำ�หน้�ที่

ภ�ยใต้อำ�น�จของกฎหม�ย

น�ยณรงค์ระบุว่� หลักเกณฑ์ในก�รที่

นักโทษจะได้รับอภัยโทษ ต้องเป็นนักโทษเด็ดข�ด

ที่มีคว�มประพฤติดีตั้งแต่ชั้นกล�งขึ้นไป ส่วนจะ

ได้รับก�รลดโทษม�กหรือน้อย ขึ้นอยู่กับชั้นและ

ประเภทคดีเป็นสำ�คัญ ประกอบด้วย คดีอ�ญ�

ทั่วไป คดีอ�ญ�ร้�ยแรง คดีย�เสพติดร�ยย่อย 

และคดีย�เสพติดร�ยใหญ่ โดยจะได้รับก�รลด

โทษต�มหลักเกณฑ์ ตัวอย่�งก�รคำ�นวณก�รลด

โทษ เช่น คดีอ�ญ�ทั่วไป นักโทษเด็ดข�ดช�ย ก. 

อยู่ในชั้นเยี่ยม กำ�หนดโทษจำ�คุก 30 ปี จะได้ลด 1 

ใน 2 ต�มเกณฑ์ข้�งต้น คือจะได้ลด 15 ปี ดังนั้น 

จึงเหลือกำ�หนดโทษจำ�คุกอีก 15 ปี แต่ห�กเป็น

คดีอ�ญ�ร้�ยแรง ถ้�นักโทษเด็ดข�ดช�ย ก. เป็น

ผู้กระทำ�ผิดในคดีอ�ญ�ร้�ยแรง มีกำ�หนดโทษจำ�

คุก 30 ปี และเป็นชั้นเยี่ยมเช่นเดียวกัน จะได้รับ

ก�รลดโทษ 1 ใน 3 คือจะได้ลด 10 ปี ดังนั้น จึง

เหลือกำ�หนดโทษจำ�คุกอีก 20 ปี

“กรณีน�ยบุญทรง เตริย�ภิรมย์ อดีต

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ ในคดีจำ�นำ�

ข้�วท่ีปร�กฏเป็นข่�วนั้น ถือเป็นคดีอ�ญ�ร้�ย

แรง ศ�ลได้ตัดสินจำ�คุกมีกำ�หนดโทษ 48 ปี และ

ได้รับก�รอภัยโทษ 4 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 

ส.ค.2563 ได้ลดโทษ 12 ปี (ลดโทษ 1 ใน 4 ชั้น

ดีม�ก) เหลือโทษจำ�คุก 36 ปี, ครั้งที่ 2 วันที่ 5 

ธ.ค.2563 ได้ลดโทษ 12 ปี (ลดโทษ 1 ใน 3 ชั้น

เยี่ยม) เหลือโทษจำ�คุก 24 ปี, ครั้งที่ 3 วันที่ 28 

ก.ค.2564 ได้ลดโทษ 8 ปี (ลดโทษ 1 ใน 3 ชั้น

เยี่ยม) เหลือโทษจำ�คุก 16 ปี และครั้งที่ 4 วันที่ 

6 ธ.ค.2564 ได้ลดโทษ 5 ปี 4 เดือน (ลดโทษ 1 

ใน 3 ชั้นเยี่ยม) เหลือโทษจำ�คุก 10 ปี 8 เดือน”

น�ยณรงค์ย้ำ�ว่� กรมร�ชทัณฑ์ขอให้สังคม

และประช�ชนเชื่อมั่นในก�รปฏิบัติง�นว่�เป็น

ไปต�มอำ�น�จหน้�ที่ภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ย 

และจะปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนด้วยคว�มเสมอ

ภ�ค เท่�เทียม ไม่มีก�รเลือกปฏิบัติ หรือให้สิทธิ

ประโยชน์ต่อผู้ต้องขังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นก�ร

เฉพ�ะ 

ด้�น น.ส.รัชด� ธน�ดิเรก รองโฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกฯ กล่�วถึงภ�ระงบประม�ณ

ในโครงก�รจำ�นำ�ข้�วว่� ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตร

และสหกรณ์ก�รเกษตร (ธ.ก.ส.) ร�ยง�นว่� ใน

ปีงบประม�ณ 2565 สำ�นักงบประม�ณได้ตั้งงบ

ชำ�ระหนี้ให้ ธ.ก.ส.จำ�นวน 6.9 หมื่นล้�นบ�ท น้อย

กว่�ปีก่อนหน้� โดยปัจจุบันรัฐบ�ลยังมีภ�ระหนี้

จ�กโครงก�รดังกล่�วที่ต้องชำ�ระคืนให้ ธ.ก.ส.อีก 

1 แสนล้�นบ�ท ค�ดว่�สำ�นักงบประม�ณจะ

ตั้งงบประม�ณเพื่อจ่�ยหนี้ ปีละ 10-20% ของ

งบประม�ณร�ยจ่�ย ซึ่งจะใช้เวล� 3-5 ปีจึงจะ

ชำ�ระหนี้หมด

น.ส.รัชด�กล่�วว่� ขณะที่องค์ก�รคลัง

สินค้� (อคส.) ได้เตรียมปิดบัญชีโครงก�รจำ�นำ�

ข้�ว ซึ่งยังมีข้�วส�รในสต๊อกรัฐบ�ลที่ได้จ�กก�ร

รับจำ�นำ�ข้�วเปลือกน�ปี และข้�วเปลือกน�ปรัง

ของรัฐบ�ลที่ผ่�นๆ ม� ท่ีรอระบ�ยอีกประม�ณ 

220,000 ตัน ท้ังหมดเป็นข้�วเสื่อมคุณภ�พ 

ต้องข�ยเพื่อเข้�สู่อุตส�หกรรมเท่�นั้น คนและ

สัตว์บริโภคไม่ได้ โดย อคส.ตั้งเป้�หม�ยระบ�ย

ให้หมดภ�ยในเดือน ก.ย.2565   เมื่อระบ�ยจน

หมดแล้ว จะทำ�ให้ส�ม�รถปิดบัญชีโครงก�รรับ

จำ�นำ�ได้ แล้วถึงทร�บว่�มีผลข�ดทุนเท่�ไร โดย

เบื้องต้นประม�ณ 5 แสนล้�นบ�ท จ�กก�รทุจริต

ในโครงก�รจำ�นำ�ข้�วปีก�รผลิต 2554-57 ซึ่งได้

ส่งฟ้องร้องดำ�เนินคดีไปแล้ว 1,143 คดี และ

ผลข�ดทุนดังกล่�วยังไม่รวมผลข�ดทุนจ�กก�ร

ที่ต้องข�ยข้�วในร�ค�ต่ำ�ในก�รประมูลข้�วส�ร

ในสต๊อกในช่วงที่ผ่�นม� เนื่องจ�กข้�วยิ่งเก่� 

ยิ่งข�ยได้ร�ค�ต่ำ� รวมทั้งยังมีค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ ที่

รัฐต้องจ่�ย เช่น ค่�เช่�คลังสินค้�เพื่อฝ�กเก็บ

ข้�วส�รในสต๊อก เป็นต้น

ขณะท่ีน�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกฯ กล่�วตอบโต้น�ย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครร�ชสีม� ใน

ฐ�นะเลข�ธิก�รพรรคเพื่อไทย (พท.) ท่ีระบุ

ว่� พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกฯ และ 

รมว.กล�โหม สอบตกก�รจัดก�รปัญห�ทุจริต

คอร์รัปชัน เพร�ะกลัวกระทบกับเสถียรภ�พ

ท�งก�รเมืองของรัฐบ�ลว่� ยืนยัน พล.อ.ประยุทธ์

ให้คว�มสำ�คัญกับประช�ชนม�กกว่�เสถียรภ�พ

ท�งก�รเมือง จึงกำ�ชับหนักแน่นและเด็ดข�ด

กับก�รทุจริตคอร์รัปชัน ทำ�ให้รัฐบ�ลชุดนี้ ไม่มี

ก�รทุจริตเหมือนกับรัฐบ�ลในอดีต ที่มีอดีตน�

ยกฯ หนีคดีไปอยู่ต่�งประเทศ และปล่อยให้อดีต

รัฐมนตรีติดคุกเพียงลำ�พัง ซึ่งประช�ชนยังจำ�ได้ดี 

“ที่ฝ่�ยค้�นบอกว่�ได้สะท้อนปัญห�ม�

โดยตลอด แต่รัฐบ�ลไม่สนใจระงับยับยั้งแก้ไข

นั้น ฝ่�ยค้�นวันนี้ ไม่เหมือนฝ่�ยค้�นในอดีต ที่ทำ�

หน้�ที่ตรวจสอบก�รบริห�รง�นของรัฐบ�ลแบบ

ฝ่�ยค้�นมืออ�ชีพ มีหลักฐ�นม�อ้�งอิงชัดเจน 

ไม่ใช่เอ�ข่�วม�ตัดแปะ หรือเห็นว่�เรื่องไหนกำ�ลัง

อยู่ในกระแสก็กระโดดเก�ะเข�ไปด้วยอย่�งทุก

วันนี้ ยืนยันว่�น�ยกฯ ไม่เคยนิ่งเฉยกับก�รทุจริต 

เชื่อว่�ประช�ชนดูออก คงมีแค่ฝ่�ยค้�นที่ดูไม่ออก

เพร�ะอคติบังต�” น�ยธนกรกล่�ว.

ชี้หยุดยาว

สงขล� 213 ร�ย, ชลบุรี 175 ร�ย, สมุทรปร�ก�ร 

155 ร�ย, ปัตต�นี 143 ร�ย, สุร�ษฎร์ธ�นี 125 

ร�ย, ยะล�และลำ�พูน จังหวัดละ 102 ร�ย, 

เชียงใหม่ 90 ร�ย

สำ�หรับยอดผู้ได้รับวัคซีนของประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. เพิ่มเติม 480,012 โดส รวม

ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ทั้งสิ้น 

96,821,760 โดส ขณะที่สถ�นก�รณ์ โลกมียอดผู้

ติดเช้ือสะสม 268,720,884 ร�ย เสียชีวิตสะสม 

5,302,495 ร�ย โดยส�ยพันธุ์ โอมิครอนทั่วโลก

ขณะนี้มี 62 ประเทศ

ด้�นน�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ�

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กล่�วว่� พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม ได้

ติดต�มสถ�นก�รณ์ช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่�ง

วันที่ 10-12 ธ.ค.อย่�งใกล้ชิด เพร�ะตรงกับช่วง

เวล�ที่รัฐบ�ลมีม�ตรก�รผ่อนคล�ยเปิดประเทศ

และก�รฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยก�รส่งเสริมก�รท่อง

เที่ยวของรัฐบ�ล กระตุ้นให้เกิดก�รเดินท�งท่อง

เท่ียวภ�ยในประเทศ อีกท้ังเข้�สู่ฤดูก�ลท่อง

เที่ยวหรือในหล�ยพื้นที่เริ่มหน�วเย็น ค�ดคน

ไทยเดินท�งท่องเที่ยวในประเทศม�กขึ้น จึงขอ

ให้ประช�ชนยังคงปฏิบัติต�มม�ตรก�รป้องกันโค

วิด-19 อย่�งเคร่งครัด หลังพบผู้ติดเชื้อส�ยพันธุ์

โอมิครอนในประเทศอย่�งต่อเนื่อง 

“แม้คนไทยจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 

แล้วก็ต�ม แต่ก็ยังชะล่�ใจไม่ได้ ทุกคนไม่ประม�ท 

ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติต�มม�ตรก�ร

ป้องกันแบบที่เคยทำ�กันม� คือสวมหน้�ก�ก ก�ร์ด

อย่�ตก ดูแลป้องกันตนเอง ไม่อยู่ในที่แออัด เว้น

ระยะห่�งและหมั่นล้�งมือทำ�คว�มสะอ�ด เป็นต้น 

รวมทั้งขอให้คนไทยท่องเที่ยวอย่�งมีคว�มสุข 

ห�กทุกคนปฏิบัติต�มม�ตรก�รด้�นส�ธ�รณสุข

จัดไว้ จะปลอดภัยแน่นอน” น�ยธนกรกล่�ว

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกฯ กล่�วว่� ผล

สำ�รวจของกรมอน�มัย เรื่องพฤติกรรมป้องกัน

โรค (DMH) ของประช�ชนในเดือน พ.ย.

2564 พบประช�ชนมีพฤติกรรมป้องกันโรค 

D-เว้นระยะห่�งอย่�งน้อย 1-2 เมตร ร้อยละ 

80.26, M-สวมหน้�ก�กตลอดเวล�ในที่ส�ธ�รณะ 

ร้อยละ 94.4 และ H-ล้�งมือหลังสัมผัสสิ่งสกปรก 

สัมผัสร่วม ร้อยละ 91.5 จะเห็นได้ว่�ประช�ชนยัง

คงพฤติกรรมป้องกันโรคโควิด-19 อย่�งสม่ำ�เสมอ 

ในขณะที่ภ�พรวมยอดฉีดวัคซีน ณวันที่ 10 ธ.ค.ทั่ว

ประเทศ สะสม 96,418,573 โดส

“น�ยกฯ พอใจสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด

ในภ�พรวมเป็นไปในทิศท�งที่ดีขึ้น และดีใจที่เห็น

คนไทยได้รับก�รฉีดวัคซีนกว่� 50% รวมทั้งสถ�น

ประกอบก�รต่�งๆ ส่วนใหญ่ได้รับม�ตรฐ�นคว�ม

ปลอดภัยด้�นสุขอน�มัยสำ�หรับนักท่องเที่ยว ช่วย

สร้�งคว�มมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและลดคว�ม

เส่ียงจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 เชื่อว่�จะ

ส่งผลให้ท่องเที่ยวในประเทศช่วงวันหยุดนี้กลับ

ม�คึกคักอีกครั้ง” โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกฯ กล่�ว

นอกจ�กนี้ น�ยกฯ สั่งก�รให้มีก�รคุมเข้ม

ก�รเดินท�งของรถขนส่งส�ธ�รณะทุกประเภทให้

เป็นไปต�มม�ตรก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของ

โควิด-19 เพื่อรองรับก�รเดินท�งของประช�ชนใน

ช่วงเทศก�ลปีใหม่ 2565 และสอดรับกับนโยบ�ย

เปิดประเทศ โดยกรมก�รขนส่งท�งบกได้ปรับปรุง

ม�ตรก�รปฏิบัติเพื่อควบคุมก�รแพร่ระบ�ดโควิด-

19 จำ�นวน 10 ข้อ อ�ทิ คัดกรองผู้ โดยส�รและ

ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนก�รให้บริก�ร งดให้บริก�ร

อ�ห�รบนรถในระหว่�งก�รเดินท�ง จัดเก็บข้อมูล

ของผู้ โดยส�ร โดยให้ลงทะเบียนไทยชนะ หรือ

แพลตฟอร์ม THAI SAVE THAI (TST)” ก่อนก�ร

เดินท�ง เป็นต้น

จ.สมุทรส�คร ส�ธ�รณสุขจังหวัดสมุทร 

ส�คร เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ร�ยใหม่ 

41ร�ย อยู่ในจังหวัด 25ร�ย และนอกจังหวัด 16 

ร�ย ไม่มีผู้เสียชีวิต อยู่ระหว่�งก�รรักษ�ตัวใน

โรงพย�บ�ล 408 ร�ย และอยู่ระหว่�งก�รสังเกต

อ�ก�รอีก 78 ร�ย

จ.ตร�ด น�ยสุรชัย เจียมกูล รองน�ยแพทย์

ส�ธ�รณสุข จ.ตร�ด กล่�วว่� แม้เชื้อโควิดกล�ย

พันธุ์ โอมิครอนจะเข้�ม�สู่ประเทศไทยแล้ว และ

ยังมีประเทศเพื่อนบ้�นคือม�เลเซียและเก�หลีใต้ 

แต่ก็ไม่น่�เป็นห่วงเท่�ไรนัก ซ่ึงช�วตร�ดเองก็

ไม่ต้องกังวลม�กเกินไป เพร�ะห�กช�วตร�ดยัง

มีวินัย และใช้ก�รป้องกันแบบครอบจักรว�ลคือ 

แบบ DMHTTA ก็จะทำ�ให้ส�ม�รถป้องกันเช้ือ

กล�ยพันธุ์ ได้ อย่�งไรก็ต�ม ก�รฉีดวัคซีนยังเป็น

สิ่งจำ�เป็น ซึ่งที่ผ่�นม�จังหวัดตร�ดเข็มแรกน่�จะ

ครบ 100% แล้ว ส่วนเข็ม 2 เกิน 71% แล้ว ซึ่ง

สิ้นปีนี้น่�จะเกือบถึง 100% และเข็ม 3 ยังได้อยู่

เพียง 5-6% เท่�นั้น แต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ. 

กำ�หนด นอกจ�กนี้ ยังมีก�รแก้ไขเพิ่มเติมม�ตร� 

73 โดยปัจจุบันห้�มผู้สมัครซื้อสิทธิ์ข�ยเสียง

เท่�นั้น 

สำ�หรับคว�มเคล่ือนไหวของแต่ละ

พรรคก�รเมือง ในก�รส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง

ซ่อม ส.ส. 2 เขต คือที่เขต 1 จ.ชุมพร และ

เขต 6 จ.สงขล� ซึ่งก�รเลือกตั้งเมื่อปี 62 พรรค

ประช�ธิปัตย์ชนะทั้ง 2 เขต โดยน�ยชวน ใน

ฐ�นะประธ�นสภ�ที่ปรึกษ�พรรคประช�ธิปัตย์ 

ให้สัมภ�ษณ์ถึงแนวโน้มท่ีพรรคร่วมรัฐบ�ลจะ

ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งว่� เป็นสิทธิของพรรคร่วม

รัฐบ�ลที่จะตกลงกัน เป็นเรื่องของสิทธิของ

พรรคก�รเมืองที่จะทำ�ได้ ไปตำ�หนิติเตียนไม่ได้ 

ประธ�นสภ�ที่ปรึกษ�พรรคประช�ธิปัตย์

ยังพูดถึงกรณีสม�ชิกที่อยู่กับพรรคประช�ธิปัตย์

ม�น�นหล�ยคนเริ่มทยอยออกจ�กพรรคว่� เป็น

ห่วงเหมือนกับที่คนอื่นเป็นห่วง เห็นใจผู้บริห�ร

พรรค ต้องเร่งห�ท�งแก้ไข แต่เข้�ใจว่�ชื่อเสียง

เกียรติภูมิพรรคประช�ธิปัตย์ ไม่ได้เป็นไปอย่�ง

เดิม มีคว�มเปลี่ยนแปลงไปต�มระยะเวล�และ

สถ�นก�รณ์ ปัจจุบันมีก�รแข่งขันม�กขึ้น แต่

คนส่วนใหญ่ยังมั่นคงอยู่ ที่น่�เสียด�ยคือคนที่

ได้ตำ�แหน่งในช่วงที่อยู่พรรคประช�ธิปัตย์ แล้ว

ออกจ�กพรรคไปเป็นคู่แข่ง ทำ�ให้พรรคเหนื่อย

เป็นพิเศษที่จะต้องแข่งขันกับคนของตัวเอง หล�ย

คนตนก็ขอร้องไม่ให้ออกไป แต่ก็เป็นสิทธิของเข� 

ปชป.ไม่อ้อนพรรคร่วมให้หลบ

น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองน�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.พ�ณิชย์ ในฐ�นะหัวหน้�

พรรคประช�ธิปัตย์ กล่�วว่� ตอนนี้อยู่ในขั้นตอน

ก�รรับสมัครผู้ที่สนใจลงสมัครในก�รเลือกตั้งซ่อม 

โดยมีน�ยชำ�นิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นประธ�น เปิดรับ

สมัครตั้งแต่วันที่ 9-11 ธ.ค. จ�กนั้นจะเป็นขั้นตอน

ก�รทำ�ไพรม�รีโหวต เป็นไปต�ม พ.ร.ป.ว่�ด้วย

พรรคก�รเมือง พ.ศ.2560 จ�กนั้นจะส่งผลกลับม�

ที่คณะกรรมก�รสรรห�ฯ พิจ�รณ�แล้วนำ�เสนอ

ต่อคณะกรรมก�รบริห�รพรรคประช�ธิปัตย์ต่อไป

เมื่อถ�มว่� ก�รเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะมี

ทั้งพรรคพลังประช�รัฐ พรรคภูมิใจไทย และ

พรรคกล้� ร่วมลงแข่งขันด้วย จะทำ�ให้พรรค

ประช�ธิปัตย์เหนื่อยม�กเหมือนก�รเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.นครศรีธรรมร�ช หรือไม่ น�ยจุรินทร์กล่�วว่� 

ไม่เป็นไร เร�ต้องทำ�หน้�ที่ของเร� มั่นใจในก�รทำ�

หน้�ที่ของเร�ม�ตลอดเวล�ที่ผ่�นม� เมื่อเร�ได้

รับมอบหม�ยให้ดูแลกระทรวงใด และโครงก�ร

ใดก็ต�มที่เกี่ยวข้องกับประช�ชนในภ�คใต้ เร�

ส�ม�รถทำ�ได้ไว้ ทำ�ได้จริง 

น�ยร�เมศกล่�วว่� เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. มี

ผู้ท่ีสนใจม�ยื่นแสดงคว�มจำ�นงแล้ว 2 คนคือ 

น�ยอิสรพงษ์ ม�กอำ�ไพ เลข�นุก�รน�ยก อบจ.

ชุมพร และอดีตผู้ช่วย ส.ส.น�ยชุมพล จุลใส อดีต 

ส.ส.ชุมพร แสดงเจตจำ�นงสมัครลงเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.จังหวัดชุมพร และ น.ส.สุภ�พร กำ�เนิดผล 

รองน�ยก อบจ.สงขล� และประธ�นชมรมสตรี

ไทยใจง�ม แสดงเจตจำ�นงสมัครลงเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.จังหวัดสงขล� ส่วนพรรคอื่นจะส่งใครนั้น เร�

ไม่ส�ม�รถไปก้�วล่วงว่�จะใช้ยุทธศ�สตร์อะไร 

หรือวอนขอให้ส่งหรือไม่ส่งได้ แต่ไม่กังวล เพร�ะ

ในฐ�นะที่พรรคผ่�นร้อนผ่�นหน�วม�หล�ยสมัย 

พร้อมเลือกตั้งแน่นอน

น.ส.ทิพ�นัน ศิริชนะ ประจำ�สำ�นัก

เลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี กล่�วถึงกรณี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี และ 

รมว.กล�โหม เดินท�งไปร่วมเป็นสักขีพย�นใน

พิธีมอบเงินต�มม�ตรก�รช่วยเหลือเกษตรกรผู้

ปลูกข้�ว โครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรผู้ปลูก

ข้�วและม�ตรก�รคู่ขน�นปีก�รผลิต 64-65 ท่ี 

จ.สุพรรณบุรี ว่�น�ยกฯ เป็นตัวแทนในฐ�นะ

หัวหน้�รัฐบ�ล ที่รับผิดชอบในก�รแก้ไขปัญห�

ของพี่น้องช�วน� ไม่แบ่งแยก หรือมองว่�เป็น

คว�มผิดชอบของใคร อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อ

พี่น้องประช�ชน ในฐ�นะรัฐบ�ลก็ต้องเดินหน้�

สนับสนุน

“ขออย่�นำ�เรื่องนี้ม�เป็นประเด็นสร้�ง                                                                 

คว�มขัดแย้งในรัฐบ�ล ท้ังก�รลงพ้ืนท่ี จ.สุพรรณบุรี 

และก�รเป็นประธ�น ทั้งหมดไม่มีนัยท�งก�ร

เมืองใดๆ ให้ต้องตีคว�ม  และห�กจำ�กันได้ น�

ยกฯ เคยกล่�วไว้เมื่อกล�งปีที่ผ่�นม�ว่� เป็นห่วง

พี่น้องเกษตรกรช�วน� ช�วสวน ช�วไร่ อย�ก

ให้หลุดพ้นจ�กคว�มย�กจน จึงกำ�ชับรัฐมนตรี

ให้เร่งทำ�กิจกรรมและดำ�เนินก�รต่�งๆ ให้เป็น

รูปธรรม เมื่อสั่งก�รลงไป ท่�นน�ยกฯ ก็ลงพื้นที่

ติดต�มคว�มก้�วหน้�ของกิจกรรมและโครงก�ร

ต่�งๆ ด้วยก�รลงพื้นที่ด้วยตัวท่�นเองเท่�นั้น” 

น.ส.ทิพ�นันระบุ

ส่วนที่ห้องประชุมลำ�ปล�ยม�ศ ชั้น 4 

โรงแรมแคนท�รีน จ.นครร�ชสีม� พรรคช�ติ

พัฒน�ได้จัดก�รประชุมใหญ่ส�มัญ ประจำ�ปี 

2564 ขึ้น โดยน�ยสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธ�นที่

ปรึกษ�พรรคช�ติพัฒน� กล่�วว่� ตอนนี้ก�รเมือง

เลือกตั้งม�แล้ว 3 ปี เหลือระยะอีก 1 ปี ครบ

เทอม ก็จะมีก�รเลือกตั้งใหม่ไม่ช้�ก็เร็ว ถือว่�

เป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อรองรับก�รเลือก

ตั้ง อย่�งไรก็ต�ม จ�กผลกระทบของก�รระบ�ด

ไวรัสโควิด-19 พรรคช�ติพัฒน�รู้สึกเป็นห่วงเรื่อง

เศรษฐกิจม�ก ตนเองจึงได้พูดกับสม�ชิกพรรค

ทุกคนว่� ในก�รเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ให้ โฟกัสไปใน

เรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก 
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อนุทินจ่อคิกออฟกัญชาริมโขง

กรุงเทพฯ • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำ�

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กล่�วว่� จ�กที่รัฐบ�ลมีนโยบ�ยส่ง

เสริมก�รปลูกพืชท�งเลือก ซึ่งรวมถึงก�รผลักดันกัญช�

ท�งก�รแพทย์ โดยก�รทยอยปลดล็อกข้อกฎหม�ย ส่งเสริม

ก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อเป็นฐ�นสำ�คัญให้มีก�รต่อยอดท�ง

เศรษฐกิจได้นั้น ขณะนี้ ได้ขย�ยไปสู่ก�รเชื่อมโยงกับภ�ค

ก�รท่องเที่ยว โดยในวันเส�ร์ที่ 11 ธ.ค.2564 กระทรวง

ส�ธ�รณสุขได้ร่วมกับกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 

จังหวัด และหน่วยง�นท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม จัดง�น 

“Kick off กัญช�ริมฝั่งโขง” ที่ถนนสวรรค์ช�ยโขง หมู่บ้�น 

8 ชนเผ่� อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม ซึ่งจะเป็นต้น

แบบก�รเชื่อมโยงระหว่�งภ�คก�รเกษตร ส�ธ�รณสุขกับ

ภ�คก�รท่องเที่ยว เป็นโมเดลก�รสร้�งร�ยได้ให้ชุมชนและ

ท้องถิ่น ทั้งนี้ Kick off กัญช�ริมฝั่งโขง ที่จังหวัดนครพนม

จะรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับพืชกัญช�ให้ผู้ที่สนใจม�ศึกษ�ข้อมูล 

และได้เห็นว่�กัญช�ท�งก�รแพทย์ที่ถูกกฎหม�ยส�ม�รถ

ต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจท้ังท�งก�รแพทย์และก�รท่อง

เท่ียว เป็นโมเดลต้นแบบให้พื้นท่ีอื่นๆ ของประเทศนำ�ไป

พัฒน�ต่อยอดได้

วอนบ๊ิกตู่แก้ปมกากสารพิษแปดร้ิว

ฉะเชิงเทรา • น�ยสุช�ติ ตันเจริญ รองประธ�นสภ�ผู้แทน

ร�ษฎร และ ส.ส.ฉะเชิงเทร� พรรคพลังประช�รัฐ เปิดเผย

ว่� หลังจ�กท่ีได้รับก�รร้องเรียนจ�กประช�ชนในพ้ืนท่ีหมู่ 6 

บ้�นน�น้อย ต.ท่�กระด�น อ.สน�มชัยเขต จ.ฉะเชิงเทร� ท่ี

ได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กก�รมีผู้ลักลอบท้ิงก�กส�รพิษจ�ก

โรงง�นอุตส�หกรรมในสวนป�ล์มแห่งหน่ึงในพ้ืนท่ีดังกล่�ว 

น้ำ�จ�กบ่อส�รพิษน้ีส�ม�รถไหลลงคลองระบมด้�นทิศใต้ 

และไหลลงคลองท่�ล�ด อ.พนมส�รค�ม ท่ีเป็นแหล่งต้นน้ำ�

ของ จ.ฉะเชิงเทร� ได้ทำ�หนังสือถึงหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง อ�ทิ 

รมว.มห�ดไทย รมว.อุตส�หกรรม รมว.ทรัพย�กรธรรมช�ติ

และส่ิงแวดล้อม และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ล่�สุดท�งผู้

ว่�ฯ ฉะเชิงเทร�ได้ทำ�หนังสือประส�นม�เพื่อขอให้รัฐบ�ล

แก้ไขปัญห�ดังกล่�วอย่�งเร่งด่วนอีกคร้ัง ท้ังน้ีได้ทำ�หนังสือ

ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี เพื่อให้

ทร�บถึงปัญห�ซ่ึงสร้�งคว�มเดือดร้อนและเป็นอันตร�ยต่อ

สุขภ�พอน�มัยของประช�ชน ตลอดจนส่งผลเสียต่อแหล่ง

น้ำ�และทำ�ล�ยส่ิงแวดล้อมเป็นอย่�งม�ก นอกจ�กขอให้                                

น�ยกฯ พิจ�รณ�จัดสรรงบประม�ณสนับสนุน จ.ฉะเชิงเทร�

แล้ว ยังขอให้เร่งรัดห�ตัวผู้กระทำ�คว�มผิด ซ่ึงมีข้อมูลว่�เป็น

ขบวนก�รของนักก�รเมืองท้องถ่ินใน จ.ฉะเชิงเทร� ท่ีกระทำ�

ก�รอุกอ�จต่อเนื่อง 

ตีป๊ีบออสซ่ีจับมือปราบยาเสพติด

กรุงเทพฯ • น�ยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่� น�ยอัลลัน แมคคินนอน 

เอกอัครร�ชทูตออสเตรเลียประจำ�ประเทศไทย ได้มอบ

ประก�ศเกียรติคุณให้กับตนเองในฐ�นะ รมว.ยุติธรรม 

เพร�ะในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� เร�ทั้ง 2 ประเทศมีคว�มร่วมมือ

ระหว่�งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�

เสพติด (ป.ป.ส.)  และตำ�รวจสหพันธรัฐออสเตรเลียในเรื่อง

ย�เสพติดม�ตลอด จนล่�สุดประเทศไทยได้แจ้งเบ�ะแส

ก�รลักลอบนำ�เข้�ย�เสพติดจนไปสู่ก�รจับกุมได้ของกล�ง

เป็นเฮโรอีน มูลค่� 120 ล้�นบ�ท แต่ของกล�งชุดดังกล่�ว

ห�กนำ�ไปจำ�หน่�ยในประเทศออสเตรเลียจะมีมูลค่�สูงกว่�

ไทย 10 เท่� โดยร�งวัลนี้ตนเป็นเพียงผู้ขึ้นรับร�งวัลเท่�นั้น 

แต่แท้จริงแล้วร�งวัลนี้คือของพวกเร�ทุกคนที่ทำ�ง�นหนัก

ด้�นย�เสพติดม�ตลอด และตนได้ยืนยันกับน�น�ช�ติว่�

ประเทศไทยจะยังคงมุ่งมั่นในก�รสกัดกั้นย�เสพติดไปยัง

ประเทศปล�ยท�ง เร�จะทำ�อย่�งต่อเนื่อง เพิ่มคว�มเข้ม

ข้น ขอให้มั่นใจว่�เร�ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญห� เร�พัฒน�

ทุกท�งให้เท่�ทันกลุ่มผู้ค้�ย�เสพติด ประเทศไทยพร้อมจะ

ทำ�ง�นหนักและยินดีให้คว�มร่วมมือในทุกด้�นกับน�น�

ประเทศ และตนมั่นใจว่�สถ�นก�รณ์ย�เสพติดจะดีขึ้นเป็น

ลำ�ดับห�กพวกเร�ร่วมแรงร่วมใจในก�รปร�บปร�ม

ช้ีช่องป้องกันทวงหน้ีเงินกู้ออนไลน์ 

กรุงเทพฯ • พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำ�นักง�น

ตำ�รวจแห่งช�ติ กล่�วถึงกรณีแก๊งทวงหนี้เงินกู้นอกระบบ

โทร.ม�ข่มขู่เหยื่อ แจ้งว่�ติดหนี้ รวมถึงใช้กลอุบ�ยหลอก

ลวงเพื่อให้ยอมชำ�ระหน้ี ว่� ที่ผ่�นม�ยังปร�กฏว่�มีแก๊ง

มิจฉ�ชีพแอบอ้�งใช้กลอุบ�ยโทร.ห�เหยื่อ แจ้งว่�ติดหนี้

เงินกู้ ทำ�ก�รข่มขู่จะม�ทำ�ร้�ย หรือห�กไม่ชำ�ระหนี้จะนำ�

ข้อมูลส่วนตัวไปข�ยต่อทำ�ให้เสียชื่อเสียงหล�ยกรณี ทั้งนี้

จ�กสถิติของ ศปน.ตร.พบว่� ในช่วงระหว่�งวันที่ 1 ต.ค.

63 ถึงปัจจุบัน มีก�รแจ้งก�รกระทำ�คว�มผิดซึ่งเกี่ยวข้อง

กับเงินกู้นอกระบบกว่� 4,200 เรื่อง ดำ�เนินก�รเสร็จสิ้นไป

แล้วกว่� 3,400 เรื่อง คิดเป็นกว่�ร้อยละ 80 อยู่ระหว่�ง

ดำ�เนินก�รกว่� 800 เรื่อง โดย ผบ.ตร.ได้กำ�ชับในทุกหน่วย

เร่งสร้�งก�รรับรู้แนวท�งป้องกันให้กับประช�ชน และขอ

ฝ�กประช�สัมพันธ์ถึงวิธีหลีกเลี่ยงก�รถูกทวงหนี้นอกระบบ

ผ่�นสื่อสังคมออนไลน์และแนวท�งก�รป้องกันดังนี้ 1.ห�ก

ถูกแก๊งทวงหนี้ออนไลน์แอบอ้�งโทร.ม�ข่มขู่ ควรตั้งสติให้ดี 

อย่�ตื่นตระหนก 2.ทำ�ก�รบันทึกข้อมูลก�รสนทน� ภ�พถ่�ย 

คลิปวิดีโอ เอกส�รหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้ในก�ร

ดำ�เนินคดีภ�ยหลัง 3.ห�กมีคว�มจำ�เป็นต้องกู้เงิน ควรกู้

จ�กสถ�บันก�รเงินที่น่�เชื่อถือและตรวจสอบได้ นอกจ�ก

นี้ห�กพบเห็นเบ�ะแสก�รกระทำ�คว�มผิด ส�ม�รถแจ้งไป

ยังกองบัญช�ก�รตำ�รวจสืบสวนสอบสวนอ�ชญ�กรรมท�ง

เทคโนโลยี (บช.สอท.) หม�ยเลข 1441 เวล�ร�ชก�ร หรือ

ศูนย์ปร�บปร�มอ�ชญ�กรรมท�งเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ (ศปอส.ตร.) 1599 หรือ Call 

Center สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ หม�ยเลขโทรศัพท์ 191 

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.                           

ขาว


	11-p1-เสาร์
	11-p2
	11-p3
	11-p4-เสาร์
	11-p5-เสาร์
	11-p6
	11-p7
	11-p8
	11-p9
	11-p10
	11-p11เสาร์..
	11-p12
	11-p13
	11-p14
	11-p15
	11-p16

